



COP25 KẾT THÚC KHÔNG NHƯ KỶ VỌNG



NHIỀU NGƯỜI PHẢN ĐỐI BÊN NGOÀI HỘI NGHỊ COP25 SAU KHI CÁC QUỐC GIA KHÔNG THỂ ĐẠT THỎA THUẬN MUA BÁN KHÍ THẢI CARBON

HỘI NGHỊ KHÍ HẬU CỦA LIÊN HIỆP QUỐC TẠI MADRID ĐÃ KẾT THÚC VÀO TRƯA 15-12, CHÂM 2 NGÀY SƠ VỚI LỊCH TRÌNH BAN ĐẦU. NHẬN ĐỊNH CỦA GIỚI QUAN SÁT LÀ HỘI NGHỊ ĐẠT MỘT SỐ TIẾN BỘ NHẤT ĐỊNH NHƯNG MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHẤT THÌ KHÔNG.

(Xem tiếp trang 6)

TỰ HÀO SẮC ÁO THỂ THAO CÔNG AN NHÂN DÂN



TRANG 16-17

Vì bình yên Mường Vang



TRANG 8

Vũ điệu ballet trong khu ổ chuột



TRANG 20

Nếu một ngày Hà Nội vắng xích-lô...



TRANG 4

Khi ngân hàng cũng là nạn nhân



TRANG 2-3

Chiếc xe bỏ lại giữa đường và 80 bánh heroin



TRANG 26

Eric Abidal vướng cáo buộc mua nội tạng "chợ đen"



TRANG 31

Bài trừ nạn trực lợi, vu khống trên mạng xã hội



TRANG 14

Mặc dù có quy trình kiểm soát các hoạt động cho vay, giải ngân rất chặt chẽ, song thời gian vừa qua, không ít ngân hàng đã phải dính “trái đắng”, thiệt hại số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Có những vụ mà nhóm đối tượng đã dùng những thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng trong hoạt động tín dụng, chiếm đoạt tài sản. Bởi vậy, xây dựng quy trình chặt chẽ, truyền dụng và quản lý tốt cán bộ là cách tốt nhất để các ngân hàng chủ động phòng ngừa.

KHI NGÂN HÀNG CŨNG LÀ NẠN NHÂN



ĐỐI TƯỢNG TRUNG TẠI CƠ QUAN CÔNG AN

● NHỮNG HỒ SƠ “MA”

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn đề nghị từ Ngân hàng TMCP A. để tiến hành điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng của ngân hàng này.

Theo thông tin từ ngân hàng A. cung cấp, khoảng đầu năm 2019 một số nhân viên tín dụng thuộc chi nhánh B. của ngân hàng phát hiện một số cá nhân từng có khoản vay trả góp và làm thẻ tín dụng tại ngân hàng có dấu hiệu chây ì trả nợ. Theo hợp đồng, với những khoản vay trả góp thì hàng tháng, khách hàng có trách nhiệm để trong tài khoản một số dư nhất định (lớn hơn tổng số dư gốc và lãi vay) để ngân hàng tự động trừ khi đến ngày. Với thẻ tín dụng, khách hàng cũng có nghĩa vụ phải nộp lại đủ số tiền đã tiêu vào một ngày cố định trong tháng (có thể cộng trừ 1-2 ngày).

Tuy nhiên, nhân viên chi nhánh B. đã phát hiện có đến 20 khách hàng cá nhân có những khoản vay và dư nợ trong thẻ tín dụng quá hạn nhiều ngày mà chưa thanh toán. Mỗi khách hàng nợ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi liên hệ với những khách hàng này qua các thông tin trong hồ sơ đăng ký đều bắt thành. Do đó, chi

nhánh ngân hàng đã báo cáo lên hội sở để có biện pháp giải quyết. Qua kiểm tra, ngân hàng phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên đã đề nghị Cơ quan công an vào cuộc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh đơn của Ngân hàng A. Thông tin ban đầu cho thấy, có cơ sở để xác định một nhóm đối tượng đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng. Tuy nhiên, để làm rõ nhóm đối tượng và thực hiện các biện pháp tố tụng với nhóm này, lấy lại tiền cho ngân hàng lại là việc không hề đơn giản.

Theo nguyên tắc, mỗi cá nhân muốn vay thế chấp/tín chấp (hoặc làm thẻ tín dụng) của ngân hàng đều phải có một bộ hồ sơ với những yêu cầu chặt chẽ. Ngoài một công việc cố định (thể hiện trong hợp đồng lao động) khách hàng cũng phải cung cấp hộ khẩu, giấy CMND, bảng kê thu nhập; tài sản đảm bảo... Ngân hàng cũng tiến hành xác minh những thông tin này. Khi thấy đúng thì mới được ngân hàng giải ngân.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tổ chức rà soát lại các số điện thoại đăng ký, hồ sơ làm việc... của những đối

tượng trong nhóm tình nghi thì phát hiện hầu hết là số điện thoại “rác”. Các thông tin cá nhân trong hồ sơ đều thuộc dạng “Đầu Ngô mình Sở” nên rất khó để định danh được đối tượng. Bên cạnh đó, những thông tin về đối tượng trực tiếp nhận tiền mà ngân hàng đã giải ngân cũng rất mù mờ.

Cơ quan điều tra cũng xác định, rõ ràng nhóm đối tượng đã rất cao tay trong việc này. Bọn chúng đã tính toán từ trước, dựng lên những hồ sơ “ma”. Lắp ghép các thông tin, hình ảnh của người nọ sang người kia. Đồng thời còn thiết lập cả một tổ ong “ảo”, để khi cán bộ ngân hàng tiến hành xác minh thì chúng biết mà đối phó.

● VẠCH TRẦN NHỮNG NHÂN VIÊN BIẾN CHẤT

Nếu như vụ việc ở trên, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn rất tinh vi để “qua mặt” cán bộ nhân viên ngân hàng thì cũng có không ít những vụ án chính nhân viên ngân hàng đã tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Một trong số đó là vụ án xảy ra tại Ngân hàng M.

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, tháng 12-2018 Cơ quan công an nhận được đơn trình báo từ Ngân hàng M. chi nhánh Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng 2 thẻ tiết kiệm giả chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 13 tỷ đồng.

Sau quá trình khẩn trương điều tra, truy bắt, Cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng gồm Chu Thị Thu Hường (sinh năm 1980, trú tại Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội - trưởng phòng giao dịch), Đỗ Đăng Trung (sinh năm 1985) và Nguyễn Bá Anh (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tài liệu điều tra của Cơ quan công an cho thấy cuối năm 2018, Đỗ Đăng Trung lâm vào tình cảnh khốn khó, do công việc làm ăn không thuận lợi, lại chi tiêu ăn chơi vô tội vạ. Trước đó Trung có quen biết Chu Thị Thu Hường khi Hường còn là nhân viên tại Ngân hàng M. Biết Hường là trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh, Trung đã bàn với Hường cùng làm sổ tiết kiệm giả để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng M. - nơi Hường đang công tác. Để công việc thuận lợi, Trung rủ thêm Bá Anh cùng tham gia.

Với vị trí là trưởng phòng giao dịch, Hường đã lấy được thông tin về 2 cuốn sổ tiết kiệm từ khách hàng VIP là anh Đ.P.N (trú tại Hà Nội) rồi chuyển cho Trung. Để có được “phôi” của sổ tiết kiệm, Trung đã bảo Bá Anh ra Ngân hàng M. lập một cuốn sổ trị giá thấp mang về cho hắn. Từ đó Trung dùng máy scan màu chỉnh sửa, lắp thông tin

của khách hàng Đ.P.N vào. Đồng thời đối tượng cũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, máy in màu, máy ép... làm giả giấy CMND của anh Đ.P.N nhằm hoàn thiện hồ sơ để rút tiền.

Sau khi các loại giấy tờ được làm giả đã đầy đủ, chiều 19-12-2018, Trung gọi điện đến Ngân hàng M. chi nhánh Yên Viên để yêu cầu rút tiền vào ngày 20-12. Sáng hôm sau, Trung bắt taxi đến ngân hàng, làm thủ tục rút 2 sổ tiết kiệm mang tên Đ.P.N. Các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Trung rút đủ số tiền. Trung chuyển tiền lên taxi, yêu cầu tài xế đưa đến điểm hẹn với đối tượng Bá Anh đang chờ sẵn tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chuyển hết bao tải tiền lên chiếc xe Mercedes GLK của Trung rồi biến mất.

Từ ngày 20-12 đến trước khi bị bắt, Trung đã chuyển số tiền 4,5 tỷ đồng cho Hoàng, cho Bá Anh hơn 500 triệu đồng và điện thoại di động iPhone mới. Trung cũng hứa sẽ cho Bá Anh chiếc xe Mercedes GLK mà Trung đang đi. Sau đó Trung mang tiền về gửi tại nhà bố mẹ tại Hải Phòng, đưa hơn 1 tỷ đồng cho vợ tại Bát Xát, Lào Cai; chi hàng trăm triệu cho bố và mua đất... Hiện vụ việc này đang được Cơ quan công an gấp rút hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Một vụ án khác, cũng do sự thông đồng cấu kết từ chính nhân viên ngân hàng, gây thiệt hại lớn cho một ngân hàng có chi nhánh Thăng Long. Tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy, từ năm 2008 đến 2012, Thạch Tuấn Anh (sinh năm 1972, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân đã ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn với ngân hàng TMCP có chi nhánh Thăng Long.

Do công việc kinh doanh bết bát,

Công ty Vĩnh Xuân lâm vào cảnh mất khả năng trả nợ ngân hàng cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Tuấn Anh gặp lãnh đạo phụ trách chi nhánh nói trên đề nghị tiếp tục cấp hạn mức cho Công ty Vĩnh Xuân và được vị giám đốc này đồng ý. Trên cơ sở ủy quyền của Tổng Giám đốc, trong vòng một năm, lãnh đạo chi nhánh Thăng Long đã ký 2 hợp đồng cấp vốn ngắn hạn cho Công ty Vĩnh Xuân.

Để được giải ngân theo các hợp đồng cấp vốn đã ký kết, Tuấn Anh nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT khống đối với Công ty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo và nhờ đối tượng Hải ký xác nhận vào biên bản kiểm kê hàng hóa để hợp thức hồ sơ vay tiền.

Thực tế, Công ty Vĩnh Xuân không mua bán hàng hóa nhưng Tuấn Anh vẫn chỉ đạo Bành Đức Thắng (kế toán Công ty Vĩnh Xuân) liên hệ với người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp để nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa cùng hóa đơn GTGT khống. Kể đến là “ché” ra phương án kinh doanh, tờ trình giải ngân, kế ước nhận nợ, hợp đồng thuê mướn bảo vệ kho hàng và biên bản kiểm kê hàng hóa...

Hoàn thiện hồ sơ giải ngân khống, Tuấn Anh chuyển cho nhân viên quan hệ khách hàng của chi nhánh Thăng Long, để nhân viên này trình lãnh đạo ký lệnh chuyển tiền theo các hợp đồng mua bán hàng hóa giả tạo. Sau đó, những dòng tiền của ngân hàng nhanh chóng được chuyển cho Tuấn Anh để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bằng thủ đoạn “phù phép” hồ sơ vay vốn, Thạch Tuấn Anh cùng đồng phạm dễ dàng “qua mặt” được ngân hàng và nhận gần 53 tỷ đồng. Đến hạn

thanh toán nhưng Công ty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỷ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần và Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Bành Đức Thắng tham gia lập khống với 23 biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn GTGT “khống”, tương ứng với số tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 22,4 tỷ đồng. Lê Anh Quang ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn GTGT tương ứng, giúp sức cho Tuấn Anh chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng của chi nhánh Thăng Long. Còn Nguyễn Mạnh Hải đã ký xác nhận khống vào 23 biên bản kiểm kê hàng hóa đối với Công ty Vĩnh Xuân.

Cũng theo tài liệu truy tố, một số cán bộ là những người đề xuất và ký giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay vốn, dẫn đến hơn 22,3 tỷ đồng khống có khả năng thu hồi, đã vi phạm quy định và phải chịu trách nhiệm về hành vi đã gây ra.

● CẦN THỰC HIỆN ĐÚNG, CHẶT CHẼ CÁC QUY TRÌNH

Theo một chuyên gia thuộc Ngân hàng Nhà nước, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những rủi ro tài chính xảy ra đối với các ngân hàng. Thứ nhất là do cơ chế dễ dãi, kiểm soát thiếu chặt chẽ. Ngân hàng đã xây dựng hệ thống quy trình, quy định cụ thể cũng như đưa ra các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp trước khi thực hiện bất cứ nghiệp vụ nào. Tuy nhiên, việc thi hành và giám sát thì còn rất lỏng lẻo... tạo cơ hội cho tội phạm nảy sinh, phát triển.

Thứ hai, do môi trường kinh doanh khắc nghiệt, áp lực khoán doanh số cao khiến người ta nghĩ đến bài toán lách luật. Ví dụ, việc lãnh đạo ngân hàng đề ra chiến lược và mục tiêu quá lớn mà không tính hết đến các rủi ro, khó khăn của nền kinh tế, chắc chắn sẽ tạo ra áp lực đối với các cấp thực hiện. Trong nhiều trường hợp, để hoàn thành được chỉ tiêu buộc họ phải “nhắm mắt làm liều”, vi phạm trong tác nghiệp. Thứ ba là do cán bộ non kém về nghiệp vụ, hoặc lơ là trong thực hiện các công việc hằng ngày. Và cuối cùng là do lòng tham, xuất phát từ lợi ích cá nhân.

Để hạn chế những rủi ro trong hoạt động ngân hàng, cần phải có các biện pháp đồng bộ, hiệu quả như: Hệ thống ngân hàng cần hoàn thiện cho mình một quy trình, quy chế đảm bảo một cách cụ thể, minh bạch để tất cả các nhân viên khi làm việc, tác nghiệp đều phải tuân theo những quy trình đó. Đồng thời xây dựng văn hóa quản trị rủi ro tác nghiệp cho nhân viên, nâng cao ý thức, đạo đức trong công việc...

M. TIÊN - M. TRÍ



NHÓM ĐỐI TƯỢNG LÀM GIẢ THẺ TIẾT KIỆM, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN NGÂN HÀNG M.

Nếu một ngày Hà Nội vắng xích-lô...

NHƯ MỘT THÓI QUEN, MỖI KHI ĐÓN NGƯỜI THÂN Ở XA VỀ HÀ NỘI, TÔI THƯỜNG CÙNG HỌ LÊN MÀN HỒ GƯƠM ĐI XÍCH LÔ. BỞI TÔI THÍCH ĐƯỢC NHẮN NHA NGẮM PHỐ PHƯỜNG TRÔI QUA TRƯỚC MẮT, LẮNG NGHE ÂM THANH LENG KENG RỘN RÃ CỦA CHIẾC XE BA BÁNH, THÍCH NÓI DẶM BA CÂU CHUYỆN VỚI NHỮNG BÁC TÀI XÍCH LÔ, CẢM GIÁC VUI VUI VÀ CHÂN THẬT. FILBERT PETER - ANH BẠN NGƯỜI MỸ CỦA TÔI, ĐÃ GẮN BÓ VỚI HÀ NỘI 8 NĂM, NGƯỜI CÓ THÚ VUI SƯỜU TÂM NHỮNG CHIẾC XÍCH LÔ LƯU NIỆM XINH XẸN CỨNG THÍCH TRẢI NGHIỆM XE BA BÁNH. PETER NÓI VỚI TÔI RẰNG, CHÍNH NHỮNG BÁC TÀI ĐẠP XÍCH LÔ BÌNH DÂN ĐÃ GÓP PHẦN LÀM NÊN MỘT HÀ NỘI CỔ KÍNH, VÀNG SON...



DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI TRẢI NGHIỆM ĐI XE XÍCH LÔ QUANH HỒ HOÀN KIẾM

● TRỌN TÌNH VỚI XÍCH LÔ

Hà Nội chiều đông, nắng rất ngọt nhưng khí trời thì rét buốt. Tôi lang thang lên phố cổ, gọi một cuộc xích lô để có thể thỏa thuê ngắm cảnh và người Kề Chợ. Anh Phạm Văn Thương - người chở tôi giọng vui vui: "Hôm nay cô mở hàng đây, hy vọng anh đông khách". Thấy tôi xoa hai bàn tay vào nhau đưa lên miệng tìm hơi ấm, đang đạp xe, bất ngờ anh Thương lấy trong túi áo đưa cho tôi chiếc kẹo lạc: "Cô ăn kẹo cho ấm bụng. Anh vẫn thường tặng kẹo lạc cho mấy ông bà khách Tây, họ ăn và cứ luôn miệng "really good" (rất ngon). Tôi nhâm nhi chiếc kẹo lạc, cảm giác thú vị bởi sự tâm lý, thân thiện của anh Thương.

Câu chuyện giữa chúng tôi trở nên rôm rả theo vòng bánh xe chậm chậm. Có lẽ chỉ trên những chiếc xích lô thì cuộc chuyện trò giữa bác tài và khách mới diễn ra cởi mở đến thế. Gắn bó với nghề đã 17 năm, chiếc xích lô giúp anh nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hỏi anh có biết đến chủ trương của thành phố sẽ bỏ xích lô du lịch, anh bảo thời gian này đội đạp xích lô hoang mang lắm vì chưa bao giờ

nghĩ sẽ rời bỏ chiếc xe thân quen này để làm một công việc khác. Sau mười mấy năm ở trọ kinh kì, 3 năm trước, anh Thương quyết tâm đưa cả vợ và 3 đứa con từ Hưng Yên lên Thủ đô, dù khó khăn vất vả nhưng bù lại cả nhà luôn có nhau. Gian nhà nhỏ trong phố Hàm Tử Quan ven sông Hồng là nơi gia đình anh trú ngụ. Gia đình 5 người trông chờ vào chiếc xích lô mòng manh nhưng bền bỉ của anh Thương, thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng, cộng với 3-4 triệu của vợ anh đi làm thuê cho một cửa hàng. Anh bảo, cuộc sống bình dị và chậm chậm như vòng quay của chiếc xe xích lô, chỉ mong cả nhà không ốm đau, không nợ nần ai là hạnh phúc lắm rồi. Hằng ngày, anh Thương đón khách đi tour tại các điểm của công ty du lịch. Những lúc vắng khách, anh tranh thủ đạp quanh Hồ Hồ chờ khách lẻ kiếm thêm thu nhập.

Gắn bó lâu với nghề, anh Thương bảo khách nước ngoài đến Hà Nội đều háo hức được ngồi xích lô. Họ thích cảm giác ngồi trên chiếc xe ba bánh, phóng tầm mắt ngắm phố phường mà không bị cản trở tầm nhìn, họ thích sự cơ động khi xích

lô có thể len lỏi khắp những con phố nhỏ và ngán mang tên "Hàng". Họ cảm thấy dễ chịu khi có thể dừng lại mua đồ, thoải mái lựa chọn trong khi các bác tài kiên nhẫn đứng chờ không bao giờ hối thúc.

Tôi đến trước cửa Nhà hát Lớn, địa điểm tập kết của nhóm xích lô thuộc Công ty Huy Phong đang chờ khách. Bác Trần Minh Kha, 59 tuổi, hơn 20 năm đạp xích lô đưa cho tôi xem giấy tờ xe đã sắp hết hạn. Khuôn mặt lo âu, giọng buồn buồn, người cựu chiến binh nói với tôi rằng lần này bác không được cấp giấy phép hoạt động mới như một số anh em khác. Lý do là Công ty Huy Phong đang thực hiện giảm số lượng xe xích lô và bác Kha nằm trong số đó. Tuổi đã cao, xin việc khó khăn, bác không biết làm việc gì để gồng gánh cả gia đình có con gái, em gái và mẹ già đều bệnh tật. Mà không chỉ Huy Phong, các công ty dịch vụ xích lô khác như Công ty Thương mại và Du lịch Văn hóa, Công ty Lâm Anh, Công ty Sans Souci đều đồng loạt cắt giảm số lượng xe hoạt động trên các tuyến phố cổ Hà Nội. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều bác tài mất việc làm.

Những bác tài đạp xích lô mà tôi gặp tập trung tứ xứ về đây, tuổi không còn trẻ, sức không còn khỏe để có thể làm việc khác, họ chỉ biết gắn với chiếc xích lô, túc tấc, cần mẫn lao động để có tiền nuôi con. Họ sống chân tình, đùm bọc, san sẻ khách cho nhau. Bao năm nay vẫn thế, không xảy ra tình trạng tranh khách, cãi vã xô xát. Anh Phan Văn Trường, 44 tuổi, quê Nam Định, dáng gầy gò, khuôn mặt xanh xao bởi bị bệnh tim từ nhỏ. Dù sức khỏe yếu nhưng anh không thể rời chiếc xích lô bởi còn mẹ già và người vợ ốm đau ở nhà. Vào nghề, anh đem số tiền tiết kiệm 5 triệu đồng mua chiếc xích lô. Bao năm nay, 5 anh em cùng quê ở ghép với nhau trên phố Bạch Đằng. Ngoài việc phải trả tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn, mỗi tháng anh Trường cũng để ra được 4 triệu đồng gửi về cho vợ con. Anh tếu táo: "Vắng cô thì chợ vẫn vui, vắng xích lô thì phố cổ Hà Nội còn xe điện, xe bus hai tầng, xe bon bon, taxi vẫn tấp nập chạy trên phố hằng ngày. Lúc ấy, tôi đành mang chiếc xích lô về quê, hằng ngày ngắm xe cho đỡ nhớ nghề".

Không ít lần, các bác tài rơi vào tình cảnh cười ra nước mắt. Đó là những lúc có vị khách Tây "quên trả tiền" hoặc cố tình trả số tiền chỉ bằng một phần nhỏ giá cước xe, với lí do nhầm mệnh giá tiền Việt Nam. Những lúc ấy, họ đành bủi nguì, bởi đã gắn với nghề, làm sao tránh được những "tai nạn nghề nghiệp". Nhưng cũng có lúc, chính những người khách ngoại quốc mang lại cho họ niềm an ủi. Nhiều khách Tây thấy các bác tài vất vả không lấy tiền thừa, coi như tặng thêm vì thái độ phục vụ cần mẫn và nhiệt tình.

Những lúc ấy, gương mặt sạm nắng của những bác tài ánh lên một niềm vui.

● HELLO VÀ... XIN CHÀO

Đứng chờ khách ở phố Hàng Bò, bác Phạm Văn Tác, năm nay đã gần 80 tuổi, mái tóc bạc trắng như cước, nước da đỏ hồng khỏe mạnh. Bác bảo đạp xích lô vừa có thêm thu nhập, vừa rèn luyện sức khỏe. Trong các đội xích lô, bác là người có thâm niên cao nhất, đôi bàn chân dẻo dai và miệt mài với chiếc bàn đạp xích lô đã gần 40 năm nay. Bác Tác vào nghề từ những năm tháng bao cấp, khi đó xích lô không thông dong chở khách như bây giờ mà chở gạo, muối, nguyên vật liệu cho các cửa hàng tổng hợp. Xích lô ngày đó tiện lợi, giá cả bình dân, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển đến mọi góc ngách của thành phố. Tiếng chuông xe leng keng vang khắp các con phố từ sáng sớm tới đêm khuya.

Mỗi ngày, được gặp gỡ, chuyện trò với những vị khách, bác Tác tìm được niềm vui cho chính mình. Ngày nào không đầy xe ra phố, cảm thấy thiếu vắng, buồn chân buồn tay. Bác Tác bảo mình là người Việt, cứ chào bằng tiếng Việt, sao lại chào bằng tiếng nước ngoài. Vậy nên, thay vì nói "hello", "konnichiwa", "ni hao", bác Tác nói "xin chào". Và thật thú vị, nhiều người khách, nhất là những em nhỏ cũng reo lên "xin chào". Với bác, khi nghe du khách nói tiếng nước mình, cảm giác vui và tự hào dâng lên khó tả.

Câu chuyện giữa tôi với bác Tác liên tục bị ngắt quãng khi chốc chốc lại có vị khách hỏi thăm đường. Lấy từ trong xe chiếc bản đồ Hà Nội, dù vốn tiếng Anh bập bõm nhưng cách chỉ dẫn dùng ngôn ngữ cơ thể thì rất nhiệt tình. Bác Tác bảo, khách du lịch hay hỏi han thông tin nên các bác ai cũng trang bị những câu giao tiếp thông thường. Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, mỗi thứ một chút, đủ để biết những người khách kia đến từ đâu và ở lại



ANH PHẠM VĂN THƯỜNG GẮN BÓ VỚI CHIẾC XÍCH LÔ ĐÃ 17 NĂM

Hà Nội bao lâu, đủ để giới thiệu một chút về hồ Gươm, cầu Thê Húc và những con phố cổ Hà Nội. Để du khách có được nhiều trải nghiệm, có được những bức ảnh đáng nhớ thì dù là sáng sớm, giữa trưa nắng hay đêm khuya, các bác tài cũng chẳng nề hà.

Tôi gặp chị Lưu Văn Thư - hướng dẫn viên đang dẫn đoàn khách Philippines tham quan phố cổ. Chị bảo, cũng giống như xe tuk tuk ở Thái Lan, xe kéo ở Trung Quốc, xe ngựa ở Đà Lạt, xích lô phố cổ Hà Nội là những đặc trưng văn hóa lâu đời mang tính vùng miền đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Các nước bạn có thể giữ gìn và phát triển các loại hình phương tiện truyền thống độc đáo, cơ sao Hà Nội lại bỏ xích lô? Thay vì cấm, Hà Nội nên thay đổi cách quản lý để đội ngũ đạp xích lô hoạt động an toàn và hiệu quả, như quy định chi tiết về lộ trình, nơi dừng đỗ đón trả khách, thời gian lưu thông và số xe xích lô trong một đoàn... Erica - một nữ du khách nói với tôi rằng, đã hơn 10 lần đến Hà Nội và lần nào cô cũng chọn

xích lô, cảm giác gần gũi như được hòa nhịp cùng cuộc sống nơi đây. Nếu bỏ xích lô thì thật đáng tiếc.

Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng bù lại, đời sống tinh thần của các bác tài vô cùng phong phú khi được chứng kiến các sự kiện lớn ở trung tâm Thủ đô, được hòa vào không khí đông vui tấp nập từ sáng sớm đến tối đêm. Mỗi khi tham gia chở khách cho một đám ăn hỏi, nhìn những gương mặt rạng rỡ, những tráp trầu cau trang trí đẹp mắt, các bác tài cũng thấy vui lây. Mấy hôm nay, người dân Thủ đô đổ về Bờ Hồ cổ vũ cho hai đội tuyển bóng đá của Việt Nam tham dự SEA Games, niềm vui chiến thắng lan khắp các ngã đường góc phố. Những ngày tết, phố cổ vắng người qua lại nhưng khách nước ngoài đông hơn ngày thường. Các bác tài vội vã về quê sum họp gia đình rồi lại tất bật lên Hà Nội, tranh thủ những cuộc xích lô đầu xuân mới, hy vọng cả năm làm ăn suôn sẻ.

Tôi không nghĩ những chiếc xích lô bình dị, đi theo hàng lối, thân thiện với môi trường kia lại là nguyên nhân chính gây tắc đường, làm chậm dòng phương tiện. Bởi theo quan sát của tôi, xích lô rẽ phải hay rẽ trái, xích lô nhường đường hay xin đường, dừng đỗ hay di chuyển, đều rón rén, gượng nhẹ, hầu như không xảy ra va chạm giao thông. Những chiếc xích lô ngày ngày vẫn chậm chậm hòa vào dòng người, làm nên nét duyên dáng của Thủ đô. Với các bác tài, chiếc xe xích lô là phương tiện kiếm sống nuôi cả gia đình. Còn với nhiều người, họ cùng chiếc xe xích lô còn là một dịch vụ du lịch, một phần văn hóa đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Du khách yêu Việt Nam, yêu Hà Nội và muốn quay trở lại, là vì có những bác tài xích lô đáng mến và đáng nhớ, những đại sứ văn hóa bình dị của Thủ đô.



ĐOÀN XÍCH LÔ CHỖ ĐÁM ĂN HỎI TRÊN PHỐ TRỞ THÀNH NÉT ĐẸP CỦA THỦ ĐÔ

COP25 KẾT THÚC KHÔNG NHƯ KỶ VỌNG

(Tiếp theo trang 1)

● LẠI LỖI HẸN VỚI PARIS 2015

Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm nay (gọi tắt là COP25) được chờ đợi là cơ hội quý giá để các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Paris 2015 ngồi lại tìm ra phương án thực hiện đạt mục tiêu Hiệp định đã đề ra. Xin nhắc lại, các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris 2015 bao gồm yêu cầu các quốc gia phải xây dựng kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 kim hãm đà tăng nhiệt độ toàn cầu trong biên độ 1,5-2 độ C. Để đạt mục tiêu đó, trước mắt Hội nghị khí hậu phải làm sao khôi phục lại cơ chế mua bán tín chỉ khí thải.

Tại một cuộc họp báo hôm 15-12, Chủ tịch điều phối Hội nghị COP25 Andres Landeretche cho biết, vòng đàm phán năm nay đặt mục tiêu tập trung bàn bạc các vấn đề về kỹ thuật nhằm khôi phục lại cơ chế mua bán tín chỉ khí thải carbon toàn cầu - một công cụ để các quốc gia không thực hiện tốt việc cắt giảm khí thải (thường là các nước giàu, phát triển) dùng tiền mua lại thành tích cắt giảm khí thải của các nước thực hiện tốt, thường là các nước nghèo, kém phát triển hơn. Thế nhưng, khi Hội nghị buộc phải kết thúc vào trưa ngày 15-12, tức khoảng 40 giờ sau thời gian Hội nghị lẽ ra đã kết thúc, các nhà đàm phán các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Paris 2015 vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Vì thế, vấn đề mấu chốt về cắt giảm khí thải vẫn phải lỗi hẹn, để sang năm bàn tiếp.

Không đạt được đột phá lớn nào nhưng kể cả tinh thần hợp tác và thiện chí thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu Hiệp định Paris 2015 cũng không có. Các nước nghèo và các đảo quốc nhỏ - những quốc gia



CHỦ TỊCH EC URSULA VON DER LEYEN

phải chịu tác động lớn nhất của việc xả khí thải carbon từ các nước giàu - đã phần nộ vì thái độ khăng khăng cố chấp của các nước giàu trong vấn đề giảm khí thải. Các nhà đàm phán các nước đã tranh cãi quyết liệt xoay quanh các quy định về “bồi thường thiệt hại cho tổn thất và thiệt hại”. Các nước nghèo, đang phát triển hy vọng các quy định này sẽ giúp họ nhận được sự hỗ trợ về tài chính để bù đắp cho các tổn thất trên thực tế họ phải gánh chịu do khủng hoảng khí hậu gây ra. Còn các nước giàu, phát triển, những quốc gia có bề dày truyền thống về phát thải khí carbon thì vẫn khăng khăng chống lại bất kỳ thỏa thuận tài chính nào mà họ thấy có thể khiến họ phải móc hầu bao bồi thường thiệt hại cho các quốc gia khác.

Mỹ bị chỉ trích dữ dội nhất vì đã từ chối quyết liệt nhất các yêu cầu của các nước đang phát triển, theo một cơ chế “bồi thường, giải quyết hậu quả” mà tại Liên Hiệp Quốc thường gọi là Cơ chế Warsaw Quốc tế (WIM). Sự bế tắc trong thỏa thuận về cơ chế mua bán tín chỉ khí thải carbon cho thấy thế giới vẫn chưa sẵn sàng, chưa quyết tâm đi đến cùng trong thực hiện các mục tiêu ngăn chặn khủng hoảng khí hậu đã đặt ra trong Hiệp định Paris 2015.

Bên ngoài Hội nghị, không khí phản đối càng sôi

sục hơn. Hầu hết sự phản đối đến từ các nước nghèo, các đảo quốc nhỏ đang có nguy cơ bị xóa sổ do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đối với họ, khủng hoảng khí hậu đã và đang xảy ra. Những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai đang ảnh hưởng từng ngày, từng giờ lên cuộc sống của người dân các khu vực đất thấp ven biển. Ngay cả Australia hiện cũng đang gồng mình chịu đựng đợt cháy rừng được cho là khủng khiếp nhất trong lịch sử vài chục năm trở lại đây.

● GREEN DEAL - ĐIỂM SÁNG TỪ CHÂU ÂU

Trong toàn cảnh u ám của bức tranh chung Hội nghị biến đổi khí hậu COP25 vẫn xuất hiện những “chấm sáng” có thể hy vọng tạo tiền đề đi đến những thỏa thuận khả dĩ về cắt giảm khí thải. Đó là việc một nhóm quốc gia gồm cả Thụy Sĩ và Costa Rica đã đưa ra những nguyên tắc riêng, cho rằng đây là những nguyên tắc có thể đưa đến việc hình thành “thị trường carbon công bằng và mạnh mẽ” đồng thời có thể ngăn chặn việc lạm dụng hoặc sử dụng lại các tín chỉ đã cũ. Càng về cuối ngày, càng có thêm nhiều quốc gia tham gia ký kết bộ nguyên tắc này.

Trong khi đó, không có được thỏa thuận nào về khí thải tại COP25, Ủy ban châu Âu đã tự vạch ra kế hoạch

của riêng mình, được gọi tên là “Thỏa thuận Xanh châu Âu” (European Green Deal). Kế hoạch được Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố chính thức hôm 11-12, được xem là bộ kế hoạch hành động chống khí thải, bảo vệ môi trường đầy tham vọng của châu Âu, bao trùm rộng rãi từ không khí trong môi trường sống cho đến thực phẩm, lương thực, kể cả các sinh hoạt hàng ngày như đi đứng, hít thở,...

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường xanh của cuộc sống, làm cho người dân thụ hưởng sự thịnh vượng ở trình độ cao hơn. Bà Ursula von der Leyen cho biết thêm, châu Âu muốn dẫn đầu thế giới trong việc thực hiện mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí carbon vào năm 2030 và tiến tới không phát thải khí carbon vào năm 2050.

Để đạt các mục tiêu trên, châu Âu tập trung giải quyết triệt để các vấn đề cơ bản đã tạo nên vấn nạn khí thải và ô nhiễm môi trường. Nếu như vài chục năm trước, các lãnh đạo EU đặt ra các mục tiêu về tỉ lệ tái chế rác thải thì trong Green Deal, EU đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể cho sản xuất hàng hóa để tạo nên nền kinh tế tuần hoàn (tái sinh) và dần dần xóa bỏ rác thải nhựa và các chất thải khác. Kể từ năm 2021, ít nhất 40% ngân sách dành cho nông nghiệp chung và 30% ngân sách trợ cấp cho ngư nghiệp sẽ được dùng vào việc xử lý biến đổi khí hậu và giảm khí thải nhà kính.

Việc công bố kế hoạch Green Deal mới chỉ là bước đầu. Phía trước còn nhiều thử thách mà các lãnh đạo EU sẽ phải đối mặt. Đó là làm sao để tất cả các quốc gia thành viên đều đồng lòng, nhất trí ủng hộ kế hoạch, để kế hoạch được triển khai đúng thời gian dự kiến là năm 2021.

AN CHÂU
(Tổng hợp)

3 LẦN GẶP TỔNG THỐNG DONALD TRUMP, KHÔNG KẾT QUẢ! KHÔNG MỘT CONG DÂY NÀO ĐANG SIẾT CHẶT TRIỀU TIÊN ĐƯỢC MỸ NƠI LÔNG. CHỈ TRONG MỘT TUẦN QUA, BÌNH NHƯỠNG THỬ NGHIỆM 2 LẦN CÔNG NGHỆ VŨ KHÍ HẠT NHÂN. ĐÂY ĐƯỢC XEM LÀ MỘT ĐỘNG THÁI GÂY SỨC ÉP MẠNH MẼ, CÓ THỂ DẪN ĐẾN MỘT “CÚ CHIẾU TƯỢNG” MỸ CỦA CHÍNH QUYỀN TRIỀU TIÊN VÀO DỊP NOEL NÀY.

MỸ - TRIỀU TIÊN TIẾP “NẮN GÂN” NHAU



TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC ĐƯA TIN VỀ VỤ THỬ NGHIỆM CỦA TRIỀU TIÊN NGÀY 14-12

NGÀY 14-12, hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời một phát ngôn viên của Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên cho biết nước này đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae. KCNA không nêu rõ hình thức thử nghiệm nào đã diễn ra. Trong một phát biểu sau đó được KCNA loan tải, Tổng Tham mưu trưởng Triều Tiên Pak Jong Chon nói rằng các cuộc thử nghiệm được thiết kế để củng cố hệ thống phòng thủ của Triều Tiên bằng cách phát triển vũ khí mới.

Đây là cuộc thử nghiệm thứ hai tại cơ sở Sohae trong khoảng thời gian một tuần. Chủ nhật tuần trước, KCNA nói Triều Tiên đã thực hiện một cuộc thử nghiệm rất quan trọng vào ngày 7-12 cũng tại địa điểm phóng vệ tinh này, một cơ sở thử nghiệm tên lửa. Bản tin của KCNA gọi sự kiện ngày 7-12 là “một cuộc thử nghiệm thành công có tầm quan trọng to lớn”. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Jeong Keong-doo cho biết đó là cuộc thử nghiệm động cơ.

Các cuộc thử nghiệm được này diễn ra trước hạn chót cuối năm nay mà Triều Tiên đã đưa ra cho Mỹ để từ bỏ việc Washington nhất quyết đòi Bình Nhưỡng đơn phương giải trừ hạt nhân. Từ khi lên nắm quyền đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đầu tư thời gian đáng kể để cố gắng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí

hạt nhân vốn đã phát triển thành mối đe dọa đối với Mỹ, nhưng có rất ít tiến bộ dù ông Trump đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un 3 lần. Bình Nhưỡng đã cảnh báo, họ có thể đi một con đường mới trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ bị đình trệ.

Giới quan sát cho rằng, Triều Tiên không hài lòng với cái mà họ cho là thiếu linh hoạt, thiếu sáng tạo của các nhà đàm phán Mỹ. Do vậy, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ là mối quan tâm của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt khi Bình Nhưỡng đặt ra hạn chót cuối năm nay cho Washington để có được những điều khoản đàm phán tốt hơn. Bình Nhưỡng “đánh tiếng” tiếp sau đây có thể tái thử nghiệm bom hạt nhân và tên lửa liên lục địa (ICBM) nếu Washington không đưa ra những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán đang bị bế tắc. Một vụ thử ICBM hay thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị coi là “khiêu khích” hơn một vụ thử vệ tinh và chắc chắn sẽ buộc chính quyền Tổng thống Trump phải lưu tâm.

Trước khi Bình Nhưỡng có những hành động “kích tướng” trong tuần qua, ngày 11-12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft nói tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an rằng Hoa Kỳ “sẵn sàng linh hoạt... và công nhận cần có một thỏa thuận cân bằng, đáp ứng được những quan ngại của tất cả các bên”. Nhưng bà nhấn mạnh Washington

“không thể tự mình làm được. Triều Tiên cũng phải đưa ra quyết định khó khăn nhưng táo bạo là làm việc cùng chúng tôi (Mỹ)”. Adam Mount, chuyên gia cấp cao tại Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, nói cho dù Bình Nhưỡng lựa chọn món quà hay con đường mới nào cũng sẽ không khiến chính quyền Tổng thống Trump ngạc nhiên.

Ngày 15-12, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun trong chuyến thăm 3 ngày từ 15 tháng 12 tới Hàn Quốc nói không có hạn chót đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh Mỹ sẽ “không bỏ cuộc” đến khi đạt mục tiêu. Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết đội ngũ của ông sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Sau 3 cuộc gặp thượng đỉnh, Mỹ chưa có bất cứ biện pháp nới lỏng cấm vận nào với Triều Tiên, bất chấp phía Bình Nhưỡng có những nhượng bộ nhất định như tháo dỡ hay đóng cửa hoặc cho thanh sát viên vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Washington muốn Bình Nhưỡng phải giải giáp “trọn gói” các vũ khí hạt nhân thì mới mong có được sự nới lỏng của Mỹ. Trong khi Triều Tiên thì muốn dỡ bỏ từng phần và hệ nước này cứ lùi một bước thì Mỹ cũng phải có “đáp lễ” tương ứng. Câu chuyện như vậy cứ giậm chân tại chỗ trong suốt một năm qua. Không phải Mỹ hay Triều Tiên không hiểu yêu sách của nhau mà họ cố tình giữ vững

quan điểm của mình.

Theo giới quan sát, tất cả những gì chính quyền Mỹ đang làm chỉ là câu giờ. Nên biết rằng từ xưa đến nay, hầu hết những vấn đề đối nội ở Mỹ đều có ảnh hưởng nhất định với chính sách đối ngoại của nước này. Tổng thống Trump đang trong quá trình tái tranh cử. Một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên sẽ là điểm cộng rất lớn, thậm chí có thể giúp ông tái cử bất chấp việc ông đang bị phe đối lập khởi động tiến trình luận tội. Nhưng tại sao ông chưa tung ra lá bài Triều Tiên vào lúc này? Theo giới chuyên gia, giờ có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp vì phải gần một năm nữa mới diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (3-11-2020). Từ giờ đến đó, ông Trump sẽ còn phải trải qua nhiều rào cản do phe đối lập dựng lên. Do đó nếu ông không biết suy tính sẽ khó mà tái cử. Tuy nhiên, nếu ông “già néo” cũng có khi vấn đề Triều Tiên trở thành con dao hai lưỡi khiến ông phải hối hận. Điều này đã được Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong Chon cảnh báo. Ông Pak cho rằng “các thế lực thù địch”, bao gồm cả Mỹ không nên kích động Triều Tiên nếu muốn chứng kiến một năm mới hòa bình.

Trước mắt chiến thuật tạm thời của Tổng thống Mỹ với Triều Tiên vẫn sẽ là giữ cho dây không quá căng. Harry J.Kazianis, Giám đốc Chương trình nghiên cứu về Triều Tiên - Trung tâm Lợi ích Mỹ, Tổng biên tập The National Interest, cho rằng sắp tới Mỹ và Triều Tiên có thể thỏa thuận đóng cửa các cơ sở tại Trung tâm hạt nhân Yongbyon, đổi lại Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu than và dệt may cho Triều Tiên, đồng thời đảm bảo không tìm cách thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Các bước tiếp theo thì không ai lường trước được với một vị tổng thống có tính khí khó lường như ông Trump.

MỘC THẠCH
(Tổng hợp)

Lạc Sơn là cái nôi của Mường Vang, một trong 4 vùng Mường cổ đặc sắc của tỉnh Hòa Bình trong câu ca “nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Văn hóa thâm sâu vào con người Mường Vang nên hàng mà lắng đọng, để rồi khơi gợi một cách nhuần nhị những rung động tinh tế nhất ở sâu thẳm tâm hồn.

Tiếng cồng, tiếng chiêng từ đôi tay thiếu nữ Mường Vang càng nghe càng say đắm, giai điệu này cứ đặt diu nối tiếp giai điệu kia, lúc bay bổng mơ màng, lúc thiết tha lắng đọng, lúc rộn ràng giục giã như sắp đi trẩy hội, lúc lại khoan thai thư thái như cụ bà ngồi bõm bẻm nhai trầu bên khung cửa voóng.

Vì bình yên Mường Vang

● CHUNG TAY VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Con đường lầy lội, trơn trượt do mưa lớn dẫn chúng tôi đến với Văn Sơn, một xã vùng sâu cách trung tâm huyện khoảng 10km về phía Bắc. Hay tin có cán bộ trên huyện xuống công tác, từ sáng sớm, nhiều người dân xã Văn Sơn và các xã lân cận đã chờ sẵn. Xuống xe, Thượng tá Vi Thế Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, vào hội trường, hội ý nhanh với lãnh đạo xã để buổi lễ tặng bò cho bà con diễn ra trang trọng. Thay mặt Công an huyện Lạc Sơn, anh bày tỏ mong muốn của đơn vị chung tay vì cuộc sống cộng đồng, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân, động viên họ vươn lên thoát nghèo. “Đây là những phần quà nhỏ thể hiện tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện. Chúng tôi mong các hộ gia đình được tặng bò sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng bò thật tốt, thật khỏe để bò sinh sản, nhân ra nhiều con bò hơn nữa, phục vụ tốt hơn cuộc sống của bà con” - Thượng tá Dũng nói. Là một trong 3 hộ nghèo được tặng bò giống, bà Bùi Thị Giát, 73 tuổi, ở xã Yên Phú, không giấu nổi xúc động trước việc làm đầy ý nghĩa của Công an huyện Lạc Sơn. Niềm vui vỡ òa, bà Giát thay mặt các hộ nhận bò nghẹn ngào cảm ơn các chiến sĩ công an tốt bụng.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công an huyện Lạc Sơn đã phát động phong trào “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng”, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyền góp, ủng hộ các hộ nghèo trên địa bàn với hình thức “Tiết kiệm ăn sáng để mua bò giống”.



CÔNG AN HUYỆN LẠC SƠN CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHO NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ



CÁN BỘ CÔNG AN ĐẾN GIA ĐÌNH LÀM CHỨNG MINH NHÂN DÂN CHO NGƯỜI GIÀ YẾU

Chủ trương của lãnh đạo đơn vị nhận được sự đồng thuận của cán bộ, chiến sĩ. Bởi hầu hết cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc, được bà con che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng để trưởng thành nên đó còn là trách nhiệm với người dân. Thế rồi, phong trào lan nhanh từ các đội nghiệp vụ đến toàn đơn vị. Hơn 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Sơn đã tiết kiệm ăn sáng, mua được 16 con bò giống trị giá trên 240 triệu đồng tặng cho các hộ nghèo. Việc làm đậm tính nhân văn đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa ra toàn cộng đồng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Theo Thượng tá Đoàn Tất Thắng - Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Hòa Bình, mô hình “chung tay vì cuộc sống cộng đồng” của Công an huyện Lạc Sơn được lựa chọn đăng ký mô hình “dân vận khéo” cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn, mỗi cán bộ Công an huyện Lạc Sơn đã biết dành dụm số tiền ít ỏi từ những bữa ăn sáng để góp tiền mua bò giống, hỗ trợ người nông dân nghèo phát triển sản xuất. Từ mô hình đã lan tỏa mạnh mẽ tới khắp các đơn vị công an trong tỉnh với hàng trăm việc làm tốt, việc tử tế trong cộng đồng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham

muu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình nhân rộng mô hình của Công an huyện Lạc Sơn để có thêm nhiều việc làm ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn với người dân nghèo trong tỉnh” - Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

● HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH TỰ QUẢN

Là huyện có trên 90% đồng bào dân tộc Mường sinh sống, Lạc Sơn chú trọng các hình thức sinh hoạt cộng đồng để gắn kết đồng bào dân tộc. Giáo dục con cháu ngay từ dòng họ, ổ nhà được các già làng, trưởng bản người dân tộc Mường duy trì qua nhiều thế hệ. Đó là nền tảng để xây dựng và hình thành nhân cách, đạo đức trong mỗi con người. Các cuộc họp dòng họ, ổ nhà là dịp để nhắc nhở, giáo dục con cháu chấp hành tốt các quy định của pháp luật và hương ước của dòng họ.

Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, song cụ Bùi Văn Chuôm, 84 tuổi, ở xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, vẫn miệt mài với công việc đưa các quy định về an toàn giao thông vào quy ước dòng họ, ổ nhà. Trước đây, trong ổ nhà có nhiều người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông. Cái chết của người thân khiến cả gia đình cụ trải qua những ngày tháng đau đớn tột cùng. Theo phong tục tập quán của địa phương, người chết đường, chết chợ không được làm “ma” trong xóm mà phải mang đi chôn ngay, tránh điều tiếng... Không thể để những người ruột thịt bị thiệt mạng do tai nạn giao thông nữa, cụ Chuôm đã đứng ra tổ chức cuộc họp ổ nhà, lấy ý kiến mọi người để cùng chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

Những ý kiến của cụ đều được mọi người lắng nghe và cùng thực hiện. Ổ nhà của cụ có gần 30 hộ sống quây quần ở xóm Cháy. Mỗi năm ổ nhà họp hai lần vào tháng 3 và tháng 9 để triển khai các công việc trong ổ nhà và động viên, giáo dục con cháu. Trong một cuộc họp ổ nhà, cụ Chuôm đề xuất bổ sung vào hương ước

quy định về an toàn giao thông, như: đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu... Ban đầu, một số người trong dòng họ không đồng tình vì cho rằng những quy định của cụ đưa ra không cần thiết. Cụ kiên nhẫn đến từng nhà để vận động, giảng giải cho mọi người hiểu lợi ích của việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bằng sự quyết tâm, trách nhiệm cùng với uy tín và sự nhiệt tình, mọi người trong ổ nhà hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành. Cụ Chuôm kể: Trước đây, cả ổ nhà với gần 30 hộ, 300 nhân khẩu chỉ có 1 chiếc xe máy thì tới nay đã có trên 100 chiếc xe máy thường xuyên tham gia giao thông. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, cả họ chưa có ai vi phạm pháp luật giao thông bị cảnh sát giao thông xử lý, không có ai mắc các tệ nạn xã hội. Điều này càng làm tăng uy tín và vai trò của ổ nhà với làng xóm.

Tính đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 258 mô hình ổ nhà, dòng họ ở hầu khắp các xóm, bản trong huyện. Ngoài nhân rộng các mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản, Lạc Sơn còn kết hợp với việc nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự khác như mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự", "Tuổi trẻ huyện Lạc Sơn xung kích trong việc chấp hành các quy định về giao thông đường bộ", "Hội viên phụ nữ giáo dục con em không vi phạm pháp luật", Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn ma túy; mô hình "Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng chống tội phạm"... để giáo dục con em, người thân trong dòng họ, gia đình, làng xóm mình bằng những hướng ước, quy ước. Huyện Lạc Sơn duy trì nhiều hình thức tự quản về an ninh, trật tự, như mô hình "Tiếng kèng bình yên" ở Bình Càng, "dòng họ tự quản" ở Tân Mỹ, "bó đuốc, cây gậy vây bắt kẻ gian" ở Xuất Hóa... Thông qua hòm thư "tổ giác tội phạm" được đặt ở tất cả các



CÁN BỘ CHIẾN SĨ CÔNG AN TRAO TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO GIA ĐÌNH NGHÈO



MỘT BUỔI CÁN BỘ CÔNG AN TIẾP NHẬN SÚNG TỰ CHẾ DO NGƯỜI DÂN GIAO NỘP

xóm trong huyện, người dân đã cung cấp hàng ngàn tin báo, tố giác tội phạm, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm của cơ quan chức năng.

● CHỦ CÔNG TRONG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

Công an huyện Lạc Sơn là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự với hàng loạt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được các anh triển khai. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%, nhất là các vụ án giết người, cướp tài sản gây bức xúc dư luận được phá án trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình địa bàn.

Vụ mất tích đầy bí ẩn của anh Bùi Văn Nam, 36 tuổi, làm nghề lái xe ô tô dịch vụ khiến gia đình anh hoang mang tột độ. Bà Bùi Thị Hương, 70 tuổi, ở xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn cho biết, con trai bà đi chở khách từ rạng sáng 4-9-2018 chưa về. Bà linh cảm chuyện chẳng lành xảy đến với con trai. Lần theo dấu vết tội phạm, các trinh sát Công an huyện Lạc

Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu, trích xuất camera đặt dọc tuyến quốc lộ 12B để xác định hướng di chuyển của đối tượng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin tố giác tội phạm, đến ngày 11-9-2018, các trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô của anh Nam đang cầm cố tại hiệu cầm đồ số 42 Nguyễn Tuấn, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội lấy 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tỏa đi nhiều hướng, ráo riết truy tìm hung thủ. Tập trung điều tra theo hướng các mối quan hệ thân thiết của bị hại, thậm chí cả những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng chuyên đâm thuê, chém mướn để thu thập thông tin nghi vấn về đối tượng. Trên cơ sở các tài liệu thu được qua công tác nghiệp vụ và phát động quần chúng tố giác tội phạm, các anh tiến hành khoanh vùng để xác định đối tượng nghi vấn.

Làm việc với chủ hiệu cầm đồ, cơ quan điều tra xác định

2 đối tượng Bùi Văn Hiền, sinh năm 1999 và Bùi Văn An, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn. Xác minh nơi đối tượng sinh sống, được biết tên Hiền và An đều nghiện ma túy, có biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Tiếp tục củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng chính là hung thủ vụ án giết người, cướp xe ô tô gây rúng động. Các trinh sát được phân công tỏa đi khắp các địa phương truy tìm đối tượng. Nắm chắc di biến động đối tượng, đến chiều 14-9-2018, phát hiện đối tượng Bùi Văn Hiền có mặt ở gia đình, một tổ công tác lập tức xuống địa bàn bắt giữ, áp giải đối tượng về trụ sở Công an huyện Lạc Sơn. Khai thác "nóng" đối tượng, ban chuyên án xác định đối tượng An đang lẩn trốn ở địa phương. Các trinh sát Công an huyện Lạc Sơn tiếp cận ngôi nhà đối tượng rồi nhanh chóng bắt giữ không để hấn kháng cự. Thông qua lời khai của đối tượng, các trinh sát hình sự đã tìm thấy xác anh Bùi Văn Nam ở khu đồi Hang Núi, thuộc xóm Nhuối, xã Tông Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình... Chiến công đặc biệt xuất sắc của ban chuyên án được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân khen ngợi.

Trong 5 năm qua, Công an huyện Lạc Sơn đã xác lập và phá thành công 272 vụ án hình sự, bắt 420 đối tượng, tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, giải quyết 92% tin tố giác, tin báo tội phạm, bắt giữ 105 vụ, 201 đối tượng đánh bạc, 82 vụ, 82 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 52 điểm bán lẻ ma túy, bắt, vận động 13 đối tượng truy nã đầu thú... Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an huyện Lạc Sơn được lãnh đạo Bộ Công an gửi 2 Thư khen và thưởng "nóng" 20 triệu đồng. Quan trọng hơn, những chiến công, thành tích đó đã giúp cho cuộc sống người dân Mường Vang bình yên, hạnh phúc.

NHƯ HÙNG

● SỨC ÉP TỐI ĐA

Mới đây nhất, ngày 15-12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh đã dẫn tới thảm họa cho các nước trong khu vực và khiến chủ nghĩa cực đoan trở dậy. Kênh truyền hình Press TV dẫn phát biểu của ông Zarif tại diễn đàn Doha ở Qatar, cho rằng sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Vùng Vịnh chẳng những không cải thiện an ninh mà chỉ dẫn tới thảm họa. Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích Mỹ lợi dụng tình trạng bất ổn và thù địch ở Vùng Vịnh nhằm tăng cường hiện diện quân sự cũng như bán vũ khí cho các bên. Ông Zarif trích dẫn số liệu cho biết các nước Vùng Vịnh chiếm gần 1/4 lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2014-2018 và Mỹ là nước xuất khẩu vũ khí sát thương lớn nhất.

Ông Zarif cũng chỉ trích một số quốc gia trong khu vực thực thi chính sách thiếu khôn ngoan khi sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để mua sắm vũ khí, dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang tại Vùng Vịnh. Một quan chức cấp cao của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) khẳng định, Tehran đang chuẩn bị ra mắt máy ly tâm làm giàu urani thế hệ mới. Như vậy, nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ngày càng mờ nhạt, trong bối cảnh JCPOA đang có nguy cơ đổ vỡ. Một trong những nguyên nhân chính là sự bội ước của cả Mỹ và các nước châu Âu. Một quan chức ngoại giao châu Âu nhận định: "Tôi nghĩ cánh cửa đàm phán để cứu vãn thỏa thuận này (JCPOA) gần như không mở".

Hiện các nước châu Âu đang cân nhắc kích hoạt cơ chế trong thỏa thuận vốn có thể dẫn tới việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng sẽ không có quyết định chính trị nào được đưa ra cho tới tháng 1-2020, khi Iran dự kiến tiếp tục thu hẹp các cam kết trong JCPOA. Giới phân tích nhận định nếu các biện pháp

MỸ - IRAN VÀ VÒNG TRÒN LEO THANG

Căng thẳng Mỹ-Iran nói riêng, Iran với các "đồng minh chống Iran" của Mỹ lại tái bùng phát tới mức nguy hiểm. Nguy cơ về một cuộc chiến dường như không còn quá xa khi các bên đưa ra chính sách coi nhau như những kẻ thù. Trong khi Mỹ tiếp tục lôi kéo các đồng minh gây sức ép tối đa với Iran, còn Iran cũng phát triển trở lại vũ khí hạt nhân... Một vòng tròn ngày càng nguy hiểm bởi cấp độ leo thang đã cao hơn.



TRONG NHỮNG NĂM QUA IRAN ĐÃ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC NHIỀU LOẠI VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI.
ANH: BUSINESSINSIDER.COM

trừng phạt của LHQ được tái áp đặt và JCPOA đổ vỡ, Iran có thể rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Khi ấy, Iran và phương Tây sẽ mắc kẹt sâu hơn trong "vòng tròn leo thang" khó có thể tránh khỏi. Cựu Đại sứ Pháp tại Iran Francois Nicoullaud cho rằng căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bất đồng giữa Iran và phương Tây gia tăng sau khi Tehran giảm cam kết của mình trong JCPOA nhằm đáp lại quyết định của Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân này hồi năm ngoái. Tehran chỉ trích Anh, Pháp và Đức vì đã không bảo vệ được nền kinh tế Iran tránh được các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đại sứ các nước Anh, Pháp và Đức, trong lá thư của mình đã kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thông báo cho Hội đồng Bảo an LHQ rằng chương trình tên lửa của Iran là "không tuân thủ" nghị quyết của LHQ.

Đáp lại, Iran tuyên bố bức thư trên cho thấy "sự thiếu hiểu biết" của các nước này trong việc thực hiện những

cam kết trong JCPOA. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi Anh, Pháp, Đức không nên "cúi đầu" trước sự bắt nạt của Mỹ.

Đài Truyền hình quốc gia Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống Jahangiri nêu rõ cái mà Mỹ gọi là "sức ép tối đa" nhằm vào Iran đã thất bại khi Tehran vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của mình. Và hệ quả của việc Iran kiên quyết phản kháng Mỹ và các đồng minh của Mỹ là việc Iran cảnh báo có thể xem xét một cách nghiêm túc những cam kết của quốc gia này với cơ quan giám sát nguyên tử LHQ nếu các đối tác châu Âu và Mỹ kích hoạt một cơ chế có thể dẫn tới những biện pháp trừng phạt Tehran. Ông Larjani cũng cảnh báo thêm, mặc dù phải chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển vũ khí tên lửa và hiện đang sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn hơn bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác. Đây là kết quả một nghiên cứu được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 19-

11, chứ không phải Iran tuyên bố. Báo cáo mới nhất của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ cho biết: "Iran có một chương trình phát triển tên lửa quy mô lớn và độ tinh vi của các vũ khí tên lửa vẫn tiếp tục gia tăng, bất chấp các nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm kiềm chế sự tiến bộ của chương trình này".

● THÊM MỘT CƠ HỘI BỊ BỎ LỠ

Có thể thấy rõ, trái ngược với những kỳ vọng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể còn nghiêm trọng hơn. Đã không có bất cứ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại LHQ. Cả hai vị lãnh đạo đều đưa ra những quan điểm cứng rắn, đặc biệt là còn gạt sang một bên kế hoạch hòa giải từ đầu tháng 9 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vốn nhận được sự quan tâm rất nghiêm túc. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã trả lời Fox News, rằng: "Nếu chính quyền Mỹ muốn đối thoại, họ phải tạo lập các điều kiện cần thiết, một không khí tin tưởng lẫn nhau". Đã có những dự đoán về khả năng xảy ra một vụ tấn công phủ đầu bất ngờ của Israel vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Cựu quan chức cấp cao Cơ quan Năng lượng nguyên tử Olli Heinonen nói với báo The Jerusalem Post rằng, nếu Tehran bắt đầu làm giàu urani tới mức 20% hay khởi phục hoạt động của khoảng 1.000 - thậm chí hơn - các máy ly tâm IR-2m để làm giàu urani, thời gian để họ sản xuất được một quả bom sẽ giảm từ khoảng 1 năm xuống còn 6 tháng, bởi máy IR-2m làm giàu urani nhanh hơn rất nhiều so với máy IR-1 tiêu chuẩn của Iran.

Thực tế là những vi phạm của Iran đến nay vẫn khá khiêm tốn. Như cách mô tả của Emily Landau, chuyên gia của Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia, trong cuộc trò chuyện với The Jerusalem

Post, nhìn chung, cả ông Trump và thủ lĩnh tối cao Khamenei thực sự đều không muốn có một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trump sẽ không dỡ bỏ trừng phạt, còn thủ lĩnh tối cao Khamenei dường như vẫn muốn tiếp tục vi phạm thỏa thuận và gia tăng sức ép quân sự nhiều nhất có thể nhằm củng cố vị thế của họ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào và nhờ đó Iran có thể nhanh chóng phát triển một vũ khí hạt nhân nếu họ không hài lòng với những kết quả bầu cử cuối cùng của Mỹ. Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc, dù không vi lãnh đạo nào muốn thế đối đầu này leo thang thành một cuộc xung đột trước khi cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra thì khả năng này vẫn có thể xảy ra nếu các bên tự đi quá giới hạn.

Câu hỏi đặt ra là lý do Mỹ tăng cường đe dọa chiến tranh với Iran là gì? Tổng thống Trump được lợi gì khi vẫn theo sát chiến dịch "sức ép tối đa" để cô lập Iran? Lý do gì khiến Mỹ phải tiếp tục gây sức ép tối đa đối với Iran? Phải chăng nước Mỹ cho rằng, Iran là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới khi chế tạo tên lửa đạn đạo nhiều nhất ở Trung Đông. Phải chăng Mỹ muốn lôi kéo các nước từng ủng hộ Iran quay sang ủng hộ Mỹ bởi những lo ngại về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Chả thế mà gần đây nhiều nước châu Âu ồ ạt đăng tin Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Theo các nguồn tin tình báo Đức, Iran đã từng tìm kiếm công nghệ vũ khí hạt nhân từ Đức và hiện nay lại thúc đẩy hoạt động này trở lại. Thậm chí gần đây, Iran còn biến Fordow từ một cơ sở nghiên cứu thành một nhà máy hạt nhân thực thụ khi bắt đầu làm giàu urani bằng máy ly tâm tiên tiến, một hoạt động phải được lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Nếu Iran cố gắng thuyết phục thế giới rằng họ không có ý định thúc đẩy việc chế tạo bom hạt nhân thì điều đó cũng khó có thể tin được do những bằng chứng của việc Iran làm giàu urani tới mức vi phạm thỏa thuận hạt



CÁC LOẠI VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI CỦA IRAN LÀ NỖ LO CỦA CHÂU ÂU VÀ MỸ.

ẢNH: THEDEFENSEPOST

nhân năm 2015; sản xuất nhiên liệu hạt nhân vượt quá giới hạn quy định.

Tổng thống Trump nhận thấy mối đe dọa, chính vì vậy đã quyết định rút khỏi JCPOA, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện, hay còn được gọi là chiến lược gây sức ép tối đa, đối với Iran. Mỹ còn bán các hệ thống phòng thủ tên lửa và các thiết bị quân sự khác cho các đồng minh của mình trong khu vực nhằm giúp các quốc gia này ngăn chặn Iran. Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã tăng ngân sách quốc phòng nhằm khôi phục sự sẵn sàng cũng như cung cấp các thiết bị hiện đại cho quân đội của Mỹ.

● KHÔNG CHỈ LÀ THỎA THUẬN HẠT NHÂN

Có những giả thiết cho rằng, đó chỉ là thuyết âm mưu của Mỹ và phương Tây nhằm lấy cớ đè bẹp Iran. Và tranh cãi Mỹ-Iran không chỉ là thỏa thuận hạt nhân. Do phía Mỹ sử dụng vấn đề hạt nhân để làm cái cớ kiềm chế Iran, Tehran đã phản kháng bằng những bước phát triển hạt nhân mới. Để có

thể xóa bỏ hay giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran, Washington cần thay đổi cách tiếp cận của mình. Tuy nhiên, với các chính sách hiện thời và quan điểm cứng rắn đối với Tehran của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gần như không có hy vọng Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt hay khả năng sẽ có các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Căng thẳng hạt nhân Iran có thể tiếp tục leo thang với những xích mích ngày càng gay gắt hơn giữa Washington và Tehran khiến cuộc khủng hoảng hiện nay đang đối mặt với một tương lai u ám. Trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục thay đổi khi hiểu rằng không thể "cường" vào lúc này. Vì thế ông Trump đã dành những lời lẽ tích cực hiếm hoi với Tehran, đại diện các nước châu Âu và Iran gặp nhau để cố gắng duy trì đối thoại... Ngày 7-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời lẽ tích cực hiếm hoi với Iran khi cảm ơn Iran vì đã có một cuộc đàm phán "rất công bằng" để có thể đạt được một quyết định

trao đổi tù binh, chúng kiến một người Mỹ được Tehran trả tự do ngay giữa lúc căng thẳng đang leo thang.

Bất chấp sự "sẵn sàng đối thoại không điều kiện" và những lời "có cánh" ông Trump dành cho Iran, Mỹ một mặt vẫn đang tìm cách đối phó với Iran. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một viên chức xin giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper có dự kiến một kế hoạch gửi từ 5.000 đến 7.000 quân đến vùng Trung Đông. Điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 5-12, Thứ trưởng Quốc phòng John Rood bày tỏ quyết tâm này. Viên chức này không nói rõ là lực lượng tăng viện sẽ đóng ở đâu và trong khuôn khổ nào. Thậm chí, nhật báo Mỹ Wall Street Journal trước đó có nói đến việc 14.000 binh lính chuẩn bị được triển khai, một con số mà cả ông John Rood lẫn Bộ trưởng Mark Esper đều phủ nhận.

Trước những diễn biến căng thẳng trên, châu Âu cho rằng, họ đã chịu không ít thiệt hại. Đối với EU, JCPOA đại diện cho chính sách ngoại giao của khối, một thành tựu duy nhất mà các nhà lãnh đạo trong khối cho rằng đã khẳng định khả năng của EU về chính sách đối ngoại. Trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cố gắng đưa ra những lời trấn an thường xuyên rằng họ vẫn cam kết với thỏa thuận, ngay cả khi nó sụp đổ. Tuy nhiên, một loạt thông tin về việc Iran vi phạm nhiều điều khoản trong JCPOA - bao gồm cả động thái làm giàu uranium vượt quá giới hạn quy định - buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình. Tới đây, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đang ngả theo hướng EU có thể kích hoạt một điều khoản khiến châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, giống như Mỹ đã làm. Vai trò "kẻ ngoài cuộc" của EU cũng một lần nữa được thể hiện rõ khi họ im lặng để thừa nhận rằng Tổng thống Trump đã không sai về Iran như họ nghĩ.

HOA HUYỀN



CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN CỦA IRAN LUÔN LÀ CHỦ ĐỀ TRANH CÃI GIỮA IRAN VỚI MỸ VÀ CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH CỦA MỸ.

ẢNH: WASHINGTONEXAMINER

Chăm Xanh cạnh tranh với Vành đai và Con đường

Mỹ và hai đồng minh Nhật Bản, Australia vừa công bố triển khai sáng kiến mang tên Mạng lưới Chăm xanh (Blue Dot Network) nhằm tạo ảnh hưởng cạnh tranh với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá sáng kiến này còn lâu mới theo kịp Vành đai và Con đường.

MẠNG lưới Chăm xanh hiểu một cách nôm na là chương trình triển khai các dự án hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai bởi Tập đoàn Đầu tư tư nhân hải ngoại (OPIC) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Australia (DFAT) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). Mục tiêu của sáng kiến này là xây dựng mạng lưới hợp tác liên vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và có thể mở rộng ra toàn thế giới. Sáng kiến được công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Bangkok hồi tháng 11.

Theo những nhà sáng lập, điểm khác biệt lớn nhất chính là Mạng lưới Chăm xanh là chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp tư nhân. Các nhà thiết kế chương trình lấy nguyên tắc “minh bạch, bền vững và trách nhiệm xã hội và môi trường” làm nền tảng hoạt động của các dự án trong chương trình. Đặc biệt, chương trình được cho là sẽ thiết lập một nền tảng vững chắc cho các tiêu chuẩn tin cậy toàn cầu, không chỉ ở lĩnh vực xây dựng cơ bản mà còn cả trong các lĩnh vực khác như kỹ thuật số, khai khoáng, dịch vụ tài chính, nghiên cứu,...

Thống đốc JBIC Tadashi Maeda cho biết Mạng lưới Chăm xanh là sáng kiến thúc đẩy sự đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao cam kết bởi



SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI CHĂM XANH

các quốc gia trong nhóm G20. Mạng lưới Chăm xanh được triển khai theo các nguyên tắc về chất lượng dự án đã được các quốc gia cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka về Nguyên tắc thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng và Cam kết G7 tại Charlevoix. “Đây là một giải pháp đa phương cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững” - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói. “Mỗi cái chăm xanh trong mạng lưới mang ý nghĩa là một nơi an toàn cho các công ty tham gia các dự án cơ sở hạ tầng bền vững” - ông Ross nói thêm.

Câu chuyện là Mạng lưới Chăm xanh có thật sự mang lại hiệu quả hợp tác như các nhà sáng lập nó quảng bá hay không?

OPIC cho biết chính quyền Mỹ rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vì thế muốn thông qua sáng kiến Mạng lưới Chăm xanh để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác đó. Theo thống kê, từ khi ông Donald Trump lên nắm chính quyền, các cơ quan chính phủ của Mỹ đã đầu tư hơn 2,9 tỉ USD để hỗ trợ chiến lược trụ cột kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hoạt động đầu tư này được hậu thuẫn bởi Cục Hợp tác tài chính được thành lập theo Luật Sử dụng tốt hơn nguồn vốn đầu tư cho phát triển (BUILD) ban hành

năm 2018. Bên cạnh đó còn có thêm nhiều kế hoạch hợp tác kinh tế liên vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tổng giá trị hơn 60 tỉ USD làm đòn bẩy cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Mỹ và vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã tăng gần 6% trong năm 2018, đạt gần 2 nghìn tỉ USD. Tổng giá trị đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) giữa Mỹ và vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2018 tăng 5,9%, đạt 1,6 nghìn tỉ USD, trong đó nguồn đầu tư từ Mỹ chiếm 866 tỉ USD.

Khác với Mạng lưới Chăm xanh, Vành đai và Con đường được “bảo kê” bởi các ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước, chào mời các nước nghèo với các khoản tài chính khuyến khích đầu tư và cho vay rất dễ dàng nhưng với lãi suất khá cao. Chưa hết, sự hợp tác trong Vành đai và Con đường không đặt ra các điều kiện ban đầu nhiều khế, khó khăn như Mạng lưới Chăm xanh đã đặt ra, từ đó tạo sự hấp dẫn cao hơn nhưng cũng dễ “chết người” hơn.

Nếu so sánh về giá trị đầu tư FDI thì Trung Quốc không sánh bằng Mỹ nhưng quy mô Vành đai và Con đường thì đáng làm cho Washington “ăn không ngon ngủ không yên”. Từ khi được khởi xướng bởi Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2013, đến nay Vành đai và Con đường đã phủ rộng

hơn một nửa thế giới, với 150 quốc gia và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới đã ký các văn bản hợp tác. Giá trị thương mại giữa Trung Quốc với các quốc gia tham gia Vành đai và Con đường trong giai đoạn 2013-2018 lên đến 6,47 nghìn tỉ USD, đầu tư của Trung Quốc vào các quốc gia Vành đai và Con đường đã vượt 90 tỉ USD.

Peter McCawley, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia cho rằng Mỹ không thể cạnh tranh với Trung Quốc trong các dự án kiểu Vành đai và Con đường một phần là vì trong những năm gần đây Mỹ đã cắt giảm các chương trình tài trợ cho nước ngoài. Mặt khác, chính sách “thoái lui” của Tổng thống Mỹ trên nhiều lĩnh vực cũng đang khiến cho nước Mỹ xa rời nhiều đối tác trước đây họ rất thân. Chẳng hạn tại ASEAN, việc Tổng thống Trump không tiếp tham gia Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN vừa qua đã khiến các nước ASEAN cảm thấy không có lý do gì phải mặn mà với sáng kiến do Mỹ mời gọi. Rồi việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào tháng 1-2017 cũng là động thái khiến nhiều nước trong khu vực mất niềm tin vào một sự hợp tác chân thành từ phía Mỹ, như lời đúc kết của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: “Làm sao ai dám tin tưởng vào anh nữa chứ?”.

Đó là chưa kể Mạng lưới Chăm xanh sẽ rất khó thuyết phục các quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về cái gọi là “tiêu chuẩn tin cậy toàn cầu” mà sáng kiến này đặt ra cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Ai đặt ra các tiêu chuẩn đó? Mỹ chăng? Áp dụng cho ai? Trung Quốc, Ấn Độ và cả ASEAN chắc khó chấp nhận kiểu tiêu chuẩn áp đặt đó. Đã qua rồi cái thời tiêu chuẩn phương Tây được áp dụng cho toàn thế giới kèm theo các gói tài trợ, viện trợ. Ví thế, nếu nói Mạng lưới Chăm xanh có thể cạnh tranh với Vành đai và Con đường thì còn lâu lắm.

AN CHÂU
(Tổng hợp)

Những nỗ lực của Nga nhằm tạo dựng mối liên kết trên khắp khu vực Đông Á là một phần trong chính sách đa dạng hóa của Nga khi nước này đang chú trọng thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Nga đứng thứ 12 thế giới với GDP đạt 1.600 tỷ USD được coi như một lợi thế.

TRÊN thực tế, hơn 2 thập niên qua, Nga đã can dự vào khu vực Đông Á dưới hình thức song phương và thông qua các diễn đàn khác nhau như Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Nhưng phải đến chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Putin đến Singapore tháng 11-2018 mới phát đi tín hiệu rõ ràng về việc Moscow tập trung vào khu vực này.

Từ năm 2010, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố Nga sẽ "hướng sang phía Đông" và tăng cường can dự với châu Á. Gốc rễ của chính sách này là việc thúc đẩy tăng trưởng bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trong đó, quan hệ Nga - Trung Quốc được cho là "thành công lớn nhất trong chính sách đối ngoại của ông Putin" - Viện Lowy từ Australia.

Cụ thể, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau nhiều hơn so với bất kỳ cặp nhà lãnh đạo quốc tế nào - viện dẫn một bình luận của Tổng thống Putin khi ông nói rằng ông đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình 30 lần trong 6 năm qua - trong khi thương mại song phương đã vượt mức 100 tỷ USD, bên cạnh những hợp tác quân sự quan trọng khác.

Moscow đã tiếp tục thảo luận với Tokyo về quần đảo tranh chấp Kuril, tiếp cận cả CHDCND Triều Tiên lẫn Hàn Quốc, tăng cường quan hệ với các nước công hòa Trung Á và củng cố quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Theo các số liệu chính thức, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN

Nước Nga với nỗ lực hướng Đông



PHẦN LỚN KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI GIỮA NGA VỚI ASEAN LÀ TỪ NHỮNG THƯƠNG VỤ MUA BÁN VŨ KHÍ

đã tăng từ 18 tỷ USD năm 2017 lên 19 tỷ USD năm 2018 và đạt gần 10 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn kết quả này đến từ những thương vụ mua bán vũ khí. Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và Đông Nam Á chiếm hơn 12% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này từ năm 2013 đến năm 2017 - gần gấp đôi so với 1 thập kỷ trước.

Các nước ASEAN cũng có những động cơ khác khiến họ củng cố quan hệ với Nga, đặc biệt là trong lúc cả khu vực đang phải vật lộn với những bất trắc do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tình hình phức tạp trên Biển Đông. Điển hình là Malaysia, không những tăng cường quan hệ kinh tế với Nga mà còn được nước này đề nghị chia sẻ chuyên môn và công nghệ hàng không vũ trụ. Malaysia đã mời Nga đầu tư vào hệ thống giáo dục của mình và tại Diễn đàn Kinh tế

phương Đông tháng 9-2019, Malaysia đã nồng nhiệt đón nhận lời đề nghị từ phía Nga về việc thành lập trường đại học hàng không vũ trụ ở nước này.

Công ty năng lượng nhà nước của Nga Rosneft đã có thỏa thuận với công ty dầu mỏ nhà nước của Indonesia Pertamina để xây dựng một nhà máy lọc dầu trị giá 8,8 tỷ USD ở Indonesia và đang tham dự các cuộc đàm phán về nhiều dự án khác nhau với Philippines. Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn rằng đến năm 2020 sẽ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Indonesia, hiện đang ở mức 2,5 tỷ USD trong năm 2017. Từ năm 2000 đến năm 2017, Indonesia chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga sang khu vực này.

Với Philippines, mối quan hệ với Moscow là trọng tâm chính sách đối ngoại độc lập mà Tổng thống Duterte đang theo đuổi, nhằm đưa nước này tách khỏi các đối tác truyền

thống như Mỹ để tập trung vào mối quan hệ tốt đẹp hơn ra bên ngoài. Và Moscow dường như hoan nghênh sự thay đổi đó khi đang nóng lòng lôi kéo các đồng minh của Washington. Phải biết rằng Philippines và Thái Lan là hai đối tác thuộc ASEAN duy nhất ký hiệp ước phòng thủ với Mỹ. Và Philippines có nguy cơ phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ theo một điều luật năm 2017 nếu nước này tiếp tục mua vũ khí từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của Nga Rosoboronexport.

Bất chấp điều đó, trong chuyến thăm Moscow vừa qua, ông Duterte tuyên bố Philippines sẵn sàng hợp tác với Nga trong các nỗ lực chống khủng bố, trong khi cũng ký các thỏa thuận về việc chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp của hai nước. Các nhà phân tích cảnh báo rằng Mỹ không chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các đồng minh hiệp ước mà còn với bất kỳ nước nào có hoạt động thương mại trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo với Nga. Đây là điều các nước ASEAN phải cân nhắc khi xích lại gần Moscow.

Các chuyên gia cho rằng các nước ASEAN sẽ tiếp tục có quan điểm thực dụng trong cách tiếp cận với Nga, sẵn sàng tăng cường sự can dự về kinh tế và mua vũ khí của Nga nhưng thận trọng đối với việc tin tưởng vào Moscow như một đối tượng với tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Lý do là bởi, theo các nhà phân tích, lợi ích của Nga ở châu Á trước hết tập trung vào Trung Quốc, điều này sẽ ngăn cản Moscow thông qua bất kỳ lập trường nào ở Đông Nam Á mà có thể gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ này. Chuyên gia Gorenburg đến từ Đại học Harvard cho rằng với thái độ hoài nghi về năng lực của Nga trong việc hậu thuẫn các nước ASEAN đồng nghĩa rằng họ sẽ không sẵn lòng phụ thuộc quá nhiều vào Moscow. Và đó là điều chính đáng - theo Gorenburg.

HUY THÔNG
(Tổng hợp)



ROSNEFT ĐÃ CÓ THỎA THUẬN VỚI PERTAMIA ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU TRỊ GIÁ 8,8 TỶ USD Ở INDONESIA

Bài trừ nạn trực lợi, vu khống trên mạng xã hội

● ĐẤU TRANH ĐƠN LẼ SẼ KHÔNG HIỆU QUẢ

Chỉ cần một câu nói vô ý thức hoặc có chủ đích, những phát ngôn trên mạng xã hội (MXH) gây ra những tác hại khôn lường từ tổn thất vật chất, tổn thương tinh thần, cho đến tổn hại cuộc sống cá nhân, đến hoạt động doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của nhận thức văn minh hoặc tệ hơn, có thể gây ngộ nhận, dẫn đến phát triển sai lệch trong hành vi lối sống cộng đồng. Nếu ẩn đằng sau là mục đích vu khống trực lợi thì còn gây ra những tác hại khó có thể đong đếm. Đó là một hành vi đi ngược lại sự phát triển lành mạnh của một xã hội văn bản.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện ở Việt Nam có khoảng gần 70 triệu người dùng Internet, trong đó có khoảng 62 triệu người dùng MXH. Có rất nhiều người được coi là "nghiện" MXH.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT&TT, có nhiều kẻ xấu và thế lực thù địch tác oai tác quái trên MXH. Gần đây, việc nói xấu, bôi nhọ nhau giữa các cá nhân và các doanh nghiệp gia tăng. Nhưng bản thân

Thời gian qua, tình trạng nhiều doanh nghiệp bị vu khống trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự và doanh thu. Vậy doanh nghiệp giải quyết như thế nào khi bị vu khống trên mạng? Đây là vấn đề được các doanh nghiệp, đại diện cho một số cơ quan quản lý liên quan đã có một buổi ngồi lại cùng nhau đưa ra phương án đối phó và giải quyết.



MỘT BUỔI TỌA ĐÀM VỀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC NAN VỤ KHỐNG, TRỰC LỢI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

doanh nghiệp vẫn đang tranh đấu với nạn nạn trên một cách đơn lẻ, nên hiệu quả không cao. Chính vì vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Về vấn đề này, luật sư Trương Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho biết: "Nhiều người bị vu khống trực lợi có đến chỗ tôi và nói: "Em bị Cá tháng Tư rồi chị ơi!", nghĩa là họ bị thông tin không có thật

vu khống trực lợi. Chúng ta cần cùng đoàn kết lại bắt những "con Cá tháng Tư" này. Tuy nhiên, tôi còn nhìn dưới góc độ có nhiều người dùng từ vu khống trực lợi nói các điều xấu nhưng có đơn vị dùng để nói tốt về bản thân. Nếu xử lý hành vi vu khống người khác còn có luật nhưng xử lý hành vi tự vu khống, đánh bóng bản thân mưu cầu trực lợi thì chưa có luật".

Trong thời đại kết nối và thông tin này, người ta lợi dụng sự kết nối mở rộng truyền thông để vu khống và trực lợi. Có rất nhiều cách nên người ta tự vu khống về mình để rồi tạo nên khoản lợi lớn cho người ta. Chính vì vậy, nói không với vu khống thì bản thân doanh nghiệp phải chủ động trước, phải tự bảo vệ trước đã.

Trong Bộ luật Dân sự, xâm phạm đến danh dự, uy tín doanh nghiệp, hay của người khác là người bị hại có quyền thưa ra tòa và bồi thường thiệt hại rồi. Thậm chí, đến mức độ nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ xem xét.

Theo luật sư Trương Thị

Hòa thì rất mong có sự kết hợp đoàn kết, liên thông giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cần người tiêu dùng cũng vào cuộc, rồi xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để có sức mạnh từ trong mỗi bản thân doanh nghiệp thì mới phòng ngừa vu khống.

● ĐI TÌM GIẢI PHÁP HỮU HIỆU

Một số chủ doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp và Nhà nước bị vu khống và bị tin giả nhiều nhất. Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất là người đọc tin giả. Vì người đọc tin giả không biết mình đang đọc tin giả, nên chia sẻ lan truyền nhanh do tốc độ MXH, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp và Nhà nước. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, Saigon Co.op có sử dụng một fanpage để tuyển dụng, mục đích muốn lan truyền thông tin bên mình tuyển dụng nhân sự, tốt cho hệ thống siêu thị của mình. Thì lập tức rất nhiều trang Facebook giả thông tin, thu phí ứng viên khiến họ quay lại phản ứng doanh nghiệp. "Cho dù vậy, doanh nghiệp chúng tôi vẫn hỗ trợ thiệt hại cho những ứng viên này, còn thực tế họ bị đối tượng khác lừa tiền". Ông Huy nói.

Còn ông Phạm Ngọc Hưng (Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh) cho rằng nhờ công nghệ MXH mà công tác marketing rất là nhanh, người mua hàng, người tiêu dùng cũng rất có lợi. MXH có hai mặt: lợi cho người sử dụng nhưng trong đó cũng mang tác hại vì có tính lan truyền rất nhanh. Do đó các doanh nghiệp phải tự giải quyết, tự bảo vệ quyền lợi của mình trước. Nếu doanh nghiệp phát hiện bị vu khống thì phải lấy ngay bằng chứng nộp kèm với đơn kiện gửi đến cơ quan chức năng. Doanh nghiệp nhờ thừa phát lại lập vi bằng về vụ việc để làm bằng chứng.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận thấy Việt Nam hiện nằm trong top 10 các quốc gia sử dụng MXH nhiều nhất trên toàn thế giới. 4 quốc



TIN GIẢ LÀ VẤN NẠN TOÀN CẦU CHỨ KHÔNG CỦA RIÊNG QUỐC GIA NÀO

gia Đông Nam Á dẫn đầu là Phillipines, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan. Trong 62 triệu tài khoản ở Việt Nam sử dụng MXH, thường xuyên có tương tác là 45-47 triệu tài khoản, 1 ngày 1 người trưởng thành trung bình sử dụng 2,5 giờ đồng hồ cho MXH. Riêng ở TP Hồ Chí Minh có 14 triệu tài khoản MXH. Cứ 9,6 phút mỗi người chạm điện thoại 1 lần. 1 ngày chạm điện thoại 150 lần. Đây là nhu cầu có thật và là căn bệnh, cơn nghiện trên toàn thế giới.

Thời gian qua, cơ quan chức năng ở TP Hồ Chí Minh thường xuyên nhận được đơn thư phản ánh tố cáo khiếu nại của các nhóm bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám tư nhân, nhóm bắt động sản, tranh chấp dân sự khác. Khoảng 6 tháng gần đây, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu thay đổi, đã tiếp cận văn minh hơn đó là không đàm phán, không thỏa thuận, không bắt tay, không chấp nhận với thông tin sai xấu, mà doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước, có trường hợp đưa ra tòa án.

Việc xử lý những trường hợp vi phạm hiện căn cứ theo Nghị định 174 năm 2013, việc vu khống trên mạng chỉ bị xử lý phạt tối đa 30 triệu, chỉ khi nó xảy ra trực tiếp, đánh vào doanh nghiệp. “Khi chúng tôi nhận được những phản ánh này chúng tôi xử lý rất nhanh, giao cho thanh tra sở môi đơn vị lên, nếu thấy vấn đề hành chính thì chúng tôi xử lý hành chính, hình sự thì chúng tôi xử lý hình sự. Và đơn vị khi bị nói xấu vu khống trên mạng, bị khách thể xâm phạm, chủ thể hoàn toàn có thể đưa ra tòa và công khai xử lý thì lúc đó bao nhiêu thiệt hại sẽ được tòa kết luận, chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi chỉ kết luận có 30 triệu thôi, khi mà Chính phủ chưa thay đổi điều luật này, do đó rất cần ý kiến tham mưu với Chính phủ”, đại diện Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh phân trần.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo ngành chức năng không quan liêu thỏa hiệp và không cho phép làm ngơ với vi phạm công khai trên mạng. TP Hồ Chí Minh

hiện có 3.500 doanh nghiệp (chiếm 50% trên tổng số doanh nghiệp cả nước) nên vấn đề được đặt ra hôm nay về doanh nghiệp nói không với vu khống trực lợi trên MXH là rất phù hợp nhưng không đoàn kết sẽ không bao giờ đấu tranh được với nạn nói xấu trên MXH.

Theo quy định, những hành vi nói xấu, bịa đặt rồi xúc phạm đến cá nhân và doanh nghiệp trên mạng xã hội, trong đó có việc xúc phạm đến danh dự của người khác thì có thể xử lý hành chính; cao hơn thì có 2 trường hợp có thể xem xét là tội làm nhục người khác, tội hình sự hoặc tội vu khống, tội này cũng là một biện pháp xử lý hình sự. Tùy theo mức độ, hình thức vi phạm cơ quan chức năng sẽ xem xét là tội làm nhục người khác hay tội

vu khống.

Còn trong kinh doanh thì có cách xử lý khác, đó là vấn đề vi phạm những quy định cấm không được thực hiện cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi vi phạm như thế có một đơn vị xử lý khác nhau. Ngoài ra về mặt dân sự, khi mà thấy tác động đến danh dự, nhân phẩm thì có thể kiện dân sự.

Theo ông Lê Quang Tự Do, cách xử lý khi bị vu khống trên MXH, các doanh nghiệp nên xử lý theo 3 bước: Phải thông tin ngay đến người tiêu dùng, khẳng định thông tin sai sự thật với những bằng chứng rõ ràng cụ thể; chuyển ngay những thông tin thông cáo báo chí cho Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT&TT để yêu cầu chủ quản MXH hạn chế thông tin phát tán ra ngoài; doanh nghiệp phải hợp với chính

quyền địa phương và công an địa phương truy tìm những người tung tin đó để xử lý. “Tại sao phải có 3 bước ưu tiên như vậy? Vì trên mạng thông tin lan tỏa rất nhanh, 3 bước này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tức thời khi gặp khủng hoảng”, ông Do giải thích.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết, năm 2020, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ tập huấn cho khối doanh nghiệp phối hợp với các hiệp hội để thiết lập những cơ chế giúp doanh nghiệp phòng ngừa, xử lý nạn vu khống, nói xấu trên MXH. Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ sửa Nghị định 72 để quản lý Internet và thông tin trên mạng cho phù hợp tình hình hiện nay.

Ý kiến các chuyên gia đều thống nhất rằng hiện nay việc tạo hành lang pháp lý không chưa đủ, doanh nghiệp chống nạn vu khống trực lợi còn cần phải đoàn kết chặt chẽ với nhau.

Đối với các quốc gia khác trong khu vực, trong hoạt động chống tin giả, từ tháng 11-2019, Singapore đã chính thức hợp thức hóa Luật Phòng, chống thông tin giả. Ngày 11-11-2019, Thái Lan chính thức công bố và ra mắt Trung tâm Phòng, chống thông tin giả, bao gồm 5 thành phần: Cơ quan nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; Hội Nhà báo Thái Lan; khối trường đại học và nhóm quân đội - cảnh sát. Trong tổ chức này được nhà nước Thái Lan yêu cầu quy định mỗi cơ quan nhà nước nói trên phải cử tối thiểu 3 người để mục tiêu là trong vòng 2 giờ đồng hồ khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật phải đưa thông tin xác thực trên 1 trang web chính thức và xử lý những thông tin giả cũng như truy lùng đối tượng tung tin giả để xử lý.

Như vậy, với sự quan tâm của ngành chức năng trong việc tạo hành lang pháp lý vững mạnh, tin rằng trong thời gian tới, sẽ có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ cá nhân và doanh nghiệp trên môi trường MXH.

HUYỀN NGA -
NGUYỄN CẢNH



CHỦ SHOP “ĐÀM BẦU THỜI TRANG MAMI” TUNG TIN SAI LỆCH VỀ DỊCH TẢ LỢN CHẤU PHI NHÂM MỤC ĐÍCH TẠO GIẬT GÂN CÂU KHÁCH ĐÃ BỊ XỬ PHẠT 20 TRIỆU ĐỒNG. (NGUỒN: LDO)



MỘT TRƯỜNG HỢP BỊ CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH XỬ PHẠT 12,5 TRIỆU ĐỒNG VI TUNG TIN “VI KHUẨN AN THỊT NGƯỜI”. (NGUỒN: THANHNIEN.VN)

SEA Games 30 đã khép lại với những thành tích rất đáng tự hào của thể thao Việt Nam nói chung, thể thao Công an nhân dân (CAND) nói riêng. 15h ngày 16-12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao CAND đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 vừa qua. Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các HLV, VĐV CAND và trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích. Để có được những giây phút thăng hoa trong thể thao, các VĐV đã trải qua quá trình tập luyện và thi đấu không mệt mỏi để đem lại vinh quang cho Tổ quốc, rạng danh lực lượng CAND.

● NGUYỄN VĂN QUYẾT: TRƯỞNG THÀNH TỪ CHIẾC NÔI THỂ THAO CAND

Với chiều cao nổi trội, thể lực tốt, cậu bé Nguyễn Văn Quyết từ những năm học tiểu học, trung học cơ sở đã có duyên với các giải thưởng thể thao khi liên tục đạt thành tích trong các hội khỏe Phù Đổng tổ chức ở địa phương. Khi đang là cậu học sinh lớp 9 Trường THCS Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, Quyết được tuyển chọn để luyện tập và thi đấu thể thao. Chàng trai sinh năm 1997 này đã làm quen và gắn bó với bộ môn đấu kiếm từ đó cho đến nay và đạt được nhiều thành tích: Vô địch Đông Nam Á 2018; Huy chương Vàng U23 toàn quốc 2018; 2 Huy chương Đồng trong Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Và tại SEA Games 30 vừa qua, Quyết và đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng bộ môn kiếm chém.

Để chơi tốt được môn đấu kiếm, Quyết phải nắm vững bộ pháp, di chuyển nhanh, phản xạ tay, chân, mắt thật nhanh để tấn công và tránh được đường kiếm của đối phương. Sau một ngày luyện tập căng thẳng, dù có quần áo thi đấu bảo vệ nhưng cơ thể vẫn đầy những vết kiếm chém tím bầm. Tập ban ngày chưa đủ, nhiều hôm Quyết và đồng đội phải tự luyện tập vào buổi tối.

Trong thời gian tham gia SEA Games 30, sự thay đổi thời tiết đột ngột khi Hà Nội đang rất lạnh nhưng sang Philippines, tiết trời khá nóng khiến Quyết và đồng đội gặp khó khăn để thích nghi môi trường. Giao thông ở nước bạn khá đông đúc nên thời gian chờ xe, di chuyển từ khách sạn đến nhà thi đấu, làm thủ tục an ninh mất nhiều thời gian. Những VĐV như Quyết phải dậy thật sớm và trở về lúc tối muộn. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Quyết luôn nhận được sự động viên kịp thời của người thân, bạn bè, của ban huấn luyện thể thao CAND. Nhờ thế, Quyết càng vững tâm thể hiện tài năng.

Ngày 6-12, chàng trai đến từ Thủ đô Hà Nội đã có những giây phút thi đấu căng thẳng

TỰ HÀO SẮC ÁO THỂ THAO



ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN KHEN THƯỞNG CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN CAND THAM DỰ SEA GAMES 30

khi phải trải qua 6 trận đấu. Cuối giờ chiều cùng ngày, sau trận chung kết giành chiến thắng trước đội Thái Lan, chiếc huy chương vàng đã về tay những chàng trai chơi ở thể thức thi đấu đồng đội nam kiếm chém. Và cả đội có 3 ngày ở lại Philippines cổ vũ cho các đội thi đấu trước khi lên máy bay về nước. 3 ngày đó với Quyết cũng hồi hộp không kém lúc lên sàn đấu. Trong trận chung kết, Quyết thi đấu trận thứ ba trong tình thế hai trận đầu đội nhà bị Thái Lan dẫn trước nên tâm lý khá căng thẳng. Quyết đã nhanh chóng giữ bình tĩnh để thi đấu và ghi điểm, vực dậy tỉ số cho toàn đội. Niềm vui vỡ òa khi Quyết đã sát

cánh cùng đồng đội và giành chiến thắng, góp công lớn cho thành công của tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Trong phút giây chiến thắng, Quyết nghĩ tới mẹ, muốn gọi điện ngay về báo tin cho mẹ - người đã luôn ở cạnh cậu con trai ngay cả khi con chưa đạt được thành tích, cũng như luôn dõi theo những giây phút vinh quang đứng trên bục cao nhất tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Được ăn bữa cơm mẹ nấu khi về nước sau những ngày thi đấu vất vả là món quà quý giá đối với Quyết, khi anh phải thường xuyên tập luyện xa nhà.

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng của Bộ



VẬN ĐỘNG VIÊN HÀ THỊ NGA (BÊN PHẢI) TRONG MỘT TRẬN ĐẤU JUDO

AO CÔNG AN NHÂN DÂN

Công an đối với HLV, VĐV thể thao CAND đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Quyết vinh dự thay mặt cho các VĐV, HLV CAND lên lan tỏa niềm vui, niềm vinh dự tự hào khi đã mang về cho thể thao nước nhà nói chung, thể thao CAND nói riêng những tấm huy chương quý giá. Trước mắt là những chặng đường dài vì màu cờ sắc áo truyền thống của thể thao CAND, Quyết và đồng đội đang quyết tâm bước vào những giai đoạn tập luyện mới, thi đấu giành thành tích cao nhất tại các giải quốc gia 2020, thi đấu tốt để giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, SEA Games 21 tại Việt Nam năm 2021 và tiến tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, góp phần giữ vững thành tích của một trong 10 đơn vị dẫn đầu đại hội của Thể thao CAND.

● HÀ THỊ NGÀ: NGÃ RẼ NGỌT NGÀO VỚI JUDO

Trước khi là một VĐV Judo, Hà Thị Nga - cô gái sinh năm 1994, quê Bắc Giang đã gắn bó với bộ môn vật từ năm 2007. Từng là tuyển thủ quốc gia môn vật, đã có lúc Nga nghĩ rằng sẽ mãi gắn bó với bộ môn vật nếu như không gặp vấn đề cân nặng. Trọng lượng của cô liên tục tăng, mặc dù Nga đã thực hiện chế độ ăn uống, tập luyện rất nghiêm khắc để ép cân nhưng không thành công. Do cơ địa cùng sức phát triển của cơ thể quá đặc biệt nên mọi cố gắng đều không có kết quả. Với cân nặng trên 100kg lúc đó, Nga đã không thể đáp ứng đúng tiêu chuẩn khi hạng cân "khủng" nhất dành cho vật nữ là dưới 72kg. Phải rời thảm đấu vì lí do cân nặng, Nga đã rút nước mắt vì tiếc nuối. Nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ khi Nga vẫn giữ nguyên tình yêu và

niệt huyết cho thi đấu thể thao. Cô bất ngờ bén duyên và thành công với Judo của Thể thao CAND từ tháng 3-2014. Khi đó, vì nhớ sân đấu nên Nga thường đến hội vật ở các làng quê miền Bắc xem thi đấu rồi đăng ký dự tranh ở một số nơi có tổ chức nội dung cho nữ. Vẫn giữ phong độ của một tuyển thủ quốc gia, Nga đã trở nên nổi tiếng ở các hội vật khi liên tiếp giành chiến thắng. Cũng chính trong một lần tham gia đấu vật tại hội làng, các HLV của đội Judo CAND đang đi tuyển chọn lực lượng đã thấy khả năng của Nga phù hợp với Judo vì nếu môn vật không chế cân nặng thì môn Judo không quy định mức cân nặng tối đa.

Các thầy thầy được ở Nga niềm khát khao được luyện tập và thi đấu nên đã đặc cách đưa Nga vào đội Judo CAND. Những ngày đầu tập luyện và thi đấu môn Judo, Nga gặp không ít khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao độ cùng kiến thức và kĩ năng cơ bản tích lũy trong thời gian thi đấu môn vật đã giúp Nga làm quen và bắt nhịp được với các trận đấu Judo, bởi có nhiều kĩ thuật của môn Judo tương tự như môn vật nhưng khác về cách tính điểm, cách đánh. Suốt những năm qua, Nga đã miệt mài luyện tập và thi đấu và sở hữu bộ sưu tập huy chương đáng nể. Từ năm 2015 đến nay, Nga liên tiếp giành huy chương vàng, bạc tại các kì đại hội thể dục thể thao toàn quốc, cúp các câu lạc bộ toàn quốc, cúp quốc tế mở rộng cũng như các giải đấu khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Những thành tích mà Nga gặt hái được khi tham gia thi đấu Judo khiến cô tự tin hơn, luôn lạc quan nghĩ rằng phải luôn nỗ lực hết mình vì khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Ở vòng loại Judo nội dung đối kháng đồng đội nữ tại SEA Games vừa qua, Nga thi đấu trận cuối nên chịu áp lực tâm lý rất lớn khi kết quả phần thi của cô sẽ quyết định việc được vào vòng chung kết của cả đội. Nga đã nỗ lực hết mình và giành thắng lợi. Chiến thắng này đã tạo đà cho cả đội giành huy chương vàng trong trận chung kết gặp tuyển Indonesia. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho tinh thần vượt khó của cô gái vàng Judo này. Vì thời điểm đầu năm 2019, Nga bị chấn thương đầu gối trái. Nhưng với quyết tâm thi đấu tại SEA Games, không muốn huấn luyện viên lo lắng và làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của toàn đội, Nga vẫn cố chịu đau, vừa điều trị, vừa kiên trì luyện tập. Trong suốt một thời gian dài, nữ VĐV này thường xuyên phải cần đến bó gối và băng keo hỗ trợ. Để có được thành công, không ít lần những giọt nước đã rơi trong buổi tập vì đau và quá mệt, những lúc nhớ bố mẹ mà không thể về thăm. Ngay cả khi sang Philippines, Nga bị say xe nên khoảng thời gian một giờ đồng hồ di chuyển trên xe từ làng VĐV đến nơi tập với Nga như một cực hình. Ngay sau đó phải tập luyện căng thẳng nên Nga đã bật khóc ngay trên sân tập.

Thực đơn hàng ngày dành cho VĐV ở Philippines dường như cũng là một trở ngại đối với Nga và đồng đội. Do không hợp đồ ăn, lại mắc bệnh dạ dày - căn bệnh phổ biến của những VĐV nên Nga mang theo cả mỳ tôm, ruốc và đồ hộp chuẩn bị từ Việt Nam. Đêm trước ngày thi đấu, Nga hồi hộp đến mất ngủ, chỉ mong trời sáng để được lên sàn đấu. Cả khi ngồi trên khán đài cổ vũ cho đồng đội, những VĐV như Nga vẫn thấy hồi hộp và căng thẳng. Bởi họ luôn nghĩ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của thể thao Việt Nam cũng như thể thao CAND. Với Nga và các VĐV Thể thao CAND, niềm tự hào và vui sướng dâng đầy khi họ đã nỗ lực và góp phần lập nên thành tích đáng tự hào. Nga và đồng đội sẽ tiếp tục tập luyện để thi đấu tại các kỳ thể thao sắp tới, hứa hẹn sẽ tiếp tục chạm tay tới những chiếc huy chương quý giá.

HUYỀN CHÂM

Trong kỳ SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vừa qua, Đoàn Thể thao CAND đóng góp 1 huấn luyện viên và 7 VĐV tham gia tranh tài các nội dung thuộc 3 môn: Karate, Đấu kiếm và Judo. Đây đều là những HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc của thể thao CAND.

Tất cả các VĐV của Đoàn Thể thao CAND thi đấu đều đạt huy chương: Nguyễn Văn Quyết (HCV môn Đấu kiếm); Hà Thị Nga (HCV môn Judo); Lưu Thị Thanh Nhân (HCB môn Đấu kiếm); Phan Vũ Nam (HCB môn Judo); Đặng Hồng Sơn (HCB môn Karate); Sái Công Nguyễn (HCB môn Karate).



NGUYỄN VĂN QUYẾT THI ĐẤU NỘI DUNG KIẾM CHÉM

● NGUỒN GỐC CỦA RSF

Ra đời năm 1988 với sự chấp thuận của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, tổ chức dân quân Janjaweed ở Sudan quy tụ phần lớn người Arab, cầm đầu là Musa Hilal với mục tiêu ngăn chặn những cuộc nổi dậy của những người bất đồng chính kiến. Theo các nhà quan sát thuộc Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chỉ 6 tháng kể từ khi đi vào hoạt động, Janjaweed đã giết hại hơn 1.000 người. Tất cả đều bị chụp cho cái mũ “chống đối” và không một ai được đưa ra tòa để xét xử.

Năm 1989, Mohammed “Hemedti” Hamdan Daglo tham gia Janjaweed. Đến năm 2003, khi Musa Hilal thành lập Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) thì Hemedti được cử làm phó chỉ huy lực lượng này. Một báo cáo của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cho thấy tính đến giữa năm 2019, RSF là tác giả của những vụ diệt chủng với khoảng 300.000 thường dân bị giết, Hemedti bị xem là “tội phạm chiến tranh, tội phạm chống nhân loại và tội phạm diệt chủng”.

6 giờ sáng ngày 23-11-2004, một nhóm các tay súng RSF bắt ngờ tấn công làng Adwa, phía nam Darfur, giết chết 126 thường dân vô tội. Để che giấu tội ác, RSF đốt hết nhà cửa trong làng, xác các nạn nhân bị ném xuống những cái giếng rồi lấp đất. Nhiều thiếu nữ trẻ bị hãm hiếp. Trả lời các quan chức thuộc Liên minh châu Phi, Hemedti thừa nhận vụ thảm sát này đồng thời còn cho biết “Phối hợp với quân đội của Tổng thống al-Bashir, vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước đó vài tháng”.

Đầu năm 2013, Hemedti tiến hành một chiến dịch chống lại nhóm nổi dậy Darfuri (mà thực chất là bảo kê việc khai thác vàng ở mỏ Jebel Amer, bao gồm các phần tử vũ trang đến từ Chad, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria và Mali). Với hàng nghìn chiến binh tuyển mộ trong lực lượng dân quân

LÀ TỔ CHỨC QUÂN SỰ MẠNH NHẤT Ở SUDAN HIỆN NAY, LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ NHANH (RSF) DƯỚI QUYỀN CHỈ HUY CỦA MOHAMMED “HEMEDTI” HAMDAN DAGLO NỔI TIẾNG BỞI NHỮNG VỤ TÀN SÁT HÀNG LOẠT DÂN THƯỜNG MÀ GẦN ĐÂY NHẤT - NGÀY 3-6-2019 TẠI KHARTOUM - HƠN 100 NGƯỜI VÔ TỘI ĐÃ CHẾT DƯỚI TAY RSF.

NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA HEMEDTI ĐẾN TỪ CÁC MỎ VÀNG Ở DARFUR VÀ ĐÓ CŨNG LÀ NGUỒN NUÔI DƯỠNG HƠN 30.000 TAY SÚNG RSF VỚI DOANH SỐ HÀNG NĂM LÊN ĐẾN 600 TRIỆU USD

HỒ SƠ TÀI CHÍNH BÍ MẬT CỦA RSF Ở SUDAN



MOHAMMED “HEMEDTI” HAMDAN DAGLO (ĐỨNG GIỮA), NGƯỜI CHỈ HUY LỰC LƯỢNG RSF

Janjaweed cộng với những người mới gia nhập, các tay súng RSF chiếm mỏ Jebel Amer sau khi đã đánh cho nhóm Darfuri tan tác nhưng quyền kiểm soát mỏ vẫn thuộc về Musa Hilal, cha đẻ của RSF. Được phần lớn lực lượng dân quân Janjaweed ủng hộ, Musa Hilal tổ chức lại ngành công nghiệp khai thác vàng rồi bán cho các thương nhân đến từ biên giới với Lybia. Chỉ riêng năm 2013, Musa Hilal thu được 540 triệu USD từ việc buôn bán này.

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 5-2014, đích thân Hemedti chỉ huy cái gọi là “Chiến dịch mùa hè”, diễn ra ở nam Darfur và bắc Darfur. Trong chiến dịch ấy, 10 thị trấn bị đốt cháy, hàng nghìn thường dân bị tra tấn, hãm hiếp, làng mạc, nhà cửa cùng các cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Đến giai đoạn 2 của “Chiến dịch mùa hè”, các tay súng RSF lại tiếp tục hành vi diệt chủng với công thức “bắn, hiếp, đốt”. Một số

nhân chứng cho biết chính mắt họ nhìn thấy lính RSF thay nhau hãm hiếp 7 cô gái ở làng Hiraiga và làng Afouna trong lúc những kẻ khác bán những người đàn ông khi họ cố gắng tìm cách cứu con gái họ.

Ngày 19-12-2018, nhiều cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra trên lãnh thổ Sudan, kêu gọi Tổng thống al-Bashir từ chức vì đã để đất nước rơi vào hỗn loạn, kinh tế suy thoái. Nhằm cứu vãn chế độ al-Bashir, Henedti chuyển cho Ngân hàng Trung ương Sudan 1.027.000.000 USD với hy vọng ổn định tình hình tài chính nhưng việc này chỉ như muối bỏ biển khi mà mức lạm phát đã lên đến 300%.

Ngày 19-4-2019, quân đội Sudan giải tán nội các và cơ quan lập pháp, bãi miễn chức vụ tổng thống của al-Bashir đồng thời bắt giam ông này. Hơn 100 thành viên cao cấp của chính phủ al-Bashir cũng bị bắt, bao gồm cả thủ tướng Mohamed Taher Ayala, lãnh đạo Đảng

Quốc hội, Ahmed Haroun, thành viên của Đại hội quốc gia, cựu Phó chủ tịch Bakri Hassan Saleh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali, cựu Bộ trưởng nội vụ Ibrahim Mahmoud, cựu Bộ trưởng tổng thống Fadl Abdallah, thống đốc bang Khartoum Abdel Rahim Mohammed Hussein... Tất cả những nhân vật nêu trên đều bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cáo buộc là thủ phạm gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Khi việc bãi miễn diễn ra, nhận thấy con bài al-Bashir đã hết thời nên Hemedti khoanh tay ngồi im mặc dù ông ta nắm trong tay lực lượng RSF. Chính vì vậy, Hemedti được hội đồng tướng lĩnh bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan nhưng theo kênh truyền hình Al Jazeera, Hemedti thực chất là người đứng đầu hội đồng này.

● HỒ SƠ TÀI CHÍNH CỦA RSF

Ngược dòng thời gian, 3 năm sau khi chiếm được mỏ vàng Jebel Amer và khi lực lượng RSF trung thành với mình đã lớn mạnh, Hemedti nghĩ ngay đến việc loại bỏ Musa Hilal - người sáng lập tổ chức dân quân Janjaweed và đồng thời cũng là cha đẻ của RSF. Bằng cách “đi đêm” với Tổng thống al-Bashir, Hemedti yêu cầu Tổng thống al-Bashi tuyên bố giải giáp các nhóm vũ trang của Musa Hilal tại mỏ vàng Jebel Amer.

Lập tức, ngày 27-10-2017, al-Bashir ra lệnh cho quân đội tiến hành một chiến dịch lớn mà mục tiêu là tịch thu vũ khí cùng các phương tiện xe máy của Musa Hilal với cáo buộc “đã sử dụng để cướp bóc tài nguyên quốc gia”. Không chút chậm trễ, Hemedti điều động 10.000 tay súng thuộc RSF đến mỏ Jebel Amer để “hỗ trợ quân đội, thiết lập lại an ninh trong vùng này”.

Thời điểm ấy, các nhóm vũ trang của Musa Hilal kiểm soát hơn 400 khu vực khai thác vàng ở mỏ Jebel Amer

với lợi nhuận hàng năm ước tính vào khoảng 600 triệu USD, đứng thứ 3 châu Phi, chỉ sau Ghana và Nam Phi. Thoạt đầu, Mila Hilal từ chối giao nộp vũ khí đồng thời lên tiếng thách thức chính phủ của Tổng thống al-Bashir bởi lẽ ông ta vẫn tin Hemedti trung thành với mình. Nhưng khi biết Hemedti trở mặt, dùng quân RSF đánh mình nên Musa Hilal rút lui.

Chiếm được mỏ Jebel Amer, Hemedti một mặt thành lập khu định cư cho công nhân khai thác vàng với khoảng 70.000 người. Mặt khác, Hemedti liên kết với Công ty vàng Al Gunade ở Sudan thông qua một tài khoản cá nhân tại Ngân hàng quốc gia Abu Dhabi - hiện nay là một phần của First Abu Dhabi Bank. Bên cạnh đó, Hemedti còn có mối quan hệ mật thiết với Công ty SGK, trụ sở tại Sudan và tập đoàn Tradive General Trading. Những mối liên kết này đã giúp Hemedti và RSF kiểm soát phần lớn thị trường vàng ở Sudan.

Nằm dưới quyền sở hữu của 3 thành viên trong gia đình Hemedti, gồm Abdul Rahim Hamdan Daglo, Algoney Hamdan Daglo - cả hai đều là anh ruột của Hemedti và Abdul Rahim, đứa em út, Al Gunade là cổ máy kiếm tiền cho Hemedti. Ngay chính bản thân Hemedti cũng nằm trong ban giám đốc của Al Gunade. Các bảng sao kê do Tổ chức Nhân chứng Toàn cầu thu thập được cho thấy SRF đã sử dụng một tài khoản của Công ty vàng Al Gunade để thanh toán 686.000 Dirham (đơn vị tiền tệ Sudan, tương đương 186.000 USD) cho một cá nhân thuộc một quốc gia châu Á trong thương vụ mua bán tên lửa vắc vai. Một khoản khác trị giá 14.000 USD được Al Gunade thanh toán cho các món nợ của RSF. Kết quả điều tra của Nhân chứng Toàn cầu nêu rõ từ tháng 4 đến tháng 7-2019, RSF nhận được 4 đợt chuyển tiền từ Tập đoàn Tradive General Trading với



THƯỜNG DÂN BỊ RSF BẮT GIỮ

tổng số tiền là 48.000.000 Dirham (tương đương 11 triệu USD). Cũng trong tháng 7-2019, Tập đoàn Tradive General Trading còn chuyển cho Algoney Hamdan Daglo - là anh ruột của Hemedti 11 triệu USD thông qua Ngân hàng El Nilein Sudan ở Abu Dhabi. Mục đích của việc chuyển tiền này được ghi là “cấp vốn cho công ty con chuyên về bảo mật thông tin máy tính”. Bên cạnh đó, việc cung cấp lính đánh thuê RSF để chiến đấu tại Yemen với mức lương từ 2.000 đến 3.000USD mỗi người/tháng, cũng mang lại cho Hemedti nguồn thu nhập đáng kể.

Theo Nhân chứng Toàn cầu, một phần của số tiền ấy được Hemedti dùng để mua sắm các thiết bị phục vụ mục đích quân sự, trong đó có 1.000 chiếc xe bán tải hiệu Toyota. Khi mua về, Hemedti cho lắp đặt súng đại liên 12,7mm, súng không giật 57mm trên thùng xe để biến nó thành những cụm hỏa lực di động. Các video clip được quay vài tiếng

đồng hồ trước khi xảy ra vụ thảm sát ở làng làng Adwa, phía nam Darfur, giết chết 126 thường dân vô tội hôm 3-6-2019 cho thấy một lượng lớn những tay súng RSF đang tụ tập xung quanh những chiếc Toyota Land Cruiser và Toyota Hilux. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với lời tường trình của người dân ở thị trấn Talodi, phía nam tỉnh Kordofan với Tổ chức truyền thông Sudan Radio Dabanga khi họ biểu tình để phản đối việc sử dụng quá nhiều thủy ngân trong khai thác vàng, dẫn đến các nguồn nước sinh hoạt của họ bị nhiễm độc nghiêm trọng. Khi cuộc biểu tình đang diễn ra, RSF đã điều động hơn chục xe bán tải trang bị súng máy đến và kết quả là đám đông nhanh chóng bị dập tắt với 9 người thương vong.

Nhằm tăng cường sức mạnh quân sự cho RSF, Hemedti không tiếc tiền mua sắm các thiết bị chiến tranh hiện đại. Các bảng sao kê bị rò rỉ cho thấy 40.000 USD đã được RSF sử dụng với lý do



KHAI THÁC VÀNG Ở MỎ JEBEL AMER

“hỗ trợ kỹ thuật”. Một khoản chi khác trị giá 30.000 USD được dùng để mua thiết bị liên lạc và điều này đã khiến RSF trở thành lực lượng quân sự mạnh nhất Sudan. Tính đến tháng 10-2019, RSF đã trả hơn 9.000.000 Dirham (2,5 triệu USD) cho các công ty ở nước ngoài thông qua mạng lưới đại lý tại Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Rwanda, Malaysia, Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số thành viên cao cấp của RSF cũng tiến hành những chuyến đi Đức, Nga và Hà Lan với danh nghĩa tìm kiếm đối tác thương mại. Một nhân viên của Tổ chức Nhân chứng Toàn cầu cho biết khi liên lạc với hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota về việc hãng này bán cho RSF 900 xe bán tải Hilux và 100 xe Land Cruiser, Toyota không hề biết rằng lô xe ấy được RSF hoán cải thành xe vũ trang.

Theo một số chuyên gia tài chính thuộc Ngân hàng Phát triển châu Phi, việc phơi bày các hoạt động trong mạng lưới tài chính của RSF là một bước quan trọng, hướng tới việc chế tài quốc tế đối với RSF trong bối cảnh Sudan đang tiến hành chuyển đổi dân chủ - trong đó bao gồm cả việc minh bạch hóa chi tiêu của các lực lượng vũ trang. Nó cũng giúp người dân Sudan kiểm soát tốt nguồn tài nguyên quốc gia mà trong giai đoạn này, vẫn nằm dưới sự chi phối của RSF.

Vấn theo các chuyên gia tài chính, Hemedti hiện đang ngồi trên đỉnh cao của một tổ hợp quân sự - công nghiệp phức tạp. Ông ta kiểm soát một lực lượng vũ trang mạnh nhất Sudan nên chỉ khi nào “tổ hợp” của Hemedti nằm trong vòng kiểm soát về tài chính và các hoạt động quân sự liên quan đến dân thường thì lúc ấy, việc chuyển đổi sang chính phủ dân chủ mà nhiều người Sudan đang khao khát, mới có cơ hội thành công...

VŨ CAO

(Theo Global Witness)



CÁC CÔ GÁI TRẺ MẶC TRANG PHỤC KHIÊU VŨ TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN LỚP HỌC MÚA BALLET Ở MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO



MAYSA ABEN-ATHAR, 11 TUỔI

● SỐNG THEO QUY TẮC CỦA ÔNG TRÙM MA TÚY ĐỊA PHƯƠNG

Maysa Barbosa Aben-Athar, 11 tuổi, đi học về và đi vào phòng ngủ. Cô đi qua chiếc giường tầng mà cô chia sẻ với hai chị gái và ngồi xuống trước gương. Cô xoa kem chải lên tóc, chải mượt và thắt lại thành búi thật chặt. Từ dưới gầm giường, cô ấy lôi ra một chiếc váy vàng được trang trí bằng lông vũ. Nó có giá 2.000 real của Brazil (483 USD) - nhiều hơn mẹ của Maysa kiếm được trong một tháng với công việc dọn dẹp. “Muộn rồi,” Maysa nói khi rời khỏi căn hộ nhỏ. Cô tiến về phía Bulhoes Leopoldo, được người dân địa phương gọi là “Dải Gaza”.

Đó là con đường chính ở khu ổ chuột Manguihos ở Rio de Janeiro mà Maysa gọi là ngôi nhà cả đời của mình. Rác chất đống dọc theo hai bên con đường Bulhoes Leopoldo. Người vô gia cư ngủ trong lán gỗ. Những người khác, dường như nghiện ma túy, trông bối rối; họ la hét hoặc nằm lãn lóc trên mặt đường nhựa. “Chúng tôi đã từng phải nhẩy xuống bùn ở đây kia”, Maysa nói. Đó là để tránh bị trúng đạn lạc trong một vụ nổ súng. Bạo lực là bình thường ở đây. Manguihos được biết đến với tỷ lệ tội phạm bạo lực cao.

Trên đường đi, Maysa gặp gỡ với những cô gái khác - tất cả trong độ tuổi từ 10 đến 13 - cũng đang mặc váy xòe tutu (cho nghệ sĩ múa ballet). Cùng nhau, họ đi ngang qua các chàng trai, lố nhố và rác - và tìm đường đi qua những con đường hẹp của khu ổ chuột đến nơi hẹn với Daiana Ferreira

VŨ ĐIỀU BALLET TRONG KHU Ổ CHUỘT

TẠI MỘT TRONG NHỮNG KHU VỰC NGUY HIỂM NHẤT CỦA RIO DE JANEIRO, MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐANG SỬ DỤNG MÚA BALLET ĐỂ HƯỚNG DẪN CÁC CÔ GÁI TRẺ THOÁT KHỎI TƯƠNG LAI CỦA NGHÈO ĐÓI VÀ TỘI PHẠM. NHƯNG ĐỂ GIỮ CHO HỌC VIỆN KHIÊU VŨ TỒN TẠI, BÀ ĐÃ PHẢI LIÊN TỤC UỖN MINH THEO LUẬT CỦA FAVELA (KHU Ổ CHUỘT), TRANH CẢI VỚI NHỮNG KẸ BUÔN BÁN MA TÚY VÀ CÁC CHÍNH TRỊ GIA THỦ ĐỊCH.



DAIANA FERREIRA DE OLIVEIRA LỚN LÊN Ở MANGUINHOS VÀ THÀNH LẬP MỘT TRƯỜNG MÚA BALLET. BÀ CỐ GẮNG GIỮ HỌC SINH CỦA MÌNH BẮN RỘN VÀ CUNG CẤP CHO CHÚNG MỘT MỤC ĐÍCH ĐỂ GIỮ CHO CHÚNG KHỎI TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA NGHÈO ĐÓI VÀ TỘI PHẠM

de Oliveira - người phụ nữ giúp họ có được sự dũng cảm đến gặp bà hai lần một tuần. Manguihos thực sự là tập hợp của một số khu ổ chuột, chúng mọc lên và đan vào nhau đến mức không thể phân biệt được. Các đường phố ở đây đều trông giống nhau. Tất cả đều bắt đầu ở độ tuổi của Maysa: con trai giao dịch ma túy còn con gái có thai từ cùng một gã nào đó. Bạo lực, vô vọng và khôn khổ trong khu ổ chuột ở Rio de Janeiro đều là kết quả trực tiếp của việc thiếu hướng dẫn cũng như hình mẫu tốt hoặc triển vọng trong tương lai - ngoại trừ buôn bán ma túy -

đổi với những người trẻ tuổi. Đó là lý do tại sao Daiana, 31 tuổi, bắt đầu cung cấp cho các cô gái trẻ một lựa chọn thay thế: một trường múa ballet ở khu ổ chuột. Sự đến trường muộn không được dung thứ và có một quy định trang phục nghiêm ngặt. Tất cả đều được thiết kế để dạy cho trẻ em kỷ luật. Daiana nói: “Chúng tôi khiến những đứa trẻ không có thời gian rỗi để thờ. Đối với tôi, đó là một cách huấn luyện tốt”. Ban đầu, Daiana chỉ dạy 6 nữ diễn viên múa ballet. Nhưng ngày nay, số “học trò” trẻ con nằm trong danh sách chờ tăng từ 250 đến 400. Ngôi trường

độc đáo được một nhà từ thiện người Mỹ giúp đỡ đồng tài trợ cho nó. Một trong những người thầy của Daiana tốt nghiệp Trường Sân khấu Bolshoi ở thành phố Joinville của Brazil và là nữ diễn viên ballet nổi tiếng nhất của Brazil bảo trợ ngôi trường.

Nhưng ngôi trường vẫn không thay đổi được thực tế khắc nghiệt. Daiana phải liên tục cúi đầu trước các quy tắc của khu ổ chuột do bọn buôn bán ma túy áp đặt. Daiana phải thường xuyên yêu cầu các thành viên các băng đảng ma túy cho phép để thay đổi thời gian trong lớp hoặc thay đổi tuyến đường. Trường học của Daiana nhằm mục đích kéo trẻ em ra khỏi môi trường buôn bán ma túy. Daiana phải xin phép một ông trùm ma túy địa phương để đi dạo trên phố với các cô gái mặc váy xòe tutu. Người ta không bao giờ biết những gì có thể chọc giận ông. Cũng như Daiana, các cô gái nhỏ đều nổi tiếng ở khu ổ chuột Manguihos.

Daiana quen mặt hầu hết cư dân của khu ổ chuột kể từ khi bà còn là một đứa trẻ. Daiana sinh ra ở Manguihos và, như bà mô tả, từ “một gia đình khu ổ chuột điển hình”.



MỘT TRONG NHỮNG NỮ DIỄN VIÊN BALLET CỦA TRƯỜNG

Cha của Daiana có đến 3 người vợ; Daiana lớn lên với hai chị em gái và có 15 chị em cùng cha khác mẹ, tất cả đều sống rải rác khắp khu ổ chuột. Đó là một trong những lý do mà Daiana biết rõ mọi góc ngách của Manguinhos. Daiana chỉ mới 7 tuổi khi lần đầu tiên đến Teatro Municipal – nhà hát ballet nổi tiếng nhất Brazil, nằm ở trung tâm của Rio. Sau đó, một người quen đã cho cô học ballet riêng trong thời gian rảnh rỗi.

● **TRƯỜNG MÚA BALLET TRONG KHU Ổ CHUỘT ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI**

Daiana cũng từng làm giảng viên nhạc jazz và múa ballet cho các gia đình giàu có ở Khu Nam của thành phố Rio. Daiana bắt đầu dạy học miễn phí cho trẻ em từ chính khu phố của mình vào năm 2012. Mẹ của Daiana, một gia sư, đã gửi học sinh của mình đến lớp học múa ballet của con gái mình. Mối quan tâm chính của mẹ cô là giữ cho những đứa trẻ không phải la cà trong khu ổ chuột. Một cầu thủ bóng đá

chuyên nghiệp từ câu lạc bộ FC Botafogo tên là Jairzinho nghe về dự án của Daiana vào năm 2014 và trả cho bà một mức lương trong 2 năm để bà có thể tập trung vào những đứa trẻ ở Manguinhos.

Với sự giúp đỡ của Jairzinho, Daiana tìm được một căn phòng đủ lớn để chứa các lớp học tăng đến 180 học sinh của bà. Đó là trong một thư viện tại Viện Nhiệt đới, một tòa nhà được nhà nước bảo trợ. Daiana cũng nhận được sự đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau. Cô bé Maysa thường hay nhút nhát đã ở trong nhóm chọn lọc của trường múa ballet trong 4 năm. Họ là những vũ công ưu tú của trường múa ballet Manguinho. Và khi Maysa nhảy múa, cô bé trở thành trung tâm của sự chú ý. Vũ điệu ballet đã mang đến cho Maysa những cơ hội mà vốn dĩ không phải là một phần của cuộc sống ở Manguinho.

Nhưng giống như bất cứ nơi nào khác trên thế giới, cơ hội kiếm sống từ múa ballet rất mong manh. Tuy nhiên, một



SAU BUỔI BIỂU DIỄN TẠI TEATRO MUNICIPAL, MAYSA ĐƯỢC GẶP THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH LÀ NỮ DIỄN VIÊN CLAUDIA MOTA

bàn đạp để thành công là Teatro Municipal, trường múa ballet tốt nhất Brazil. Hai nữ diễn viên ballet từ Manguinhos đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh năm 2018. Maysa muốn thử vận may trong 4 năm. Ngay cả khi cô ấy được chấp nhận, cuộc sống cũng sẽ không dễ dàng. Claudia Mota, nữ diễn viên ballet tại Teatro Municipal và là một trong những vũ công nổi tiếng nhất Brazil, bình luận: “Trong số 250 cô gái, có lẽ khoảng chục người sẽ kiếm được tiền bằng múa ballet”.

Không phải mọi cô gái ở trường Manguinhos một ngày nào đó sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng, nhưng mỗi người trong số họ là một câu chuyện thành công. Mota nhận định: “Nhiều cô gái xuất thân từ trường múa tiếp tục làm những việc khác trong cuộc sống sau này. Nhưng những gì còn lại là kỷ luật, sức mạnh, sự tự tin và sự hiện diện của tâm trí”. Daiana tiếp lời: “Đây là những phẩm chất bị thiếu trong khu ổ chuột, đặc biệt là ở các cô gái

trẻ. Văn hóa khu ổ chuột đã bị đầu độc”. Bạo lực, sự bỏ bê của xã hội và lao động trẻ em là tiêu chuẩn. Daiana liên tục xử lý các trường hợp khẩn cấp. Hai cô gái đã không xuất hiện trong tuần.

Daiana nhận được một đoạn video trong đó hai người họ, chỉ mới 13 và 14 tuổi, có thể được nhìn thấy đang sử dụng cocaine với một số cậu bé hành nghề bán lẻ ma túy. Daiana thú nhận: “Chúng tôi không thể cứu Rio hoặc Manguinhos. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tạo khoảng cách với tội ác”. Đó là lý do tại sao Daiana đưa bọn trẻ đến Teatro Municipal 4 lần một tháng. Mẹ của một cô gái từng nói với Daiana: “Con gái tôi hầu như không bao giờ ở nhà nữa”. Daiana nói rằng khi các cô gái bước sang tuổi 14 hoặc 15, đó là lúc họ có nguy cơ cao nhất. Đây là lý do tại sao trường múa ballet có kỷ luật rất nghiêm ngặt, Daiana nói.

TRANG THUẦN
(Tổng hợp)



CÁC CÔ GÁI TRONG NHÀ CỦA MỘT HỌC VIÊN BALLET ĐỒNG HƯƠNG THYFFANNY ALMEIDA RIBEIRO



CÁC CÔ GÁI TẠO DÁNG DỌC THEO MỘT TRONG NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA KHU Ổ CHUỘT MANGUINHOS

Sinh ra và lớn lên ở Wellington, New Zealand (biệt danh là "Kiwi"), song Pamela Pigeon đã trở thành nữ sĩ quan tình báo đầu tiên cấp cao nhất của Anh và đã chỉ huy một đơn vị vô tuyến điện đóng vai trò quan trọng trong vụ đánh chìm Bismarck, một trong hai tàu chiến đầu tiên của Đức.

Ở một thị trấn bình yên ở miền nông thôn nước Anh năm 1943, một người New Zealand đã âm thầm làm nên lịch sử khi trở thành nữ chỉ huy đầu tiên của một căn cứ do thám của Anh. Sau chiến tranh, Pamela Pigeon đã "đào sâu chôn chặt" lịch sử nhiệm vụ đáng kinh ngạc của mình. Chỉ khi cơ quan thu thập tin tức tình báo từ các hoạt động thông tin liên lạc trên toàn cầu của Anh (GCHQ) kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan này hồi đầu tháng 11-2019 và giới nhà báo và độc giả bắt đầu tìm kiếm những thông tin được giải mã về người nữ tình báo này thì họ lại không lường lặt được nhiều thông tin ngoài những gì mà GCHQ đã công bố chi tiết về công việc của bà.

Những gì về Pamela Pigeon vẫn dường như chỉ là bức màn ẩn giấu. Vậy Pamela Pigeon là ai? Bằng cách nào bà được tuyển dụng để làm một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho quân Đồng minh? Và bà đã làm gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó?

● HÀNH TRANG THUỞ THIẾU THỜI

Không có nhiều chi tiết về thời thơ ấu của Pamela Pigeon ở New Zealand cũng như về cuộc đời của bà sau chiến tranh. Pamela được sinh ra ở Anh vào tháng 9-1918. Cha của Pamela là một bác sỹ phẫu thuật người Anh Hugh Walter Pigeon và mẹ là người gốc New Zealand. Cha của Pamela thường đi lại giữa Wellington, quần đảo Chatham Islands của New Zealand và nước Anh trong 14 năm trước khi Pamela chào đời, trong đó có khoảng thời

KIWI - NỮ TƯ LỆNH TÌNH BÁO ĐÀU TIÊN CỦA ANH



PAMELA PIGEON NGƯỜI NEW ZEALAND ĐẦU TIÊN TRỞ THÀNH NỮ TƯ LỆNH BIỆT ĐỘI TÌNH BÁO ANH THẾ CHIẾN II

gian ông phục vụ cho Quân y Hoàng gia Anh trong Thế chiến I. Pamela có một chị gái là Elizabeth sinh năm 1906. Khi Pamela được vài tháng tuổi thì gia đình chuyển về sinh sống tại Wellington. Tại thủ đô của New Zealand, Pamela theo học tại trường Queen Margaret College nơi bà đã giành một số giải thưởng về ngôn ngữ và viết bài diễn văn. Những kỹ năng này đã đóng vai trò đặt nền móng và sau này được phát huy khi bà trở lại Anh để tham gia hỗ trợ cho nỗ lực cuộc chiến.

Khi Pamela lên 8 tuổi thì người cha đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn khi ông đang đi câu cá. Ở tuổi vị thành niên, Pamela trở lại Anh và học tại Trường Kinh tế London. Giống như nhiều phụ nữ khác thời chiến, Pamela Pigeon đã tham gia Lực lượng quân nhân nữ hỗ trợ không quân rồi sau đó được lựa chọn cho nhiệm vụ nhân viên tình báo mật mã vì bà có những khả năng toán học. Đến năm 1941, Pamela được tuyển dụng vào hàng ngũ sĩ quan hàng đầu của mạng lưới do thám tình báo của Anh.

Còn tại Anh, vào năm 1919, Trường Mật mã Chính phủ Anh được thành lập. Chức năng của trường này bề ngoài là nhằm bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc của Anh, song công việc thực sự là giải mã các thông điệp được mã hóa của nước ngoài. Tổ chức

này sau đó trở thành GCHQ.

Cháu gái của Pamela Mary Pigeon, Susan Brassey-Edwards, hiện đang sống tại căn nhà của bà ở làng Chalfont St Peter, hạt Buckinghamshire, thuộc Đông Nam nước Anh, kể rằng người thân trong gia đình thường gọi bà là "Pam" mà không bao giờ gọi là Pamela: "Di Pam có thể tính toán được trong đầu mình những công việc phức tạp nhất".

● TRỞ THÀNH NỮ TƯ LỆNH TÌNH BÁO

Khi mới ở tuổi 25, bà đã chỉ huy một nhóm những chuyên gia ngôn ngữ hoạt động tối mật ở căn cứ chỉ huy tại làng Marston Montgomery, hạt Derbyshire, miền Trung Đông nước Anh. Nhóm của bà có nhiệm vụ nghe lén sóng vô tuyến điện ở dải sóng ngắn của lực lượng không quân và hải quân phát xạ từ Đức, với mục tiêu nắm bắt sự di chuyển của binh sĩ Đức.

Người nghe đài sẽ nắm bắt được "dấu vân tay" riêng biệt của các đài dịch, tức nắm bắt được các đặc điểm riêng biệt của lực lượng thông tin qua đài radio của quân Đức. Sau đó, thông tin này được xử lý để tổng hợp thành thông tin về những dạng thức di chuyển của lực lượng địch. Cụ thể, sĩ quan tình báo có thể nhanh chóng phân biệt được một phi đội máy bay ném bom hoặc một chiến đấu cơ đang đến gần

mà không cần phải giải mã bất kỳ thông điệp nào, và thông tin sau khi được giải mã sẽ được chuyển đến nơi đặt căn cứ mật trước đây của GCHQ. "Mỗi nhân viên sẽ nghe và xác định các tín hiệu vô tuyến riêng rẽ, ví dụ xác định tốc độ mà người điều hành đánh mã Moóc-xơ. Một khi các nhà điều hành đài dịch được xác định, thì thông tin này có thể được xử lý với những hoạt động di chuyển của binh sĩ".

Chính mạng lưới các nhà điều hành vô tuyến này đã giúp định vị và đánh chìm Bismarck, tàu chiến lớn nhất của Đức. Trong một trận hải chiến, Bismarck đã bị hư hại và tìm cách đi đến một hải cảng ở nước Pháp lúc đó bị xâm chiếm. Tuy nhiên, đường truyền tín hiệu vô tuyến của tàu đã bị chặn, và Hải quân Hoàng gia Anh có thể định vị chính xác vị trí của con tàu chiến này trên biển để đảm bảo đánh chìm con tàu này.

Nhà sử học quân sự của New Zealand Ian McGibbon bình luận nhiệm vụ phá mã mà "những anh hùng vô danh" như Pigeon thực hiện "đóng vai trò hoàn toàn cốt yếu" trong việc chiến thắng cuộc chiến.

● CUỘC SỐNG SAU THỜI CHIẾN

Khi Thế chiến II kết thúc năm 1945, Pam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bước ra khỏi "thế giới tình báo". Chính phủ Anh đã trả tiền để bà theo học tại Đại học Oxford, và đây cũng là nơi bà gặp chồng bà, Clifford Wale, một nhà hóa sinh. Họ kết hôn năm 1948. Tuy nhiên, ngay cả nhiều năm sau chiến tranh, Pam vẫn dường như sống một cách thận trọng, và gia đình Pam đã thay đổi địa chỉ rất nhiều lần. Pam chưa từng quay trở lại New Zealand sau thời chiến. Bà và con trai hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha.

NGỌC HÀ (Tổng hợp)

Suốt 70 năm rông rã, tên của người điệp viên mất tích đã bị ẩn giấu trước sự quan tâm của công luận. Đã từ lâu người ta biết được danh tính của 3 điệp viên Mỹ - những người đã đánh cắp các bí mật bom nguyên tử Mỹ từ giữa các năm 1940 và 1948 - đã chia sẻ những tài liệu quan trọng cho người Liên Xô. Hành động của họ đã giúp đẩy nhanh sự phát

triển các loại vũ khí hạt nhân của Liên Xô và tạo tiền đề cho cuộc Chiến tranh Lạnh. Song thật ra, còn có một điệp viên nữa, mang mã danh "Godsend", chính là người đã chuyển giao các bí mật nguyên tử cho tình báo Liên Xô. Danh tính của cựu điệp viên này chỉ mới bị phát lộ trong thời gian gần đây.

DANH TÍNH ĐIỆP VIÊN THỨ 4 ĐÁNH CẮP BÍ MẬT BOM NGUYÊN TỬ

TÊN thật của anh ta là Oscar Seborer, từng có thời gian làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico, nơi khai sinh ra Dự án Manhattan mà thực chất là nơi mà các loại vũ khí hạt nhân đầu tiên được chế tạo ra. Trong suốt hàng thập kỷ, cái tên của Seborer dường như bị "bỏ rơi", nằm đâu đó trong vài chục trang tài liệu trong khoảng hàng vạn tài liệu tuyệt mật do FBI biên soạn. Khi các tài liệu này được phân loại vào năm 2011 thì nó lập tức gây sự chú ý của hai sử gia là John Earl Haynes và Harvey Klehr; tức 70 năm sau ngày điệp viên Seborer phản bội nước Mỹ, câu chuyện của người này cuối cùng mới được kể và gần đây được tờ The New York Times đăng tải.

Sử gia Harvey Klehr từng là cựu nhân viên của Thư viện Quốc hội Mỹ, còn ông John Earl Haynes là giáo sư danh dự của Đại học Emory (thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia), từng cộng tác để xuất bản một số cuốn sách như "Venona: giải mã gián điệp Liên Xô ở Mỹ" (1999) và "Điệp viên: Thăng trầm của KGB trên đất Mỹ" (2010), cả hai quyển sách này đều được phát hành bởi Nhà xuất bản Đại học Yale. Trước khám phá chấn động này, 3 điệp viên mà dư luận lâu nay đã biết, đã mang các bí mật nguyên tử từ Los Alamos dâng cho Liên Xô, họ là các ông David Greenglass, Klaus Fuchs và Theodore Hall. Điệp viên thứ 4 đã được đề xuất vào đầu thập niên 1990 dựa trên các manh mối từ những cuốn hồi



CỰU ĐIỆP VIÊN MỸ, OSCAR SEBORER, NGƯỜI ĐÃ CHUYỂN GIAO CÁC BÍ MẬT BOM NGUYÊN TỬ CHO TÌNH BÁO LIÊN XÔ. (ẢNH NGUỒN: THE NEW YORK TIMES)

ký của các sĩ quan KGB, nhưng sau đó các manh mối này được bóc trần vào năm 1995 như là một phần trong chiến dịch "phao tin" của người Nga nhằm bảo vệ một điệp viên đang hoạt động khác, hai sử gia Klehr và Haynes đã viết về chuyện này trong một nghiên cứu mới.

Hai sử gia đã công bố các phát hiện mới của mình trong một ấn phẩm mới nhất được đăng tải trên tờ Nghiên cứu tình báo của CIA. Các nhà nghiên cứu đã gọi tên Oscar Seborer là điệp viên thứ 4 của Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos dựa trên các tài liệu được phân loại của FBI hồi năm 2011, cũng như các hồ sơ mới được giải mã một phần vốn của một sáng kiến kéo dài hàng thập kỷ được gọi tên là Chiến dịch SOLO. Đến hôm nay, chỉ có các hồ sơ của SOLO từ năm 1952 đến năm 1956 là được công bố, và nhiều câu hỏi mở đầy hồ nghi về các hoạt động của điệp viên Seborer cũng như

chuyện gì đã xảy ra cho anh ta sau khi người này đào thoát sang Liên Xô.

● MỘT CÁI TÊN BỊ GIẤU KÍN

Hai sử gia Klehr và Hayes nhận định: Những dòng đề cập về cái tên của Oscar Seborer "dễ dàng bị bỏ qua" trong núi hồ sơ. Tuy nhiên, hai ông biết được tin rằng gia đình của Seborer (các kiều dân Do Thái di cư từ Ba Lan) là một phần của "một mạng lưới những người kết giao với tình báo Liên Xô". Bản thân Oscar Seborer được đào tạo làm kỹ sư và sau đó ghi danh đi lính cho quân đội Mỹ từ năm 1942; năm 1944, anh ta chuyển tới Los Alamos và được chỉ định tham gia vào Dự án Manhattan trong khoảng 2 năm, theo tiết lộ trên tờ Nghiên cứu tình báo của CIA. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, Seborer làm kỹ sư điện cho Hải quân Mỹ, nhưng cũng kể từ đây trở dậy các dấu hiệu không tốt về chàng kỹ sư điện. Các sĩ quan cấp trên của Seborer thường xuyên nhận được các báo cáo rằng Seborer đang gặp "rủi ro an ninh" chứ không phải đang hoạt động gián điệp.

Seborer bí mật đào thoát khỏi nước Mỹ vào năm 1952 với người em trai, chị dâu và mẹ vợ. Cuối cùng Seborer định cư ở Moscow và qua đời năm 2015. Những cuộc đàm thoại được lưu lại trong các tập tin của Chiến dịch SOLO (dù có mật mã) đã mập mờ cho thấy rằng Seborer đã nắm được thứ gì đó khi còn ở Los Alamos. Trong báo cáo của mình, hai sử gia Haynes

và Klehr lưu ý rằng: Luật sư Isidore Needleman công khai cho rằng Seborer là điệp viên: "Anh ta (Seborer) đã chuyển cho họ (Liên Xô) công thức của bom A (bom nguyên tử)".

● "GODSEND"

Các hồ sơ của Ủy ban an ninh quốc gia Nga (KGB) công bố hồi năm 2009 đã trưng ra các manh mối ám chỉ Oscar Seborer là điệp viên thứ 4 trong thời kỳ nguyên tử. Những lưu ý mô tả về một điệp viên tại Los Alamos, mang mã danh là "Godsend", chuyển giao các bí mật nguyên tử nhưng sau đó đã rời đi để nhận một công việc khác. Thêm nữa, Godsend không hoạt động đơn lẻ mà anh ta là một phần của "gia đình". Các nhà nghiên cứu còn liệt kê ra các mã danh khác như "Godfather" (Bố già), "Relative" (Họ hàng) và "Nata" (ám chỉ đến 2 người anh và người chị của Godsend). Nhóm người này có thể đại diện cho Oscar Seborer và những người anh chị em của Seborer, theo công bố của cuộc nghiên cứu.

Đối với các bí mật nguyên tử cụ thể mà Oscar Seborer có thể đã chia sẻ, liệu có hay không việc các thành viên trong gia đình của Seborer đã nhúng tay vào trong hoạt động gián điệp, các tác giả vẫn tiếp tục xâu chuỗi các chi tiết xem ra khó nắm bắt. Hai sử gia đã viết trong báo cáo của mình: "Mặc dù chúng tôi biết rất nhiều các thông tin mà bộ 3 cựu điệp viên Fuchs, Hall và Greenglass đã truy cập, và một số chi tiết cụ thể mà họ đã cung cấp cho người Xôviết, nhưng với Seborer thì chúng tôi nghĩ rằng ông ta hẳn phải cung cấp một thứ gì đó quan trọng lắm". Ít nhất là cho đến nay, tầm quan trọng của các đóng góp của Seborer cho cộng đồng tình báo Liên Xô vẫn còn là một ẩn số. Có một tình tiết đáng lưu ý là một trong những khách đi đám tang của Seborer là một đại diện của Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSS): cơ quan gián điệp đã được thay thế bởi KGB.

NGUYỄN THANH HẢI
(Tổng hợp)

KỶ NGUYÊN MỚI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

● KHÔNG AI CÓ THỂ TUYỆT ĐỐI AN TOÀN NỮA

Năm 2019, bỏ qua những trò sử dụng virus máy tính và tấn công lừa đảo (phishing), những tên tội phạm bắt đầu phổ biến mảnh khọt tấn công phi kỹ thuật (Social engineering). Sau khi kết nối với nạn nhân, chúng đánh lừa họ để lấy được thông tin tài khoản ngân hàng và mật khẩu, thậm chí còn yêu cầu trực tiếp chuyển tiền. Công cụ cho thủ đoạn này của bọn tội phạm cũng rất phong phú: có nhiều trường hợp sử dụng tin nhắn SMS, mạng xã hội, điện thoại... Còn một khuynh hướng mới nổi lên là dựng lên một cơ cấu điều khiển từ xa: chúng lừa nạn nhân tải xuống và cài đặt một chương trình lên điện thoại, từ đó có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị di động của họ.

Trò lừa đảo điển hình này thường tiến hành theo cách sau: tên tội phạm gọi điện cho nạn nhân, tự xưng mình là nhân viên ngân hàng. Theo lời anh ta, tiền của nạn nhân trong ngân hàng đang có nguy cơ bị mất, khi có kẻ đang tìm cách xâm nhập vào tài khoản để lấy. Bộ phận an ninh của ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng bằng cách họ chỉ đồng ý cài một chương trình điều khiển từ xa. Khi đó, tên lừa đảo có thể dễ dàng đăng nhập vào tài khoản của nạn nhân để lấy tiền. Thông thường, những tên tội phạm sử dụng một chương trình đặc biệt giả dạng hiển thị đúng các số điện thoại của ngân hàng, cũng như thông báo một số thông tin cá nhân của chính nạn nhân để lấy lòng tin của họ. Bản thân những dữ



CÁC TIN TẮC ĐANG TRỞ NÊN NGÀY Càng NGUY HIỂM VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA CŨNG KHÓ KHĂN HƠN

NGAY TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2019, CÁC CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN CỦA GROUP-IB (HÃNG BẢO MẬT NỔI TIẾNG CỦA NGA) ĐÃ TUYÊN BỐ VỀ VIỆC "KẾT THÚC MỘT KỶ NGUYÊN ỔN ĐỊNH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG". THEO Ý KIẾN CỦA HỌ, VIỆC TỒN TẠI TRÊN MẠNG GIỜ ĐÃ LÀ MỘT THỰC TẾ CỰC KỶ KHÓ KHĂN. KHÔNG GIAN MẠNG GIỜ LÀ ĐỊA BÀN CỦA NHỮNG CUỘC CHIẾN KHÔNG CỎ HỒI KẾT GIỮA CÁC QUỐC

GIA, LÀ NƠI ĐẦY RẦY ÂM MƯU CỦA CÁC TIN TẮC ĐỘC LẬP VÔ CHÍNH PHỦ LUÔN MƠ ƯỚC NẮM GIỮ TẤT CẢ VÌ LỢI LỘC HAY THÚ VUI, CỦA NHỮNG HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP QUY MÔ TỪ NHỎ TỚI LỚN VÀ CẢ NHỮNG TRÒ CƯỚP BÓC... - TẤT CẢ ĐỀU ĐANG DIỄN RA HÀNG NGÀY KHÔNG NGỪNG NGHỈ, ĐE ĐỌA TỚI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG CỦA CẢ NHÂN LOẠI. CÙNG LÀM RÕ VÌ SAO CHÚNG TA BUỘC PHẢI LO NGẠI TRƯỚC NHỮNG CẢNH BÁO NÀY...

liệu cá nhân trên có thể dễ dàng mua được trên mạng. Các chuyên gia tin rằng, hình thức lừa đảo trên trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục phổ biến hơn nữa.

● YẾU TỐ LẦY NHIỄM

Những thống kê trong năm qua cũng cho thấy, các loại virus trong lĩnh vực ngân hàng đã qua thời kỳ vàng son, khi 7 mẫu phổ biến đáng chú ý trước đó đã không còn là mối đe dọa, trong khi không có phiên bản mới xuất hiện. Các botnet (mạng máy tính được tạo lập từ các máy tính bị lây nhiễm mà hacker có thể điều khiển từ xa) cũng không còn được mở rộng. Những mối đe dọa chính trong lĩnh vực này chỉ còn nhóm RTM (chuyên kiếm tiền nhờ những virus loại trên) và nhóm Grim Spider (sử dụng loại trojan Trickbot).

Các virus trên những thiết bị cầm tay Android cũng đang dần dần bị lỗi

thời, với 15 loại trong năm 2019 đã bị xóa sổ. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số phiên bản mới với thủ đoạn hoàn toàn khác (so với việc dùng các cửa sổ giả mạo để nhập dữ liệu ngân hàng và chặn tin nhắn SMS trước đây). Loại trojan nguy hiểm mới có thể đánh cắp tiền qua các ứng dụng ngân hàng, lặng lẽ xâm nhập vào những ứng dụng này trên các thiết bị bị lây nhiễm. Sau đó, tiền của nạn nhân sẽ được tự động chuyển sang tài khoản của các tội phạm. Những thiệt hại đầu tiên của loại virus này được ghi nhận lần đầu vào mùa xuân năm nay, tuy nhiên còn may mắn là kiểu tấn công tinh vi trên chưa được phổ biến. Ngoài ra, trên thị trường đã xuất hiện một vài loại virus có thể lấy cắp mã thông tin do ngân hàng gửi đi. Thậm chí còn có dịch vụ "thuê" những virus cao cấp này - để có thể sử dụng, tội phạm có thể phải bỏ ra số

tiền từ 800 đến 2.000 đôla.

Các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng tuyên bố, những thông báo giả mạo - qua bưu điện, SMS hay núp dưới chiêu bài "hỗ trợ từ xa" - sẽ là mối đe dọa lớn trong tương lai đối với khách hàng của các ngân hàng. Với lý do kiểm tra an toàn hay quét virus từ xa, chúng có thể lừa nạn nhân để lấy dữ liệu về các thẻ ngân hàng trước khi rút tiền.

Còn một lĩnh vực "màu mỡ" khác của những tên tội phạm chính là những công cụ "JavaScript Sniffer", có thể lấy cắp dữ liệu thẻ ngân hàng ngay trên cửa sổ thanh toán của các cửa hàng trực tuyến. Bằng cách bí mật lây nhiễm trang web của cửa hàng, chúng có thể lấy về tất cả mọi dữ liệu cần thiết. Chính vì những công cụ đánh hơi lấy cắp thông tin trên đường truyền này, thị trường buôn bán trái phép thông tin thẻ đã gia tăng qui mô lên gần gấp

đôi, trở thành một kênh thu nhập quan trọng của các tin tặc.

● NHỮNG NHÓM TIN TẶC HÀNG ĐẦU

Tất nhiên, hoạt động tích cực nhất trong thế giới tội phạm mạng chính là các nhóm tin tặc lớn. Hiện tại đang nổi lên 5 nhóm lớn theo ý kiến của các chuyên gia - đó là 3 nhóm Silence, Cobalt và MoneyMaker có nguồn gốc từ Nga; nhóm Lazarus từ CHDCND Triều Tiên và một tay chơi mới nổi là nhóm SilentCards của Kenya. Mỗi quan tâm chủ yếu của những nhóm này nhằm vào các ngân hàng nước ngoài với mục đích kiếm những khoản tiền lớn. Chẳng hạn như nhóm Silence tấn công các tổ chức tài chính thông qua các ATM và các quá trình xử lý thẻ. Còn Lazarus đã có hai vụ đột nhập thành công vào các ngân hàng qua hệ thống SWIFT (hệ thống trao đổi thông tin để chuyển tiền liên ngân hàng quốc tế), nhờ đó đã kiếm được ít nhất 16 triệu đôla.

Dự kiến trong thời gian tới, các nhóm tin tặc Nga vẫn tiếp tục tập trung vào tấn công những ngân hàng ở nước ngoài. Còn Lazarus vẫn tập trung vào lĩnh vực SWIFT và ATM do đã có nhiều kinh nghiệm. Nhóm SilentCards hiện vẫn giữ hạn sự quan tâm của mình vào các ngân hàng châu Phi, nhưng rất có thể sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trong thời gian tới.

Trong năm 2019 này cần phải nhắc tới một khuôn mặt nữa là nhóm RedCurl. Các thành viên nhóm này không chỉ quan tâm về tiền bạc mà còn về những thông tin giá trị - chẳng hạn chúng không ít lần lấy cắp tài liệu của các công ty lớn. Chúng sử dụng những loại mã độc tự chế rất khó phát hiện để truyền các thông tin trên máy chủ qua các kênh chính thống.

● CUỘC CHIẾN LỚN

Thế giới sau khi vừa trải qua một nạn dịch các virus mã hóa, các cuộc tấn công

và những vấn đề lỗ hổng bị khai thác; có vẻ như lại bước vào một kỷ nguyên mới trên không gian mạng - đó là kỷ nguyên của chiến tranh mạng mở. Những tên tội phạm mạng từ lâu đã không còn hoạt động lặng lẽ nữa, khi trên mạng giờ đây đang có tới 38 nhóm tin tặc đang làm việc cho các chính phủ, trong đó chỉ riêng trong năm qua đã xuất hiện thêm 7 nhóm nữa. Mặc dù trên thực tế không ai công khai nói về hoạt động của những nhóm này: các tin tặc từ những nước đang phát triển luôn ẩn náu rất tốt và gần như không để lại dấu vết.

Những cuộc tấn công mạng đã trở thành một phần của sân khấu chính trị lớn: luật pháp hiện nay không ngăn cấm việc sử dụng vũ khí thực để đáp trả đòn tấn công trên mạng. Thực tế này được đánh giá có tiền lệ khá nguy hiểm. Như vào tháng 5-2019 vừa qua, quân đội Israel đã tổ chức không kích vào trụ sở của nhóm HAMAS tại dải Gaza. Theo khẳng định của Tel-Aviv, đây là nơi ẩn náu của những tin tặc đã lập kế hoạch tấn công vào những hệ thống quốc gia trọng yếu của Israel. Nhiều chuyên gia khi đó đã tuyên bố, sự kiện trên đang thay thế hoàn toàn các nguyên tắc tiến hành chiến tranh thông thường. Ngay một vài nhà lãnh đạo quốc gia cũng không loại trừ khả năng tấn công mạng vào các hệ thống quân sự của đối phương - chẳng khác gì

việc công khai tiến hành một chiến dịch quân sự trên lãnh thổ các nước khác.

Một tháng sau, đến lượt Mỹ tấn công mạng vào các hệ thống kiểm soát tên lửa của Iran để trả đũa việc lực lượng vệ binh Hồi giáo bắn rơi một máy bay không người lái của họ. Đánh giá cho rằng, bản thân những hệ thống này đã tồn tại những lỗ hổng khiến người Mỹ có thể khai thác được, chỉ chờ thời điểm để chính thức kích hoạt tấn công. Rõ ràng là một chiến dịch tấn công mạng phức tạp như vậy cần phải được chuẩn bị từ trước không phải một tuần, thậm chí từ nhiều tháng trước.

Có nhiều ý kiến cho rằng, cơ sở hạ tầng quan trọng của phần lớn các quốc gia từ lâu đã tồn tại nhiều lỗ hổng, do đã bị bí mật khai thác từ trước. Chỉ chờ đến khi đúng thời điểm cần thiết mà trước đó không ai có thể biết được, những lỗ hổng này sẽ trở thành vũ khí chính trong cuộc đối đầu với một quốc gia khác. Thế giới vẫn còn nhớ rõ trường hợp mất điện diện rộng tại Venezuela - theo như khẳng định của chính quyền nước này là do hậu quả của đòn tấn công mạng vào nhà máy thủy điện Guri. Kết quả khiến cho 22 trong tổng số 23 bang của nước này lâm vào cảnh mất điện trong vài ngày liền.

Thống kê trong khoảng một năm rưỡi qua, tội phạm mạng đã tấn công vào tất

cả các mức độ của cơ sở hạ tầng. Mỗi quan tâm đặc biệt của chúng được dành cho môi trường Internet: tấn công vào các máy chủ tên miền (DNS server), các nhà điều hành tên miền, các hệ thống cục bộ ngăn chặn, lọc luồng dữ liệu và định tuyến.

● TIN TẶC LUÔN LUÔN BIẾN ĐỔI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Xu hướng ứng dụng các công nghệ cao đang mở ra cho tin tặc những khả năng mới. Chẳng hạn như việc đưa vào vận hành các mạng 5G với các đặc điểm mới về cấu trúc có thể làm nảy sinh những hình thức tấn công mới. Hiện tại, các bộ định tuyến đang được coi là phần dễ bị tổn thương nhất trong lĩnh vực truyền thông. Những kẻ tội phạm có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bằng cách sử dụng chính cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp.

Đầu tiên, việc sử dụng mạng 5G thường xuyên có thể làm gia tăng cơ hội thành công của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), còn các loại virus có thể lan truyền nhanh hơn với qui mô lớn hơn. Thứ hai, mục tiêu bảo vệ các hệ thống mạng sẽ trở thành chiến trường giữa các đối thủ cạnh tranh - hoặc để tấn công đối thủ, hoặc tìm cách phát hiện điểm yếu trong sản phẩm của họ.

Những mối đe dọa được phát hiện hàng ngày đang thực sự khiến cho mọi người phải lo ngại. Các tin tặc ngày càng đáng sợ và mạnh mẽ hơn, còn các quốc gia cũng tăng cường thành lập và hỗ trợ các nhóm tin tặc vì mục đích của mình. Cá nhân và tổ chức thì lo lắng tìm cách ngăn chặn các cuộc tấn công mới vào dữ liệu và tài sản của mình. "Sự kết thúc kỷ nguyên ổn định của không gian mạng" đang đòi hỏi mỗi người sử dụng cần phải khôn ngoan, hiểu biết và thận trọng hơn.

QUỲNH NGA
(Tổng hợp)



KHÔNG AI CÓ THỂ TUYỆT ĐỐI AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐƯỢC NỮA

● **PHÁ ÁN BẰNG LÒNG TỰ TRỌNG**

Thiếu tá Trần Duy Chinh, Đội trưởng Đội 1 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên kể rằng, trong chuyên án này anh là chủ án, theo dấu đối tượng từ khi còn ở Sơn La đến khi về Thái Nguyên giao dịch, và chính anh cũng đối đầu trực tiếp trong cuộc vây ráp, nên việc để "lọt lưới" các đối tượng là điều khó chấp nhận. "Lúc khám xe mình cũng toát mồ hôi, bình thường đối với các vụ khác tang vật nhiều thì anh em càng hào hứng vì chiến công càng lớn. Đàng này lượng heroin nhiều mà không bắt được đối tượng nào. Nếu không thể bắt được thì mọi công sức của Ban chuyên án trở thành công cốc, và nhiệm vụ thì không hoàn thành...", anh nhớ lại. Vậy là, bằng lòng tự trọng của những cán bộ đánh án ma túy, cùng với sự động viên, khích lệ của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các anh tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng đến cùng.

Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm đêm 10-11-2017, thời tiết Thái Nguyên mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhận được thông tin nhóm đối tượng người Mông ở Vân Hồ, Sơn La đi xe Toyota Land Cruiser về địa phận phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên giao "hàng". Nguồn tin quý giá ngay lập tức được kiểm chứng và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên. Sau khi lãnh đạo đồng ý phương án, Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã huy động CBCS lên đường truy bắt nhóm đối tượng, mặc ngoài kia mưa giông tầm tã, sấm chớp ầm ầm...

Cùng với xe của cơ quan, các xe cá nhân của CBCS cũng được huy động tối đa. Khi đến khu vực

CHIẾC XE BỎ LẠI GIỮA ĐƯỜNG VÀ 80 BÁNH HEROIN

RẠNG SÁNG 11-9-2017, PHÒNG CSĐT TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH VÂY BẮT HAI ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN, VẬN CHUYỂN MA TUÝ TỪ SƠN LA VỀ TP THÁI NGUYÊN. DÙ BỊ LỰC LƯỢNG CÔNG AN CHẶN XE, KHÔNG CHẾ NHƯNG CÁC ĐỐI TƯỢNG VẮN CHỐNG ĐỐI, LÙI XE SẬP TƯỜNG NHÀ DÂN, LÀM HỎNG XE CÁN BỘ RỒI BỎ CHẠY. CHIẾC LAND CRUISER SAU ĐÓ ĐƯỢC TÌM THẤY GIỮA ĐƯỜNG CÙNG 80 BÁNH HEROIN, ĐỂ LẠI TRONG LÒNG CÁN BỘ CHIẾN SỸ (CBCS) THAM GIA CHUYÊN ÁN MỘT NỖI ĐAY DỨT KHÔNG NGƯỜI SUỐT HƠN 2 NĂM TRỜI...



SỐ MA TUÝ "KHỦNG" GIẤU TRONG LỚP XE DỰ PHÒNG

UBND phường Chùa Hang thì Ban chuyên án đã nắm chắc hành tung của chiếc xe Land Cruiser mang biển số 30A - 115.69. "Xe mình vượt lên trước thì xe đối tượng đi chậm lại. Mình đã ra hiệu lệnh cho hai xe của cán bộ đi sau ép xe, đồng thời xuống xe nổ súng chỉ thiên yêu cầu mở cửa. Tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng vào chiếc xe mình đã ngồi..." - người đội trưởng dạn dày kinh nghiệm kể. Liếc mắt nhanh qua kính xe thấy đối tượng cầm lái cúi người xuống, nghi ngờ có vũ khí, Thiếu tá Trần Duy Chinh đã nổ súng bắn thủng lốp xe. Tưởng là các đối tượng sẽ mở cửa xe đầu hàng, nhưng không, bất ngờ chiếc xe giật lùi, đẩy xe Hyundai I10 của đồng chí Hoàng khoảng 10m, gây sập tường nhà dân ở phía

sau. Liên sau đó, các đối tượng phóng vút đi theo hướng đường tròn Chùa Hang dù lốp xe bị bắn thủng đã khiến chiếc xe loạng choạng, khó điều khiển...

Các trinh sát tiếp tục lên xe đuổi theo, song đến khu vực tổ 4 phường Chùa Hang thì phát hiện chiếc xe cắm chìa khoá, đỗ giữa đường, hai cửa phía trước mở toang, nước mưa ướt nhẹp cả ghế, trên xe không có đối tượng nào. Gần 30 cán bộ chiến sỹ toả ra tìm kiếm xung quanh. Xác minh nhanh nhân viên quán phở vừa mở cửa gần đó được biết có hai người đàn ông chạy vào đường dân sinh cạnh quán. Đã 4h30 sáng và trời vẫn mưa mù trời. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã huy động thêm Công an TP Thái Nguyên, Công an huyện Đông Hồ vào cuộc,

bắc loa phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm... nhưng, không tìm thấy hai đối tượng. Đường về trụ sở sau chuyên truy bắt không thành, các cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án như mang theo "gánh nặng ngàn cân".

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Ban Chuyên án dừng việc tìm kiếm, lập hồ sơ ban đầu về vụ việc, đưa toàn bộ tang vật về Công an tỉnh khám xét. Phát hiện trong lớp xe dự phòng có 46 bánh heroin, dưới sàn xe có gia cố cất giấu 34 bánh heroin. Đặc biệt hơn, Cơ quan điều tra thu được một manh mối quan trọng là Chứng minh nhân dân mang tên Hà Văn Định (sinh năm 1995), dân tộc Mường, ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La và 1 thẻ ATM mang tên Hà Văn Định; giấy nghỉ phép của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cấp cho người có tên Hà Văn Định. "Vụ việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì giấy tờ tùy thân để lại trong xe lại trùng khớp với thông tin về đối tượng trong chuyên án mà chúng tôi xác lập. Điều đó đã thắp lên tia hy vọng trong lòng cán bộ chiến sỹ, dù là nhỏ nhoi ở thời điểm đó, về việc sẽ bắt được các đối tượng" -



CHIẾC LAND CRUISER CHỨA MA TUÝ BỊ BỎ LẠI GIỮA ĐƯỜNG

Thượng tá Nguyễn Phương Nam chia sẻ.

Vậy là, các tổ công tác thường xuyên đi Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La) để xác minh thông tin về đối tượng tên Hà Văn Định. Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết, Hà Văn Định từng là cán bộ của Đồn nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị ra quân từ lâu, hiện không rõ tung tích. Đối tượng từng được rèn luyện trong quân ngũ, lại từng trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm nên có kinh nghiệm lẩn trốn và đối phó với cơ quan chức năng. Nhận định rất có thể đối tượng sẽ bỏ trốn sang Lào hoặc trốn sâu trốn kỹ, thay tên đổi họ nên các trinh sát vẫn kiên trì, lần từng manh mối nhỏ. "Cứ có thông tin liên quan là anh em lại lên đường ngay với niềm tin sẽ bắt được Định, không cần biết vất vả ra sao, khó khăn thế nào", Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp lời.

● KẾ HOẠCH "MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH"

Và quả nhiên, "trời không phụ lòng người", đầu năm 2019, đơn vị nắm được thông tin đối tượng Hà Văn Định trở lại hoạt động trái phép chất ma túy ở phường Chùa Hang. Đáng chú ý, người Định thường kết giao "làm ăn" là "bà trùm" Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1988), trú tổ 10 phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, cũng là đối tượng mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên



ĐỐI TƯỢNG HÀ VĂN ĐỊNH

án để đấu tranh từ trước. Kế hoạch "một mũi tên trúng hai đích" được đặt ra, với mục tiêu vừa bắt Thảo để làm trong sạch địa bàn, vừa bắt Định để giải quyết vụ án. Cũng phải nói thêm một chút, Thảo có vẻ ngoài của một "hot girl" trong sáng, không tì vết, là "mặt nạ" hoàn hảo để kinh doanh "hàng trắng". Tuy nhiên ít ai biết rằng, "buồn hê" (buôn bán heroin - PV) là "nghề đi truyền" khi bỏ để Thảo đang có án tử hình trong trại giam về buôn bán ma túy, mẹ chồng Thảo từng bị bắt trước đó 20 ngày cũng về hành vi này. Dù đã có chồng, con nhưng sắc đẹp của Thảo vẫn như thời còn son, khiến Hà Văn Định kém 7 tuổi cũng bị sập "bẫy tình".

Lần ra đường dây ma túy do Thảo điều hành, ngày 19-6-2019, các trinh sát đã quyết định phá án. Một tổ công tác tiếp cận, khống chế Thảo khi "nữ quái" này đang ngồi trên xe ô tô (cách nhà mẹ đẻ 3km) để giao dịch 3 bánh heroin cho đối tượng Đỗ Văn Quyền (sinh năm 1985), trú tổ 9 phường Chùa Hang. Điều đáng nói là qua khám xét khẩn cấp nhà mẹ đẻ của Thảo, Cơ quan điều tra tiếp tục thu 19 bánh heroin, đồng thời phát hiện đối tượng Hà Văn Định. "Nhà đối tượng là căn nhà sàn được xây rất đẹp và rộng, gồm nhiều phòng. Khi mở một buồng nhỏ ở tầng hai thì anh em thấy đối tượng Định đứng nép trong góc. Đối tượng lập tức chối đây đẩy: "Cháu có làm gì



ĐỐI TƯỢNG MÙI VĂN THƯƠNG

đâu, cháu có biết gì đâu, cháu ở gần đây sang chơi" - Thiếu tá Trần Duy Chính kể. Tuy nhiên với những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Hà Văn Định đành thừa nhận mình là chủ nhân của số heroin bỏ lại giữa đường năm nào. Đồng thời khai ra đồng bọn Mùi Văn Thương (sinh năm 1997), trú bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Từ lời khai này, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La xác minh về đối tượng. Đến ngày 6-11-2019 các anh đã tìm ra Thương hiện đã thay tên đổi họ và ẩn mình dưới danh nghĩa thợ xây, thực chất là quản lý gái phục vụ một quán karaoke. Ban Chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệu tập Thương lên làm việc, buộc đối tượng tâm phục khẩu phục, nhận tội phù hợp với lời khai của Hà Văn Định.

Việc bắt giữ Hà Văn Định và Mùi Văn Thương không chỉ giải quyết vụ việc mà còn giải toả được cả "gánh nặng ngàn cân" trong lòng cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bấy lâu. Tuy nhiên điều khiến các anh vẫn đặt dấu hỏi là tại sao đã huy động lực lượng hùng hậu, phối hợp tìm kiếm ngay từ đầu mà các đối tượng vẫn "lọt lưới"?

Con đường từ tổ 4 phường Chùa Hang thông



ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

sang xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, đối tượng Mùi Văn Thương đã chạy lòng vòng rồi chui ra đường lớn, bắt được taxi bỏ trốn. Xã Cao Ngạn cũng là địa bàn phức tạp, có nhiều đối tượng phạm tội về ma túy lẩn trốn nên Hà Văn Định chạy đến đây thì như "hổ mọc thêm cánh", lẩn sâu trốn kỹ không thể nào tìm được. Khi trời tối, lực lượng Công an rút quân, dừng tìm kiếm thì Định đã đi nhờ xe tải về Hải Phòng, rồi mới quay trở lại Sơn La.

"Sau khi vụ án xảy ra, Định trốn ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - địa bàn vô cùng phức tạp, có nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy, cũng là nơi hai "ông trùm" Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Thuận dựng lò cốt ẩn náu...", Trung tá Nguyễn Trần Trung, Đội trưởng Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay. Trong quá trình ở đây, Định được đồng bọn cứu mang, chu cấp về vật chất; mặt khác "ông chủ" lại ra lệnh phải trốn kỹ nếu không sẽ thủ tiêu. Cho nên việc lẩn ra tung tích của Hà Văn Định và truy bắt thành công đối tượng là sự dày công theo dõi, lên phương án tỉ mỉ và thực hiện hiệu quả. Đây cũng là hành trình truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy ly kỳ, nhiều tình tiết bất ngờ của lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an Thái Nguyên.

Ngày 4-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mùi Văn Thương và Hà Văn Định về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và cố ý làm hư hỏng tài sản (làm hỏng xe Hyundai I10 của cán bộ). Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt "ông chủ" giật dây đằng sau phi vụ vận chuyển heroin hy hữu này.

QUỖNH VINH -
XUÂN TRƯỜNG

● CHƯƠNG TRÌNH AKTION T4 RA ĐỜI TỪ MỘT LÁ THƯ KỶ LẠ

Trong cuốn "Mein Kampf" (Con đường đấu tranh của tôi), Adolf Hitler đề cập đến khái niệm của Đức Quốc xã về "thanh lọc chủng tộc" và cho rằng chỉ những đứa trẻ khỏe mạnh mới đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng lao động, nghĩa vụ quân sự... Thuyết tộc thượng đẳng Aryan vốn là một trong những học thuyết quan trọng của Hitler. Trong thuyết Aryan, Hitler muốn cải tạo và thanh lọc dân Đức trở thành một chủng tộc hoàn hảo và trong sạch nhất với các thuộc tính như: mắt xanh, tóc vàng, vóc người cao lớn, sức khỏe mạnh, tuyệt đối trung thành với nước Đức và hiếu chiến. Để đạt được điều này thì việc tiên quyết là trục xuất hết tất cả dân Do Thái và người Gypsy (dân tộc du mục) khỏi nước Đức.

Sau khi chiếm Ba Lan thì từ "trục xuất" đổi thành kế hoạch "tiêu diệt" hết dân Do Thái - nói cách khác là chương trình diệt chủng người Do Thái gọi là Holocaust. Ngoài ra, kế hoạch việc thanh tẩy nội bộ cũng cần được tiến hành. Đối với Đức Quốc xã, thanh tẩy nội bộ nghĩa là những người Đức mang trong mình những bệnh tật như tàn tật, các bệnh thần kinh, bệnh di truyền và thậm chí là lệch lạc giới tính (gay, lesbian) đều cần phải bị giết để những gen lặn, gen xấu không có cơ hội phát triển. Và ngay khi lên nắm quyền vào năm 1933, phát xít Đức đã thực thi luật bắt buộc triệt sản đối với người khuyết tật về thể chất và tinh thần. Hầu hết các nạn nhân bị bắt buộc triệt sản sau khi trải qua cuộc xét nghiệm chẩn đoán mơ hồ về bệnh suy nhược cơ thể. Trong khi đó những người mù, điếc, động kinh và nghiện rượu cũng bị gửi đi triệt sản. Nói chung, Đức quốc xã đã triệt sản khoảng 400.000 người. Khi chiến tranh nổ ra vào năm 1939, kế hoạch của Đức Quốc xã đối với người khuyết tật càng trở nên đen tối hơn.

Đầu năm 1939, một lá thư

AKTION T4

Chương trình Đức Quốc xã tàn sát người khuyết tật

Cả trước và trong thời kỳ Holocaust (tàn sát người Do Thái), chính quyền Đức Quốc xã thực hiện một chương trình giết người hàng loạt nhưng ít được biết đến nhằm vào một số người để bị tổn thương nhất - đó là những người khuyết tật. Và, đây là câu chuyện bên trong Aktion T4 - chương trình "trợ tử" (euthanasia) tàn ác của Đức Quốc xã sát hại 300.000 người khuyết tật.

Bắt đầu như một chương trình trợ tử nhằm mục đích "loại bỏ" trẻ sơ sinh và trẻ em khuyết tật được coi là "không hội đủ tiêu chuẩn để sống" và sau đó mở rộng đến đối tượng người lớn và người già khuyết tật, năm 1941, chương trình vô nhân đạo này kết thúc trong bối cảnh diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình tại nhiều khu vực của xã hội Đức lúc bấy giờ. Điều đáng sợ nhất là chương trình "trợ tử" mở đường cho Đức Quốc xã lập ra các phương pháp để thực hiện cuộc tàn sát hàng loạt người Do Thái gọi là Holocaust.



ẢNH CHỤP MỘT SỐ CẬU BÉ MẮC HỘI CHỨNG DOWN BỊ GIAM GIỮ TẠI NHÀ ĐIỀU DƯỠNG HEILANSTALT SCHONBRUNN GẦN TRẠI TẬP TRUNG DACHAU VÀO NGÀY 16-2-1934. NHỮNG ĐỨA TRẺ NHƯ THÊ NÀY SẼ SỚM TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRỢ TỬ AKTION T4

kỳ lạ được gửi đến văn phòng Thủ tướng Đảng Quốc xã từ một người đàn ông Đức tuyệt đối trung thành với đảng Quốc xã tên là Richard Kretschmar. Anh ta cố gắng liên lạc trực tiếp với Hitler với hy vọng được cho phép thực hiện "trợ tử" một cách hợp pháp đối với đứa con trai của mình là Gerhard. Đứa bé vừa mới chào đời vài tháng trước đó với những khuyết tật về thể chất và tinh thần nghiêm trọng bao gồm mất chân tay, mù lòa và co giật. Nói tóm lại, Kretschmar đề nghị Hitler cho phép loại bỏ khỏi cuộc sống một cách hợp pháp "quái vật" này.

Sau đó, Hitler giao cho bác sĩ riêng của mình là Karl Brandt trách nhiệm xem xét

vụ việc. Sau khi kiểm tra, Brandt kết luận những gì mà Kretschmar nói là chính xác và dĩ nhiên đứa bé "không có hy vọng cải thiện". Cuối cùng, đứa bé Gerhard bị giết chết bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 25-7-1939. Giấy chứng tử cho biết nguyên nhân cái chết là do "yếu tim". Kể từ đó, Hitler lập tức đưa ra một kế hoạch giết chết hàng loạt những người bị chẩn đoán là khuyết tật về thể chất và tinh thần ở Đức. Trong vòng ba tuần sau khi Gerhard Kretschmar bị giết chết, một bộ máy quan liêu hoàn toàn bắt đầu hình thành để cấp giấy tờ cho các bác sĩ và nữ hộ sinh trên khắp nước Đức. Tiếp đến, Hitler ký quyết định

thành lập tổ chức quái quỷ gọi là "Ủy ban Quốc xã về Đảng ký khoa học về bệnh di truyền và bệnh bẩm sinh" nằm dưới sự chỉ đạo của Karl Brandt và Chánh Văn phòng Thủ tướng Quốc xã Philipp Bouhler, cùng với những người khác.

Ngay sau đó, những người này tiến hành xây dựng một hệ thống giết người. Sau mỗi ca sinh nở của sản phụ, một quan chức Quốc xã sẽ phải điền vào một mẫu bao gồm một phần để mô tả các khiếm khuyết về thể chất hoặc quan sát khác mà đứa trẻ có thể mắc phải. Một tổ đặc biệt gồm 3 bác sĩ Quốc xã sau đó sẽ xem xét các mẫu đơn - mà không có ai trong số họ thực sự tự kiểm tra bệnh nhân - rồi đánh dấu thập nếu họ cho rằng đứa trẻ nên bị giết chết theo chương trình "trợ tử"! Hai trong số ba dấu thập là đủ để đảm bảo việc đưa đứa trẻ ra khỏi căn nhà gia đình một cách hợp pháp dưới vỏ bọc giúp chăm sóc y tế nhưng sự thật là sau đó giết chết chúng.

Hàng trăm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đưa ra khỏi căn nhà gia đình và các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp nước Đức để chuyển đến 1 trong 6 bệnh viện tâm thần: Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim và Sonnenstein. Nhìn từ bên ngoài thì việc đưa những đứa trẻ đến những nơi này không có gì là bất thường. Nhưng, những bệnh nhân mắc các bệnh như: đần độn, bệnh Down, mù bẩm sinh, điếc bẩm sinh, bệnh nhỏ đầu (microcephaly), não úng thủy, dị tật chân tay, bại liệt, kinh phong... đều bị giết bằng cách tiêm thuốc độc (phenol). Tuy nhiên, đôi khi, phương thức giết chết trẻ em lại không hề nhẹ nhàng và "êm ái" như thế.

Ví dụ như một bác sĩ tên là Hermann Pfannmüller thực hiện một phương pháp cực kỳ tàn độc là dần dần bỏ đói những đứa trẻ cho đến chết vì kiệt sức. Theo hẳn ta, đó là một cách giúp trẻ nhỏ ra đi một cách "tự nhiên và yên bình" hơn là tiêm hóa chất làm tim ngừng đập. Năm 1940, khi

cơ sở của Hermann Pfanmuller ở đất nước Ba Lan bị chiếm đóng được các thành viên của giới báo chí Đức đến thăm, hẳn hẳn tâm nhắc bổng một đứa trẻ đang bị bỏ đói lên trên đầu mà tuyên bố: "Đứa bé này sẽ chỉ sống thêm 2 hoặc 3 ngày nữa thôi! Một thành viên đoàn báo chí trong chuyến viếng thăm đó về sau nhớ lại: "Hình ảnh người đàn ông mập mạp, cười toe toét, nhắc bổng bộ xương thút thít trong bàn tay đầy thịt và xung quanh là những đứa trẻ đói khát khác, như vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi".

Cũng trong chuyến thăm này, Pfanmüller lên tiếng phàn nàn về những tin tức xấu xa "từ những người kích động nước ngoài và một số quý ông từ Thụy Sĩ" - hàm ý là Hội Chữ thập đỏ, tổ chức cố gắng kiểm tra bệnh viện của "bác sĩ" trong gần một năm tại thời điểm đó.

Sau những ngày đầu tiên của chương trình, Aktion T4 mở rộng phạm vi hơn nữa hướng đến đối tượng trẻ em lớn hơn và người lớn bị khuyết tật không thể tự chăm sóc bản thân. Dần dần, tám lưỡi bẫy người khuyết tật ngày càng rộng hơn và các phương thức giết người cũng trở nên tàn độc hơn. Cuối cùng, các nạn nhân được gửi trực tiếp đến một trung tâm giết người để "điều trị đặc biệt", mà lúc đó thường liên quan đến các buồng chứa khí carbon monoxide được ngụy trang dưới dạng vòi hoa sen. Người phát minh ra "bồn tắm và khử trùng" này chính là Bouhler, cho rằng đây là phương tiện để giữ cho các nạn nhân im lặng cho đến khi biết mình sắp bị giết chết thì đã... quá muộn. Các sĩ quan Quốc xã cấp cao đặc biệt chú ý đến phương pháp giết người hiệu quả này và sau đó đưa nó vào sử dụng rộng rãi hơn.

● SỰ PHẢN KHÁNG QUYẾT LIỆT

Đảng Quốc xã luôn có mối quan hệ không thuận hòa với cộng đồng tôn giáo nước Đức. Dĩ nhiên sẽ là sai lầm khi nói rằng họ mãi mãi bất hòa, nhưng nhà thờ đại diện cho một hệ thống quyền lực riêng



KARL BRANDT, NGƯỜI ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN AKTION T4

biệt và phần lớn độc lập trong trung tâm của những gì nhanh chóng trở thành một chế độ độc tài. Ngay từ sớm, sự phản kháng của Công giáo đối với Đức Quốc xã đã dẫn đến quyết định trao quyền giáo dục trẻ em Đức tại các quốc gia Công giáo cho Giáo hội, trong khi các giáo phái Tin lành dần dần làm hòa với Hitler.

Năm 1940, chương trình Aktion T4 bị phát hiện. Những tiết lộ về những gì đang diễn ra trong các trung tâm giết người bắt đầu được lan truyền. Gia đình của các nạn nhân đều có trải nghiệm gần như giống hệt nhau: con của họ hoặc người lớn bị khuyết tật được một dịch vụ từ thiện chở đi đâu đó. Cuối cùng, gia đình sẽ nhận được một vài lá thư nếu bệnh nhân có thể viết được, và sau đó có một thông báo rằng người thân của họ đã chết do bệnh sởi nên phải được hỏa táng như một biện pháp phòng ngừa lây lan! Không một cuộc điều tra nào được tiến hành và cũng



PHILIPP BOUHLER, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU AKTION T4

không có chuyên thăm nào được phép diễn ra. Điều không thể tránh khỏi là một số gia đình cuối cùng sẽ nghe câu chuyện tương tự từ những người khác và đặc biệt là sự việc xảy ra giống nhau trong tất cả 6 bệnh viện tâm thần của chính quyền Quốc xã.

Khi người dân trở nên sáng suốt hơn, giới lãnh đạo nhà thờ bắt đầu lãnh đạo cuộc phản kháng quyết liệt với chương trình Aktion T4 bằng cách nâng cao nhận thức, lên tiếng và thậm chí phát tờ rơi khiến nhiều người Đức chú ý lần đầu tiên. Báo chí nước ngoài thậm chí còn gay gắt hơn về chương trình Aktion T4. Sau khi cuốn sách "Nhật ký Berlin" của nhà báo Mỹ William L. Shirer mô tả chương trình Aktion T4 xuất bản năm 1941, các nhà báo Mỹ và Anh khác đã làm những gì họ có thể để đưa vụ việc ra ánh sáng.

● KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH AKTION T4

Cuối cùng, để xoa dịu sự

phản kháng ngày càng tăng, Hitler đồng ý kết thúc chương trình vào tháng 8-1941, sau khi khoảng 300.000 người đã bị sát hại. Hầu như tất cả các nạn nhân là người Đức hoặc người Áo, và gần một nửa trong số đó là trẻ em. Nhưng ngay cả sau khi ngừng các vụ giết người khuyết tật hàng loạt vào năm 1941, Đức Quốc xã vẫn tiếp tục tiến hành chương trình thăm sát quy mô hơn gọi là Holocaust mới thành lập. Các ý thức hệ, kỹ thuật, máy móc và nhân sự được sử dụng trong chương trình Aktion T4 đã chứng tỏ là vô giá đối với Đức Quốc xã tại các trại tập trung của chương trình diệt chủng Holocaust.

Theo tư liệu của Bảo tàng và Đài tưởng niệm Holocaust Mỹ: Chương trình "trợ tử" (euthanasia) thực sự là cuộc diễn tập cho các chính sách diệt chủng sau đó của Đức Quốc xã. Cuối cùng, giống như trường hợp của Holocaust, chỉ một số tội phạm phát xít Đức chịu trách nhiệm về chương trình Aktion T4 phải đối mặt với công lý. Ngay sau chiến tranh, Philipp Bouhler đã tự sát sau khi bị bắt. Trong khi đó, cùng với phiên tòa được gọi là Phiên tòa các bác sĩ năm 1946-1947, Tòa án quân sự quốc tế kết án tử hình đối với một số bác sĩ Đức Quốc xã vì vai trò của họ trong chương trình Aktion T4 (trong số các tội danh khác), bao gồm cả bác sĩ Karl Brandt.

Tiến sĩ Pfanmuller cuối cùng bị buộc tội vì vai trò của hắn ta trong hàng loạt vụ giết người vào năm 1951 nhưng chỉ bị kết án 5 năm tù giam. Sau đó, Pfanmuller đã kháng cáo thành công để giảm xuống còn 4 năm. Pfanmuller được thả ra vào năm 1955 và chết lặng lẽ tại nhà riêng ở Munich năm 1961. Ngày nay, một đài tưởng niệm được dựng lên gần địa điểm cũ của trụ sở chương trình Aktion T4 tại Berlin, nơi các quan chức Đức Quốc xã đã tổ chức một vụ giết người hàng loạt.

DUY MINH
(Tổng hợp)



BÁC SĨ HERMANN PFANMULLER TRONG PHIÊN TÒA XÉT XỬ TỘI ÁC TRỢ TỬ Ở MUNICH, NĂM 1949

Vừa qua, Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua luật cấp quốc tịch cho công dân một số nước láng giềng sống tị nạn tại Ấn Độ, với 311 phiếu thuận, 80 phiếu chống. Sau khi luật được thông qua, trong phút chốc đã biến nhiều thành phố Ấn Độ thành những biển người biểu tình.

● NGOẠI TRỪ NGƯỜI HỒI GIÁO

Theo luật này, công dân ba nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan - là người theo Ấn Độ giáo, đạo Sikh, đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay Hỏa Giáo có thể được nhập quốc tịch Ấn Độ nếu sống tại Ấn Độ từ 6 năm trở lên. Đối với những người nước ngoài khác, thời gian đòi hỏi là 11 năm. Tuy nhiên, người Hồi giáo tị nạn không được cấp quốc tịch. Ba nước láng giềng nói trên là nơi dân cư đa số theo Hồi giáo. Luật mới về cấp quốc tịch thay thế cho luật quốc tịch năm 1955, cấm cấp quốc tịch cho dân nhập cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ca ngợi luật vừa được thông qua: "Giấc mơ của hàng triệu người là nạn nhân và bị loại trừ giờ đây đã trở thành hiện thực". Phe dân tộc chủ nghĩa theo Ấn Độ giáo cảm quyền khẳng định luật này có mục tiêu bảo vệ các cộng đồng theo tôn giáo thiểu số ở ba quốc gia là Afghanistan, Bangladesh và Pakistan. Theo phe đối lập tại Ấn Độ, đây là một biện pháp để ngăn cản những tín đồ Hồi giáo trong khu vực được cấp quốc tịch Ấn Độ. Với luật mới này, Chính phủ Ấn Độ sẽ cấp quyền công dân cho những người nhập cư không theo đạo Hồi vào nước này bất hợp pháp trước ngày 31-12-2014. Các đảng đối lập và các thành viên xã hội dân sự chỉ trích dự luật là trái với các nguyên tắc thể tục được ghi trong Hiến pháp Ấn Độ, bởi luật không áp dụng với người Hồi giáo.

Đối với nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền hay Hồi giáo, đây là một nỗ lực mới của chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi nhằm gạt cộng đồng Hồi giáo tại Ấn Độ sang bên lề. Các nhà phê bình cho rằng, việc Ấn Độ tuyên bố rằng

Luật cấp quốc tịch mới làm Ấn Độ "dậy sóng"



BIỂN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ CỦA ẤN ĐỘ

luật công dân mới nhằm bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo chỉ là "thùng rỗng kêu to" vì nó loại trừ các nhóm người thiểu số Hồi giáo phải đối mặt với cuộc đàn áp ở các nước láng giềng, bao gồm Ahmadiyya từ Pakistan, Rohingya từ Myanmar và Tamil từ Sri Lanka.

Tuy vậy, Chính quyền Thủ tướng Modi vẫn phủ nhận. Chính phủ Ấn Độ phủ nhận họ có thành kiến về tôn giáo, cho rằng người Hồi giáo không được bảo vệ bởi luật mới vì họ không phải là tôn giáo thiểu số, và do đó không cần sự bảo vệ của Ấn Độ. Theo Chính phủ Thủ tướng Modi, luật mới không liên quan đến tín đồ Hồi giáo sinh sống tại Ấn Độ. Tuy nhiên, dự luật gây lo ngại tại nhiều bang Ấn Độ, những người phản đối lo ngại làn sóng tị nạn người Ấn Độ giáo từ nước láng giềng tràn sang, dẫn tới các cuộc biểu tình.

Những ngày qua, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ nhằm chống lại luật cấp quốc tịch mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 12-2019. Trong ngày 15-12, hơn 100 nhà hoạt động biểu tình chống lại luật cấp quốc tịch mới của Ấn Độ đã bị thương vì đụng độ với cảnh sát khi lực lượng cảnh sát sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán những người biểu tình ở một trường đại học lớn. Cảnh sát đã tìm cách kiềm chế hàng nghìn người biểu tình, bao gồm người dân địa phương và sinh viên, những người đã tụ tập gần Đại học Islamia Millia ở phía Đông Nam thủ đô New Delhi. Các nhà chức trách nói rằng những người biểu tình đã đốt phá xe buýt, ô tô và xe máy.

Hai bệnh viện địa phương cho biết hơn 100 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện sau khi xảy ra các vụ đụng độ.

● MONG MUỐN GIỮ BẢN SẮC DÂN TỘC

Người biểu tình cảm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối dự luật. Người dân ở đây muốn dự luật phải được bãi bỏ, vì họ cho rằng bản sắc dân tộc và văn hóa của họ đang bị đe dọa bởi những người di cư bất hợp pháp. Về cơ bản, họ không muốn bất kỳ người di cư nào, bất kể tôn giáo, được phép đi vào tiểu bang.

Các cuộc biểu tình diễn ra gay gắt ở một số bang phía Đông như Assam, Tripura và Tây Bengal, nơi nỗi oán giận của người dân địa phương với những người nhập cư Bangladesh đã kéo dài nhiều thập kỷ qua. Các nhà chức trách đã cắt mạng internet ở nhiều khu vực của các bang bị ảnh hưởng nhằm duy trì trật tự và luật pháp.

Phát biểu trong một buổi tụ họp tại bang Jharkhand ở miền Đông hôm 15-12, Thủ tướng Modi đã cáo buộc đảng Quốc đại đối lập và các đồng minh của đảng này kích động bạo lực chống lại luật cấp quốc tịch mới. Trong khi đó, đảng Quốc đại cáo buộc đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Modi trên Twitter, nói rằng chính phủ đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình là duy trì hòa bình của đất nước.

Các nhà chức trách địa phương yêu cầu tất cả các trường học ở phía Đông Nam New Delhi tiếp tục đóng cửa trong ngày 16-12. Trường Đại

học Jamia Millia ngày 14-12 đã thông báo rằng trường sẽ nghỉ kỳ nghỉ đông sớm. Trường Đại học Hồi giáo Aligarh ở bang Uttar Pradesh cũng thông báo nghỉ kỳ nghỉ đông sớm sau khi các sinh viên biểu tình đụng độ với cảnh sát hôm 15-12. Hàng trăm các nhà hoạt động đã tụ tập bên ngoài các trụ sở cảnh sát ở New Delhi tối 15-12 để phản đối hành động tàn bạo của cảnh sát và việc cảnh sát bắt giữ các sinh viên. Một luật sư đang cố đàm phán thả các sinh viên bị bắt cho biết rằng ít nhất 28 người đang bị giam giữ trong một đồn cảnh sát ở phía Nam thủ đô New Delhi.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống lại luật quốc tịch mới tiếp tục diễn ra ở miền Đông của Ấn Độ. Một đường cao tốc nối bang Tây Bengal với bang Assam đã bị chặn ở nhiều nơi hôm 15-12, khi những người biểu tình đốt lốp xe, yêu cầu hủy luật quốc tịch mới. Bạo lực cũng xảy ra ở thủ phủ Patna của bang Bihar miền Đông Ấn Độ.

Năm 2018, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã từng nhấn mạnh rằng những người nhập cư Hồi giáo và người xin tị nạn từ Bangladesh là "mối mọt" và hứa sẽ loại bỏ quyền công dân của họ. New Delhi lập luận, luật công dân mới sẽ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số trốn sang Ấn Độ tránh bị đàn áp bằng cách cho phép họ trở thành công dân nước này. Thủ tướng Modi cũng khẳng định, dự luật, "phù hợp với đạo đức và niềm tin hàng thế kỷ qua của Ấn Độ vào các giá trị nhân đạo".

Sau khi luật mới được công bố, Mỹ ngay lập tức đã lên tiếng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo sát các diễn biến liên quan đến luật cấp quốc tịch mới của Ấn Độ. Tôn trọng tự do tôn giáo và đối xử bình đẳng theo luật pháp là những nguyên tắc cơ bản của hai nền dân chủ của chúng ta. Mỹ kêu gọi Ấn Độ bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số phù hợp với Hiến pháp và các giá trị dân chủ của Ấn Độ".

HÀ PHƯƠNG
(Tổng hợp)

GIA nhập Barcelona từ Lyon với mức phí 9 triệu euro trong năm 2007, Eric Sylvain Abidal (tên đầy đủ của Abidal) đã dần khẳng định vị trí của mình trong đội hình CLB giàu truyền thống tại Tây Ban Nha. Với khả năng thi đấu đa năng khi có thể đá cả vị trí hậu vệ cánh trái lẫn trung vệ, Abidal đã trở thành chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự Barcelona.

Sự thành công của Abidal trong màu áo Barca được thể hiện một cách rõ nét qua bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà anh có được, nổi bật hơn cả trong số đó là danh hiệu vô địch Champions League đoạt được trong 2 mùa giải: 2008-09, 2010-11. Chẳng ai ngờ chuyên gia phòng ngự của đội bóng chủ sân Nou Camp lại trở thành nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác.

Một mỗi và sụt cân không rõ nguyên nhân, cựu tuyển thủ Pháp đứng như trời trồng khi được bác sĩ thông báo về việc bị ung thư gan trong năm 2011. Theo lời chia sẻ của Abidal trên tờ Marca, đó là quãng thời gian cực kỳ nặng nề về tinh thần đối với cá nhân anh cũng như mọi người thân trong gia đình. Thậm chí, Abidal còn nảy ra ý nghĩ tiêu cực về việc tự tìm đến cái chết nhằm giải thoát sự bế tắc gặp phải từ bệnh tật.

Vào đúng thời điểm, cựu ngôi sao Barcelona cảm thấy bế tắc, anh đã nhận được sự tư vấn một cách kịp thời từ một số bác sĩ hàng đầu tại Tây Ban Nha về việc tiến hành ghép gan. Ca phẫu thuật ghép gan cho Abidal đã được tiến hành vào năm 2012 và người được xác định đã hiến gan cho Abidal vào thời điểm đó là em họ của cựu trung vệ này có tên Gerard Armand. Nhờ có ca ghép gan, sức khỏe của Abidal đã dần hồi

Eric Abidal vướng cáo buộc mua bán nội tạng "chợ đen"

RẮC RỐI ĐANG BỮA VẬY ERIC ABIDAL KHI CỰU DANH THỦ BARCELONA VƯỚNG CÁO BUỘC MUA BÁN NỘI TẠNG TRÁI PHÉP TỪ "CHỢ ĐEN". KHÔNG CHỈ CÓ ABIDAL, CỰU CHỦ TỊCH BARCELONA, SANDRO ROSELL CŨNG BỊ NGHI NGỜ TRONG VIỆC TIẾP TAY MUA LÁ GAN ĐỂ GHÉP CHO CỰU TUYỂN THỦ PHÁP...



DANH THỦ ABIDAL TỪNG PHẢI GHÉP GAN TRONG NĂM 2012

phục. Đồng thời cái tên Abidal đã xuất hiện trở lại với tần suất dày đặc trên nhiều mặt báo tại xứ bò tót khi được ban lãnh đạo của CLB Barcelona bổ nhiệm vào cương vị giám đốc bóng đá của đội bóng.

Mọi sự bỗng chốc chuyển sang theo chiều hướng phức tạp khi tờ nhật báo El Confidencial đăng tải thông tin với nội dung xoay quanh cuộc trò chuyện qua điện thoại của cựu chủ tịch Barcelona, Rosell với Juan Jose Castillo, người từng đảm trách vị trí quản lý văn phòng dịch vụ cầu thủ của Barca. Gây sốc ở chỗ cả Rosell lẫn Castillo đã ra sức bàn bạc về việc trích quỹ của CLB để mua bằng được một lá gan cho Abidal, kể cả từ chợ đen trong trường hợp cấp bách. Điều này ngay lập tức đã làm dấy lên những thông tin cho rằng CLB Barcelona mà cụ thể ở đây là hai "sếp" Rosell và Castillo đã dựng lên kịch bản về việc mua bán nội tạng trái phép để giúp Abidal ghép gan. Đây là điều bị cấm hoàn toàn nếu đối chiếu theo quy định của luật pháp tại Tây Ban Nha. Không chỉ có vậy, việc Gerard Armand xuất hiện tại bệnh viện trong suốt thời

gian thực hiện ca phẫu thuật cho Abidal chỉ là tấm bình phong được dựng lên nhằm hợp thức hóa.

Trước những cáo buộc nhằm vào mình, cựu tuyển thủ Pháp đã có những phản ứng rất quyết liệt. Theo lời quả quyết của Abidal, lá gan được ghép cho anh thuộc về người em họ Gerard Armand chứ không phải của một người xa lạ nào đó. "Tất cả những cáo buộc nhằm vào tôi đều không hề có một cơ sở thực tế nào cả", Abidal bức xúc phát biểu trước báo giới, "Đây chẳng khác nào hành động làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự cũng như uy tín của cá nhân tôi".

Cùng tâm trạng bức xúc như Abidal, người em họ Gerard Armand đã lớn tiếng khẳng định: "Không ai khác mà tôi chính là người đã cho Abidal lá gan. Tôi đã ở bệnh viện tại Barcelona trong thời gian một tháng rưỡi để tiến hành ca ghép một cách tự nguyện chứ không hề có mục đích vụ lợi nào ở đây cả. Điều này hoàn toàn có thể được kiểm chứng một cách rõ ràng dựa trên hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện cũng như ê kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật". Vấn đề theo Armand, anh ta đã nhận được một cuộc gọi từ Tây Ban Nha vào hồi tháng 2-2012. Người gọi cho Armand khi đó

là cô vợ Hayet của cựu ngôi sao Barcelona. "Hayet đã nói trong tuyệt vọng về việc Abidal cần một người hiến tạng gan để ghép", Armand chia sẻ thêm, "Hayet không cầu xin gì cả nhưng tôi biết cần phải làm những gì. Tôi xin nhấn mạnh là tôi không hề nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Abidal. Tôi giúp đỡ Abidal hoàn toàn vì xuất phát từ tình cảm".

Về phía mình, cựu chủ tịch Barcelona, Rosell cũng đã đăng đàn bác bỏ những cáo buộc về việc tiếp tay cho Abidal mua bán nội tạng trái phép. "Đúng là tôi có trao đổi với Castillo nhưng đó chỉ là những thông tin mang tính gợi mở vào thời điểm đó. Thực tế, cả tôi lẫn Castillo không hề có bất kỳ tác động gì đến ca phẫu thuật ghép gan của Abidal sau đó", Rosell tuyên bố dứt khoát. Với những gì đang diễn ra trên thực tế, rõ ràng ca phẫu thuật ghép gan của Abidal sẽ vẫn gây tranh cãi ít nhiều trong thời gian tới đây. Có muốn hay không vị giám đốc bóng đá của Barcelona sẽ lại phải mệt mỏi từ sự sẫm soi của giới hiếu kỳ thậm chí là cả những cáo buộc về nguồn gốc lá gan được ghép trong cơ thể của mình.

BẢO QUYÊN

Đón đọc

VĂN NGHỆ CÔNG AN SỐ 477

Phát hành từ thứ Năm, ngày 19-12-2019



VÔNG XẾP - GHẾ GIƯỜNG XẾP - GIÁ PHƠI ĐỒ XẾP - GIÁ PHƠI KHĂN XẾP

SÀI GÒN: (028) 3834 6888 - 3834 6999 - HÀ NỘI: 59 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Đ.T: (024) 3753 0011 - 3753 0033 - Hotline: 0903 03 03 03 - 0933 888 888 - 0934 888 888 - www.duyloi.com



ITALY: HẠN CHẾ VIỆC CHI TIÊU BẰNG TIỀN MẶT

HỘI đồng Bộ trưởng Italy (CdM) vừa thông qua quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch tài chính, chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2021.

Theo đó, thay vì mức trần thanh toán cho mỗi lần chi tiêu hiện nay ở Italy là 3.000 euro, tới năm 2021 sẽ giảm xuống còn 2.000 euro,



đến năm 2022 tiếp theo lại giảm thành 1.000 euro cho mỗi lần giao dịch tài chính. Các khoản thanh toán vượt quá quy định nêu trên bắt buộc phải chi trả bằng các hình thức khác không dùng tiền mặt, như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, séc chuyển khoản... Bất cứ ai từ chối chấp nhận việc thanh toán phi tiền mặt, đều bị cảnh sát tài chính phạt số tiền là 1.000 euro cho mỗi trường hợp vi phạm. Ngoài ra lực lượng cảnh sát tài chính cũng có quyền kiểm tra các trường hợp

nghi vấn - mà không cần sự chấp thuận từ cơ quan công tố, nhằm xác định xem mức chi tiêu của người nộp thuế có khớp với bản kê khai thu nhập của đương sự hay không? Đồng thời quy định mới sẽ nâng mức thuế cao hơn đôi với lợi nhuận từ cờ bạc hợp pháp, như trúng thưởng trên 500 euro sẽ bị trừ 15% tiền thuế, còn hơn 10 triệu euro trừ 25% tiền thuế.

T.HỒNG
(Theo ANSA)

TOP 10 QUỐC GIA ÂU LỤC DÀNH NHIỀU THỜI GIẢN NHẤT CHO BỮA ĂN



TỔNG cục Thống kê châu Âu (Eurostat) trực thuộc Ủy ban châu Âu (EC), có trụ sở đặt tại Luxembourg vừa công bố bản danh sách 10 quốc gia châu Âu dành nhiều thời gian nhất cho các bữa ăn hàng ngày.

Đứng đầu là Cộng hòa Hy Lạp với thời gian trung bình dành cho các bữa ăn trong ngày là 2 giờ và 13 phút. Kế đến là Cộng hòa Pháp với 2 giờ và 12 phút. Đứng thứ 3 là Vương quốc Tây Ban Nha với 1 giờ và 59 phút. Xếp thứ 4 là Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với các bữa ăn hàng ngày kéo dài trung bình là 58 phút. Đứng đồng hạng thứ 5 là Cộng hòa Italy và Vương quốc Hà Lan với 1 giờ và 57 phút. Xếp đồng hạng thứ 7 là Đại công quốc Luxembourg và Cộng hòa Serbia với 1 giờ và 54 phút. Đứng thứ 9 là Cộng hòa Romania với 1 giờ và 47 phút. Xếp cuối bảng là Vương quốc Bỉ, với thời gian trung bình dành cho các bữa ăn hàng ngày là 1 giờ và 44 phút.

K.DUNG
(Theo Daily Mail)

NGA: NỢ TÀI CHÍNH BỊ CẤM XUẤT CẢNH

TREÊN Công báo của Chính phủ Nga vừa đăng tải một quy định mới, do Cục Xuất - Nhập cảnh trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành, nghiêm cấm những công dân Nga đang còn nợ nần tài chính được xuất cảnh ra nước ngoài, nhất là trong dịp nghỉ lễ đón năm mới 2020 sắp tới.

Cụ thể, những ai đang còn dây dưa nợ các khoản tiền như trợ cấp nuôi con, vay mượn ngân hàng, tiền phạt và tiền thuế trị giá hơn 30.000 rúp Nga (RUB), tương đương 475 USD mà đã quá thời hạn thanh toán là 3 tháng, sẽ lọt vào

"danh sách đen" bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Theo số liệu từ Bộ Tài chính Nga, chỉ trong vòng một năm, số lượng người nợ nần tài chính theo quy định nói trên đã tăng 1,5 lần, với khoảng 25 triệu người cùng số tiền nợ là 45 tỉ RUB (714 triệu USD). "Mục đích của biện pháp cấm xuất cảnh nhằm răn đe những trường hợp chây lì, buộc họ phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính đúng hạn", ông Anton Siluanov, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga lên tiếng giải thích về quy định mới.

Được biết, kỳ nghỉ năm mới thường niên ở Nga theo Bộ Luật Lao động kéo



dài 8 ngày, từ ngày 1 đến hết ngày 8-1 hàng năm, cũng là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Theo truyền thống, vào dịp này những người có khả năng tài chính thường đi du lịch ra nước ngoài.

T.HƯỜNG
(Theo RIA Novosti)

Tổng biên tập:

Thiếu tướng, TS PHẠM VĂN MIÊN

Phó Tổng biên tập:

TRẦN THANH PHONG (phụ trách nội dung)

TRẦN KIM THẨM, PHẠM KHẢI,

NGUYỄN THÚY QUỲNH

Thư ký tòa soạn: **PHAN VIỆT ANH**

TÒA SOẠN: 100 Yên Kiêu, Hà Nội. ĐT: 069.43642 - (024) 38223161 - 38220035 - 38223045 - Xin máy lẻ 303 hoặc 402 - (024)39425350 - Fax: (024)38224008 - Email: antg@hn.vnn.vn - antg.tuan@gmail.com ▲ Phát hành tại Hà Nội: 92 Nguyễn Du - ĐT: (024)38.223725 ▲ **CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI TP HCM:** Số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3. ĐT, Fax: (028) 38241917 - 38224467 ▲ Phát hành tại TP HCM: 373D Nguyễn Trãi, Q1 ▲ Phát hành tại TP Đà Nẵng: 24 Đặng Tử Kính - ĐT: 0913494640 ▲ Giấy phép hoạt động báo chí số 1879/GP-BTTTT, ngày 14-11-2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ▲ In tại Công ty TNHH MTV in Ba Đình - Bộ Công an, Công ty TNHH MTV in Báo Nhân dân TP HCM và Chi nhánh CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh niên - Đà Nẵng ▲ **Giá: 5.500 đồng**